
นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดวยนายชนินทร รุงแสง อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปตย และนายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

วาที่ผูสมัครผูวาฯ กทม. ชิมขาวแกง 20 บาท ในโครงการรานขาวแกง 20 บาท ถูกใจชุมชน พื้นที่เขตบางพลัด-บางกอกนอย

ปชป.ไมขวางคุยเอ

ชัชชาติเต็งหามตอ

หึ่ง‘แรมโบ-ปรพล’ซบ‘รทสช.’/21ส.ส.ยังระทึก
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หน�อยตบหนาทั่นผูแทน

เลนการเมืองใหพองาม!

ไทยติดเช้ือเกินหม� นวันท่ี2

กรุงเทพฯ • นิดาโพลเผยผลสํารวจคน

กรุง “ชัชชาติ-อัศวิน-สุชัชวีร” มีลุนเปนผู

วาฯ กทม. “พนิต” ชี้ “First Time Voter”    

พลังรุนใหม 7 แสนคนอยามองขาม เช� อ

ตัดสินเกาอี้ผูวาฯ กทม. ผูชนะสะทอนการ 

เมืองใหญ “ปชป.” ยินดีใหตรวจสอบ “ดร.

เอ” แตตองตรงไปตรงมา ยก รธน.-ขอบัง 

คับการกระชุมสภาฟาด กมธ.ป.ป.ช.จุนสอบ

พร่ําเพร� อเกินหนาที่-ซ้ําซอนองคกรอิสระ ชี้

เร� องร่ํารวยผิดปกติเปนอํานาจ ป.ป.ช. ติง

อยาใชเปนเคร� องมือทําลายคนอ� น 

เม� อวันที่ 6 กุมภาพันธ ศูนยสํารวจ

ความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจ

ของประชาชนเร� อง “อยากไดใครเปนผูวาฯ                                                                        

กทม. ครั้งที่ 10” สํารวจระหวางวันที่ 31                                                            

ม.ค.-2 ก.พ.2565 จากประชาชนที่มีอายุ                                                             

18 ปขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพ 

มหานคร รวมทั้งสิ้น 1,324 ตัวอยาง พบวา 

อันดับ 1 รอยละ 37.24 ระบุวาเปน ดร.ชัช

ชาติ สิทธิพันธุ, อันดับ 2 รอยละ 12.09 

ระบุวาเปน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, อัน 

ดับ 3 รอยละ 11.03 ระบุวาเปน ดร.สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปตย), อันดับ 

4 รอยละ 8.31 ระบุวา

กรุงเทพฯ • “นิโรธ” ยันสภาลมเพราะ

อุบัติเหตุ ลั่นเปนยุคที่ออกกฎหมายมากที่สุด 

“ศุภชัย” ของใจชลน�านอยูในหองประชุม

แตไมแสดงตัว แรมโบซัดควรเอาปบคลุม

หัวไมรูจักหนาที่ “สมชาย” ชงใชแบบยุค                                                        

สนช.ดัดหลัง “หญิงหน�อย” ตบหนาผูแทน

อยาใชประชาชนเปนตัวประกัน  เลนการ 

เมืองแตพองาม

เม� อวันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ นาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล 

(วิปรัฐบาล) ใหสัมภาษณถึงการแกปญหา

สภาผูแทนราษฎรลมวา สภาลมเม� อวันที่ 4                                                        

ก.พ.เปนอุบัติเหตุ โดยพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

ยังกักตัวโควิด-19 อยูประมาณ 20 คน 

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) ก็ยังมีคนที่รักษา

ตัวอยู รวมถึงยังมี ส.ส.ที่ติดธุระอีก สวน

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในวันนั้นมี                                                 

ความจําเปน เน� องจากคิดวาวาระไมมีอะไร     

จึงเปนคนอนุญาตให ส.ส.ไปธุระ และกฎ 

หมายชุดนี้เปนเร� องของพรรคฝายคานที่นํา

เสนอ จึงไดอนุญาตให ส.ส.พรรคลา

เม� อถามถึงกรณีสภาลมบอยมองวาจะ                                                            

ทําใหการทํางานของนิติบัญญัติสะดุดหรือ

ไม นายนิโรธกลาววา กฎหมายของรัฐบาล

ผานไปหมดแลว และที่ผานมาสภาลมนั้น                                                         

ไทยโพสต • ศบค.เผยพบผูติดเชื้อใหม    

10,879 ราย เสียชีวิตอีก 20 ราย “สธ.” ชี้

เปนเร� องปกติเหมือนกันทั่วโลก ย้ําไมตอง

ล็อกดาวน เพราะตองอยูกับโรคใหได หวง

กลุม 608 แนะเรงฉีดเข็มบูสเตอร “บิ๊กตู” 

กําชับใหดูแลเด็กๆ หลังตัวเลขติดเชื้อพุง

เม� อวันที่ 6 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

ในประเทศ วาพบผูติดเชื้อรายใหม 10,879 

ราย ซึ่งถือเปนวันที่ 2 ตอเน� องกันที่มีการติด

เชื้อเกินหม� นราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 2,497,001 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 8,285 ราย ทําใหมี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,383,673 ราย อยูระหวางรักษา 91,037 

ราย อาการหนัก 533 ราย ใสทอชวยหายใจ 

104 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 20 ราย ทําให

มียอดผูเสียชีวิตสะสม 22,291 ราย สวน

ยอดผูไดรับวัคซีนเม� อวันที่ 5 ก.พ. มีการฉีด

วัคซีนเพิ่มเติม 250,182 โดส รวมยอดฉีด

วัคซีนสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.2564 ทั้งสิ้น 

116,878,247 โดส   

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด 

วันที่ 4 ก.พ. ไดแก กทม. 1,470 ราย, 

สมุทรปราการ 1,282 ราย, ชลบุรี  556 

ราย, นนทบุรี 439 ราย, ภูเก็ต 415 ราย,  

สมุทรสาคร  285 ราย,  ขอนแกน  256 ราย,  

ราชบุรี 213 ราย, นครศรีธรรมราช 213 

ราย  และปทุมธานี 209 ราย  

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กลาวถึงตัวเลขผูติดเช้ือโควิด-19 

พุงสูงแตะหลักหม� นเปนวันที่ 2 วา ตัวเลข

ผูติดเชื้อพุงสูงเหมือนกันทั่วโลกไมต่ํากวา

หม� นคนตอวัน ไมวาจะเปนสิงคโปร ญี่ปุน 

และเกาหลีใต ซึ่งนโยบายและทิศทางการ

ควบคุมปองกันโรคเหมือนกันหมด คือทํา

อยางไรใหอยูรวมกับโควิดไปใชชีวิตปกติ โดย                       

ทุกประเทศมีการเปดประเทศ ไมมีใครกําหนด

นโยบาย Covid Zero หรือโควิดเปนศูนย

ควีนหนุนตั้ง ‘คามิลลา’ 

เปนราชินี

กกพ.รับน้ํามันแพง

ดันคาไฟพุง

สภาไมยุบฝายคานแตกคอ

ไทยโพสต • โฆษกรัฐบาลซัด “พท.-ไทย

สรางไทย” จองดิสเครดิต “บิ๊กตู” ทาไมเอา 

“คนละครึ่ง-บัตรคนจน” แน�จริงประกาศ

เปนนโยบายพรรคเลือกตั้งครั้งหนายกเลิก

ไปเลย โว 3 โครงการรัฐกระตุนเศรษฐกิจ

ฐานราก 25 ลานไดประโยชน ใชจายแลว 

8.8 พันลาน โพลชี้คนไทยปลื้มคนละครึ่ง

เฟส 4 อยากใหมีตอจนโควิดหาย

เม� อวันที่ 6 กุมภาพันธ นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                                                         

มนตรี กลาวถึงกรณีที่นายคุณากร ปรีชา                                                           

ชนะชัย ส.ส.สุรินทร พรรคเพ� อไทย  ระบุ

รัฐบาลประกาศจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐเพ่ิมเปน 20 ลานใบ หมายถึงความ

ลมเหลวในการบริหารประเทศของ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม วาที่ผานมารัฐบาลพยายาม

เขาไปแกปญหาความเดือดรอนใหกับประ 

ชาชนในทุกเร� องเทาที่สามารถจะทําได แต

เน� องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและโรคไวรัส

โควิด-19 ทําใหทุกอยางหยุดชะงัก ซึ่งเปน

เหมือนกันหมดทั่วโลก โดยโครงการบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐออกมาเพื่อต้องการช่วย

เหลือผูมีรายไดนอย ชวยลดคาครองชีพ ซึ่ง

จะมีประชาชนไดประโยชนจํานวนมาก  

“ถ้าพรรคเพ่ือไทยคิดว่าโครงการบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละครึ่ง โครง 

การเราเที่ยวดวยกัน รวมถึงโครงการชอป 

ดีมีคืน และโครงการยิ่งใชยิ่งได เปนแคการ

หลอกลอใหคนไทยดีใจชั่วคราวเทานั้น ก็ขอ

ใหประกาศเปนนโยบายพรรคออกมาเลย

วา การเลือกตั้งสมัยหนาพรรคเพ� อไทยจะ

ยกเลิกทุกโครงการเหลานี้ 

กรุงเทพฯ • ฝายคานปนกระแส “บิ๊กตู”   

ยุบสภาไมเกิน 22 พ.ค. กอนถูกย� นซักฟอก 

“กวนธรรมนัส” เสี่ยงตกมาตายยกทีม อดีต 

กกต.ชี้มติขับ 21 ส.ส.พปชร. ศึกนี้ยังไม

จบ ลุน กกต.ชี้ขาด 14 ก.พ. บอกมีระทึก 

ศพการเมืองที่ระเนระนาด อาจเปนศพที่

เรี่ยราดของพวกชื่อเป็นสมาชิกสองพรรค 

“บิ๊กนอย” ก็โคมา หลังทําปนลั่น 

เม� อวันที่ 6 ก.พ. ที่พรรคเพ� อไทย 

นายยุทธพงศ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม 

และรองหัวหนาพรรคเพ� อไทย แถลงถึงกรณี

การประชุมสภาผูแทนราษฎรที่ลม 2 ครั้ง

ติดกันเม� อสัปดาหที่ผานมาวา สาเหตุที่ลม

เกิดจากปญหาเสียงปริ่มน้ํา และ ส.ส.กลุม

ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ที่ออกไปจาก

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อีก 21 เสียง 

แยกไปอยูพรรคเศรษฐกิจไทย ไมเขารวม

ประชุม ไมรวมโหวตเปนองคประชุม ถือ

เปนเร� องน�าอับอายที่สภาลมซ้ําซากลมทุก

อาทิตยที่มีการประชุม  ตอนนี้เรือเหล็กของ 

พล.อ.ประยุทธมีทั้งหมด 245 เสียง ปจจุบัน

มีเสียง ส.ส.ทั้งหมด 473 เสียง ครึ่งหนึ่งคือ 

237 เสียง เรือเหล็กลุงตูมี 245 เสียง เม� อ

หักเสียงเกินกึ่งหนึ่ง และหักเสียงประธาน

สภาฯ  และรองประธานสภาฯ อีก 3 เสียง 

เทากับรัฐบาลมีเสียงเกินก่ึงหน่ึงเพียง 5 เสียง 

ทั้งหมดนั้นสวนใหญเปนรัฐมนตรี มีภารกิจ 

มีหนาที่ที่ตองไปปฏิบัติงาน

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  7  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  ขึ้น  6  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 15อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9217

อิสรภาพแหงความคิด

หยามฝายคาน

ถาแน�ประกาศ

เลิก‘คนละคร่ึง’
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พรรคสํารองตูขยับ!
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2 ในประเทศ

ปฏิรูปการศึกษาไทย

ติดหล่ม...เรือจ้างวนในอ่าง

วามพยายามในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาของไทย

กลายเป็นประเด็นร้อนถึงข้ันจะมีการฟ้องร้องกล่าวโทษ

ต่อศาลปกครองต้ังข้อหา รมว.ศึกษาธิการว่า กระทำาผิด 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 ท่ีบัญญัติไว้ว่า “ให้

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำาหนดหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 

การดำารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษา

ต่อ ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าท่ีจัดทำาสาระของหลักสูตรตาม

วัตถุประสงค์ในวรรคหน่ึง ในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชน

และสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

องค์กรครู รวมถึงสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืน

ฐ�น (สพฐ.) มีคว�มเห็นขัดแย้งกับคณะกรรมก�รจัดทำ�และพัฒน� 

(ร่�ง) หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น พ.ศ.…(หลักสูตรฐ�น

สมรรถนะ) ท่ีมีน�งสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธ�นกรรมก�รอำ�นวย

ก�ร และ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษ�ธิก�ร เป็นประธ�น

กรรมก�รท่ีปรึกษ� ท่ีประก�ศบังคับใช้หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ ด้วย

ข้ออ้�งว่� ก�รทดสอบและวิจัย ตลอดจนก�รมีส่วนร่วมของบรรด�

บุคล�กรในวงก�รศึกษ�น้ันยังไม่ท่ัวถึง และไม่เป็นไปต�มหลักก�ร

และข้ันตอนท่ีกฎหม�ยกำ�หนด ฉะน้ันก�รกดปุ่มเดินเครื่องหลักสูตร

ฐ�นสมรรถนะให้บังคับใช้ต�มโรงเรียนต่�งๆ จึงถือเป็นก�รกระทำ�

ผิดและเห็นว่� คำ�ส่ังน่�จะเป็นโมฆะ

ประเด็นคว�มขัดแย้งข้�งต้นมีก�รประเมินแล้วว่�จะต้อง

เกิดข้ึน เพร�ะหัวใจของหลักสูตรฐ�นสมรรถนะหม�ยถึง..หลักสูตร

ท่ีเน้นส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในก�รปรับใช้องค์คว�มรู้ท่ีหล�ก

หล�ยในสถ�นก�รณ์จริง ออกแบบกลยุทธ์และแสวงห�แนวท�ง

แก้ไขปัญห�โดยพลิกแพลงและอย่�งยืดหยุ่นในระยะย�ว ตลอด

จนมีสุขภ�วะท่ีดี ส�ม�รถปรับเปล่ียนเส้นท�งชีวิตให้สอดคล้องกับ

คว�มผันผวนของโลกและคว�มก้�วหน้�ท�งวิทย�ก�รได้ ..ซ่ึงหม�ย

ถึงว่� บุคล�กรท�งก�รศึกษ� หรือครูบ�อ�จ�รย์ ถือเป็นผู้ขับเคลื่อน 

หรือคนลงมือปฏิบัติ ฉะน้ันเมื่อบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ข�ดคว�มเชื่อ

ม่ัน ท่ีสำ�คัญคือ ไม่คิดท่ีจะปรับเปล่ียนทัศนคติ วัฒนธรรมในก�ร

เรียนก�รสอน ก็ย่อมเป็นอุปสรรคใหญ่ในก�รก้�วข้�มสู่ก�รปฏิรูป

ก�รศึกษ�ท่ีค�ดหวังกันม�น�นนับทศวรรษ

ปัญห�ก�รข�ดแคลนครูท่ีพร้อมปรับใช้หลักสูตรใหม่ใน

หล�ยโรงเรียน อีกท้ังกรอบคว�มคิดของบุุคล�กรท�งก�รศึกษ� ซ่ึง

เปรียบว่�เป็น “เรือจ้�ง” ท่ีจะนำ�พ�เด็กและเย�วชนไปถึงฝ่ังฝันน้ัน                                                                             

ดูเหมือนเป็นประเด็นทุกยุคทุกสมัยขัดขว�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ�

ทุกคร้ัง แต่ประเด็นปัญห�ซ่ึงเป็นตัวแปรหลักดังกล่�วน้ี ย่อมเป็น

ภ�รกิจคว�มรับผิดชอบของ สพฐ.ท่ีจะต้องสร้�งคว�มเข้�ถึงเข้�ใจให้                                                                           

ถ่องแท้ สอดคล้องเป็นหน่ึงเดียว มิใช่ต้ังตนเป็นผู้ขัดขว�งก�รบังคับ

ใช้หลักสูตรใหม่ ด้วยข้ออ้�งของคว�มไม่พร้อม ท้ังๆ ท่ีทุกฝ่�ยท่ีเก่ียว 

ข้องกับก�รปฏิรูปก�รศึกษ� ได้ร่วมมือกันทำ�ง�นหนักม�ตลอดระยะ

เวล�เกือบ 5 ปี เพื่อปฏิรูปเปล่ียนแปลงให้ก�รเรียนก�รสอนของไทย

ตอบโจทย์ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนและสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ 

ห�กทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องกับระบบก�รศึกษ� พิเคร�ะห์ไปที่

เจตน�และส�ระสำ�คัญของหลักสูตรฐ�นสมรรถนะ อันได้แก่ 1.ช่วย

ให้ผู้เรียนได้รับก�รพัฒน�สมรรถนะหลักท่ีสำ�คัญต่อก�รใช้ชีวิต ก�ร

ทำ�ง�น และก�รเรียนรู้ 2.ช่วยให้เกิดก�รจัดก�รเรียนรู้ ท่ีมุ่งพัฒน�

ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องก�ร 3.ช่วยลดส�ระก�รเรียนรู้ท่ีไม่จำ� 

เป็น อันส่งผลให้สถ�นศึกษ�มีพ้ืนท่ีและเวล�ในก�รจัดก�รเรียนรู้อื่น

ท่ีเหม�ะสมกับผู้เรียน วิถีชีวิตและชุมชนได้ม�กข้ึน และ 4.ช่วยลด 

ภ�ระและเวล�ในก�รสอบต�มตัวช้ีวัดจำ�นวนม�ก เพร�ะส�ม�รถ

วัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยก�รสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนท่ี

แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะหลัก..ก็จะมองข้�มปัญห�ระเบียบข้ันตอน

ท่ีเป็นอุปสรรค และในท�งตรงกันข้�ม จะต้องช่วยกันห�ช่องท�ง

ขจัดประเด็นไม่พึงประสงค์ต่�งๆ ได้อย่�งแน่นอน 

เราจึงขอเรียกร้องให้บุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ท้ัง                                                                                    

หลาย โดยเฉพาะผู้บริหารจัดการ สพฐ.หน่วยงานสร้างเสริมเด็ก                                                                                       

และเยาวชนข้ันพ้ืนฐาน ได้เปิดตาเปิดใจมองโลกของการเปล่ียนแปลง 

ว่า เป็นการพัฒนาตนเอง และท่ีสำาคัญเป็นการสร้างชาติ สร้าง

อนาคตให้กับประเทศไทย เพราะการศึกษาของไทยน้ันล้าหลังมา

นานพอสมควร และการก้าวผ่านสู่การปฏิรูปการศึกษาได้น้ัน เรือ

จ้างท่ีมีประสิทธิภาพเท่าน้ันท่ีจะทำาให้เกิดผลสำาเร็จในทางปฏิบัติได้ 

ซ่ึง สพฐ.ควรจะต้องลงมือกระทำาโดยด่วนท่ีสุด มิใช่กระทำาตนเป็น

จระเข้ขวางคลองหรือพายเรือวนในอ่างอย่างท่ีแล้วๆ มา.

 

ค

นายวันชัย สอนศิริ 

สมาชิกวุฒิสภา

“ต้นเดือน มิ.ย.65 พ.ร.บ.งบประม�ณจะเข้�สภ� ถ้�

ไม่ผ่�นรัฐบ�ลก็อยู่ไม่ได้แล้วก็จะต�มม�ด้วยอภิปร�ยไม่ไว้

ว�งใจ ถ้�ยื่นเมื่อไร รธน.ห้�มยุบสภ� ขืนให้ยื่นก็เสี่ยงเป็น

เสี่ยงต�ยหนักเข้�ไปอีก และก็เคยมีบทเรียนที่เจ็บปวดม�

แล้ว ใครจะยอมให้เกิดเหตุก�รณ์แบบเก่�ล่ะก็ยุบเสียก่อนไม่

ดีกว่�รึ ยังมีญัตติแก้ไข รธน.ห้�ม ส.ว.โหวตน�ยกฯ ก็จะจ่อ

คอหอยต�มเข้�ม� นี่ก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของทั้งสภ�ล่�ง

และสภ�บน พรรคร่วมรัฐบ�ลก็จะปั่นป่วนคงจะไม่แทงกั๊ก

แบบเก่�แน่นอน จะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวแตกหักกันก็ตอนนี้ 

เวล�อยู่กับอำ�น�จมันน้อยเต็มที”.

ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร???
อาไงดี!!!...สำาหรับ สัปปะรังเคยะสถาน สภาผู้แทน

ร�ษฎรแห่งปวงชนช�วไทยของหมู่เฮ� ที่เอ�แต่ล่ม

แล้ว ล่มอีก เห็นว่�ล่มม�แล้วเกือบๆ 20 ครั้งเอ�เลย

ถึงข้ันน้ัน แล้วยังง้ี...จะไปมีห�พระแสงด้�มย�ว ห�หอก ห�

หล�ว กันไปทำ�ไมมี แต่ก็อย่�งว่�น่ันแหละ...ถ้�ห�กจะยุบท้ิง 

ยุบขว้�ง ก็ดูจะเข้�กับร่องแข้ง ร่องตีน ของฝ่�ยค้�นเข� ท่ี

ต้องก�รให้เลือกต้ังกันใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่�ท่ีจะเร็วได้...


คือง�นนี้...คงไม่น่�จะเสียเวล�ไปโทษฝ่�ยหนึ่ง-ฝ่�ย

ใด ให้ต้องเปรี้ยวมือ เปรี้ยวตีน โดยใช่เหตุ หรือคงต้อง 

เหมารวม ไปถึงบรรด� นักการเมือง ทั้งหล�ยนั่นแหละ ไม่

ว่�ฝ่�ยไหนต่อฝ่�ยไหน เพร�ะถ้�ห�ก ฝ่ายรัฐบาล ท่�น

ขยันขันแข็งเอ�จริงๆ ฝ่ายค้าน ก็ไม่น่�จะคิดหม�ก คิด

เกม ที่ออกไปท�ง วิตถาร ไปได้ถึงป�นนั้น แต่คร�วนี้ทำ�ไง

ได้...ในเมื่อช�ติบ้�นเมือง ในเมื่อประเทศไทยแลนด์ แดน

สย�ม ของหมู่เฮ� หนีไม่พ้นต้องเดินไปต�มเส้นท�ง เดินไป

ต�มครรลอง ประชาธิปไตย แบบบรรด�ช�วโลกทั้งหล�ย 

อย่�งมิอ�จหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ เลยคงหนีไม่พ้นต้องกลั้น

ใจ ทำ�ใจ เข้�คูห�ก�บัตร ต้องเขย่�ประช�ธิปไตยในมือของ

ท่�นกันไปต�มสภ�พ...


เพร�ะโอก�สท่ีจะหวนกลับไปสู่ เผด็จการ น้ัน...แม้ไม่

ถึงกับยุ่งย�ก ลำ�บ�กใจ อันเนื่องม�จ�กบรรด� นักการเมือง 

ม�กม�ยซักเท่�ไหร่ แต่ก็อย่�งว่�...เผด็จก�รเมืองไทย หรือ

เผด็จก�รบ้�นเร�น้ัน ส่วนใหญ่มักหนักไปท�ง เสียของ ม�

โดยตลอด คือแม้จะมี จังหวะ และ โอกาส ท่ีสวยสด งดง�ม 

เป็นอย่�งย่ิง ในก�รปรับโน่น ปรับน่ี ส�ม�รถเปล่ียน หลังตีน 

ให้กล�ยเป็น หน้ามือ ได้แบบสบ�ยๆ แต่ก็ไม่รู้ว่�เผด็จก�ร

บ้�นเร� ท่�นผ่�กระบอกออกจ�กบ้องไม้ไผ่บ้องไหนต่อบ้อง

ไหนส่วนใหญ่...เมื่อเหล�ม�-เหล�ไป มันเลยมักดันกล�ยเป็น 

บ้องกัญชา กันแทนท่ี หรือแทบไม่ได้ เป็นไปตามสัญญา แม้

จะขอเวล�อีกไม่น�น หรือขอม� 7 ปี-8 ปีก็แล้วแต่...



อันนี้นี่แหละ...ที่เลยทำ�ให้ วงจรอุบาทว์ มันยังคงหมุน

อยู่อย่�งชนิดไม่หยุด-ไม่หย่อน เมื่อไหร่ที่สภ�ฯ เละเป็นขี้ เละ

เป็นโจ๊ก เป็นสัปปะรังเคยะสถ�น ก�รปฏิวัติ-รัฐประห�ร หรือ

ก�รเผด็จก�ร ก็เลยเป็นอะไรที่ ชอบธรรม ขึ้นม� ณ บัดนั้น 

แต่หลังจ�กเผด็จก�รไปได้ซักพักเล็กๆ หรือซักพักใหญ่ๆ ก�ร

ไม่ได้ลงมือกระทำ�ก�รใดๆ ที่เหม�ะ ที่ควร หรือที่ส�ม�รถสร้�ง

คว�มเปลี่ยนแปลงในท�งที่ดี ที่สร้�งสรรค์ ให้เป็นเรื่อง เป็น

ร�ว หรือให้สมกับคำ�ว่� ปฏิวัติ หรือ ปฏิรูป ก็แล้วแต่ ซึ่งถือ

เป็นสิ่งดีๆ ไปด้วยกันทั้งนั้น แตกต่�งกันอยู่แค่ท่วงที ท่�ที ว่�

จะเป็นไปในแบบฉับพลัน-ทันที หรือแบบค่อยเป็น-ค่อยไป

เท่�นั้นเอง แต่ไม่ว่�วัติแล้ว วัติเล่� รูปแล้ว รูปเล่� สุดท้�ย...

มันมักออกไปท�ง ปฏิเวจ ไม่ก็ ปฏิรูด รูดเข้�-รูดออกไปต�ม 

รสนิยม ของเผด็จก�รในแต่ละร�ย หรือออกัสซั่มกันแต่ในหมู่

คณะรัฐประห�รเท่�นั้นเอง...


ดังนั้น...เมื่อต้องย้อนกลับม�สู่ การเลือกตั้ง อย่�งมิอ�จ

ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ มันก็เลยหนีไม่พ้นต้องเจอกับบรรด� 

นักการเมือง ประเภทสัปปะรังเคยะสถ�นทั้งหล�ย ที่ส�ม�รถ

แลนด์สไลด์ ส�ม�รถแอฟวะล�นช์ ส�ม�รถกลับเข้�สู่สภ�ฯ 

ได้ต�มเดิม แบบเดิม ครั้นจะหันไปห�ของแปลก ของใหม่ 

หรือหันไปห�ประเภท คนรุ่นใหม่ เอ�ไป-เอ�ม�...ก็หนักไปท�ง 

หัวร้อน ซะเป็นหลักใหญ่ หนักไปท�งแค้นจัด-กัดดะ พร้อมฝัง

เขี้ยวจมน่อง แบบชนิดไม่คิดจะสนใจ กาละ และ เทศะ มุ่ง

แต่จะพลิกฟ้�-คว่ำ�ดินลูกเดียวเท่�นั้นเอง แถมแทนที่จะพลิก

เ

จ�ก หลังตีน ให้กล�ยไปเป็น หน้ามือ กลับดันคิดจะพลิก 

หน้ามือ ให้กล�ยเป็น หลังตีน ไปซะนี่!!!


อันนี้...ก็เลยยิ่งทำ�ให้เจ็บปวด รวดร้�ว หนักขึ้นไป

ใหญ่ คือไม่รู้จะหันหน้�ไปพึ่งใคร ไม่รู้ว่�จะเขย่�อะไรต่อมิ

อะไรอีกต่อไป นอกจ�กต้องหันม�เขย่�ตัวเอง หันม�รูด หัน

ม�รูป หรือหันม�ห�ท�งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเอง

เสียใหม่ อันทำ�ให้หนีไม่พ้นต้องหันไปห�พระ ห�เจ้� โดย

เฉพ�ะพระระดับ อภิมหาพระ อย่�ง ท่านพุทธทาสภิกขุ 

นั่นแหละ ไม่ใช่แค่ระดับ พระสมปอง หรือ พระไพรวัลย์ 

ที่มีแต่ยิ่งทำ�ให้เข้�รก-เข้�พงหนักยิ่งขึ้นไปอีก คือต้องหัน

ไปรับฟังคำ�ชี้แนะ ชี้นำ� ที่ท่�นได้เคยย้ำ�แล้ว ย้ำ�อีก ขณะ

ยังมีชีวิตอยู่ โดยเฉพ�ะที่สรุปเอ�ไว้ว่�...‘‘ประชาธิปไตย

ที่ว่าของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน

นั้น ใช้ได้แต่เฉพาะประชาชนที่มีธรรมเท่านั้น เพราะถ้า

ประชาชนไม่มีธรรม มันก็ย่อมกลายเป็น...ประชาธิป-ตาย

เท่านั้นเอง...”


คือสรุปว่�...ไม่ว่�ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไปในแบบ

ไหนต่อแบบไหน สำ�คัญที่สุดก็คือต้องยึดมั่นใน ธรรม ให้

ม�กๆ เข้�ไว้ ด้วยเหตุเพร�ะ ธรรม...นั้นมีความเป็น

ประชาธิปไตยอยู่ภายในตัวเอง หรือหม�ยถึง ความ

ไม่เห็นแก่ตัวอยู่ โดยธรรมชาติ ก�รยึดมั่นใน ธรรม ให้

เยอะๆ เข้�ไว้ จึงไม่ต่�งอะไรไปจ�กก�รสร้�งร�กฐ�นแห่ง

ประช�ธิปไตยที่แท้จริง เป็นจริง โดยไม่จำ�เป็นต้องไปพึ่งพ� 

คณะรัฐประหาร หรือแม้แต่บรรด� นักการเมือง แห่ง

สัปปะรังเคยะสถ�นใดๆ เอ�เลยแม้แต่น้อย...


ปิดท้�ยด้วยว�ทะวันนี้...จ�ก Prabhat Ranjan 

Sarkar (อีกครั้ง)... “ประชาธิปไตยจะประสบผล

สำาเร็จ หากปัจจัยดังต่อไปนี้มีอยู่ท่ามกลางประชาชน

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ...

1.ความรู้หนังสือ 2.ความตื่นตัวทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม และที่สำาคัญที่สุดคือ 3.ความมีศีล-มีธรรม        

มิฉะนั้นแล้ว...ประชาธิปไตยก็คือเครื่องมือในการหลอก

ลวงประชาชนเท่านั้นเอง...”



ม้จริงอยู่ว่า ระบบ สภาฯ เสียงข้างมาก พรรคร่วม

รัฐบ�ลที่มีเสียง ส.ส.ม�กกว่�ฝ่�ยค้�น ห�กเกิดกรณี 

สภาฯ ล่ม-องค์ประชุมไม่ครบ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถดำ�เนิน

ก�รก�รประชุมต่อไปได้ ฝ่�ยที่ต้องรับผิดชอบท�งก�ร

เมืองก็คือ พรรคร่วมรัฐบ�ล-ส.ส.รัฐบ�ล ในฐ�นะที่ไม่อยู่ทำ�หน้�ที่

ในห้องประชุมสภ�ฯ ไม่รับผิดชอบต่อบทบ�ทหน้�ที่ของตัวเอง สิ่ง

นี้เป็นเรื่องที่ต้องตำ�หนิ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบ�ลที่ละเลยหน้�ที่ของตัว

เอง ไม่รู้จักก�รแบ่งหน้�ที่-แบ่งเวล�ของตัวเอง 

แต่ทว่�หลังเกิดปร�กฏก�รณ์สภ�ฯ ล่มซ้ำ�ซ�กบ่อยครั้ง โดย

มีสถิติว่� สภ�ฯ ชุดปัจจุบัน สภ�ฯ ล่มไปแล้วถึง 16 ครั้ง จุดนี้ที่เริ่ม

เห็นในระยะหลัง ก็คือกระแสสังคมเริ่มตั้งคำ�ถ�มถึง 

“การทำาหน้าที่ของสภาฯ ชุดปัจจุบันในภาพรวม ทั้ง 

ส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้าน ไม่ใช่แค่กับฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น”

โดยพบว่� เสียงก่นด่�-ก�รต้ังคำ�ถ�มของคนในสังคม ไม่ใช่

แค่ในโซเชียลมีเดีย แต่สังคมโดยรวมต่�งต้ังคำ�ถ�มถึงภ�พรวมก�ร

ทำ�ง�นของสภ�ฯ เพร�ะเร่ิมมองว่� ส.ส.ฝ่�ยค้�นเองก็ต้องก�รใช้เรื่อง

สภ�ฯ ล่มม�เป็นประเด็นก�รเมืองกดดันรัฐบ�ลม�กเกินไปหรือไม่ 

 ทั้งที่สภ�ฯ-ฝ่�ยนิติบัญญัติ มีทั้ง ส.ส.รัฐบ�ลและฝ่�ยค้�น 

ซึ่ง ส.ส.ทุกคนต่�งก็ได้เงินเดือน-ค่�ตอบแทน-สวัสดิก�รต่�งๆ ที่

ล้วนเป็น ภาษีประชาชน ทั้งสิ้น 

สังคมจึงต้องก�รเห็นก�รทำ�หน้�ที่ของสภ�ฯ แบบไม่เอ�ก�ร

เมืองม�เล่นกันม�กเกินไปในสภ�ฯ จนทำ�ให้ภ�พรวมก�รทำ�ง�น

ของสภ�ฯ เดินต่อไปย�ก เพียงเพร�ะต้องก�รหวังผลทุกเม็ด จน

เป็นก�รห้ำ�หั่นกันจนเกินพอดี จนภ�พรวมสภ�ฯ เสียห�ย เป็น

สภ�ฯ ที่ทำ�ง�นไม่คุ้มค่�ภ�ษีประช�ชน 

มีก�รให้ข้อมูลในเชิงตั้งคำ�ถ�มถึงภ�ษีประช�ชนที่ต้องจ่�ย

ให้ก�รทำ�ง�นของ ส.ส.ทั้งรัฐบ�ลและฝ่�ยค้�น ที่น่�สนใจ โดย 

พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคกล้า ที่ระบุตัวเลข

เมื่อ 3 ก.พ. หลังประชุมสภ�ฯ ล่มครั้งที่ 15 

“เงินเดือน ส.ส.+ทีมงาน 8ตำาแหน่ง อยู่ที่ 242,560บาท/

เดือน ...คิดเป็นเงินวันละ 8,085 บาท/ ส.ส.x ส.ส.ทั้งหมด 473 

คน = 3.82 ล้านบาท/วัน

ค่าสถานที่รัฐสภา วันละ 360,000 บาท/วัน (โดยเป็น

ค่าห้องอาหารขนาดใหญ่ 500 คน, ที่จอดรถ 900 คัน, ห้อง

บริวารอื่นๆ อีก 12 ห้อง, ค่าน้ำาไฟ, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าพนักงาน

ทำาความสะอาด, ค่าพนักงานดูแลจัดรถ, ค่าเจ้าหน้าที่ รปภ.และ

อื่นๆ) ค่าใช้จ่าย 4,180,000 บาท/วัน

เมื่อรวม “สภาฯ ล่ม” มาแล้วทั้งหมด 14 ครั้ง = 58.5 

ล้านบาท!!!”

และให้คว�มเห็นย้ำ�อีกครั้งหลังสภ�ฯ ล่มครั้งที่ 16 เมื่อวัน

ศุกร์ที่ผ่�นม� 

“ล่มบ่อยกว่าเน็ต ก็สภาฯ นี่แหละ… #สภาฯ ล่มครั้งที่ 16 

สภาฯ อับปาง ล่มซ้ำาซาก 

อย่าประเมินกระแสสังคมต่ำา 

แ

คุณเอือมมั้ยครับ???

• นักการเมืองไม่มาทำางานสภา.. ทั้งที่ตั้งท่า ไหว้ย่อมาแต่

ไกล ตอนหาเสียง 

• เอางบประมาณไปเล่นชักเย่อ เกมการเมืองเก่าๆ..จนไม่

ครบองค์ ปิดประชุม

• เอาโอกาสคนไทยที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิต จาก

กฎหมายใหม่ที่จะได้อนุมัติ..มาด้อยค่า

และทั้งหมด “สภาฯ ล่ม” 16 ครั้ง ก็ผลาญเงินภาษีเรา

เรียบร้อยกว่า 66.8 ล้านบาท!!!”

ย่ิงเมื่อมีก�รแสดงคว�มเห็นท�งก�รเมืองจ�กนักก�รเมือง 2 

พรรคฝ่�ยค้�น คือ เพื่อไทย-ก้าวไกล หลังสภ�ฯ ล่มเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่�น

ม� สังคมก็ย่ิงเห็นอะไรหล�ยอย่�งท�งก�รเมือง ภ�ยใต้ก�รขบเหล่ียม

ท�งก�รเมืองของ 2 พรรคดังกล่�ว ท่ีมีฐ�นเสียง-กลุ่มเป้�หม�ย

ท�งก�รเมืองกลุ่มเดียวกัน จึงทำ�ให้มักมีก�รเขม่นกันในทีหล�ยคร้ัง 

เพร�ะพบว่� ท�งก้�วไกล รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล เปิดเผยไว้เมื่อ 5 ก.พ.ว่� “วันนี้ที่มีรายงานคลอง

ไทยเข้า มติพรรคร่วมกำาหนดว่าห้ามแสดงตน เพื่อทดสอบองค์

ประชุมของรัฐบาล ส.ส.ก้าวไกลส่วนใหญ่ยึดตามนั้น แต่ปรากฏ

ว่าเป็นเพื่อไทยไม่ปฏิบัติตามมติ ก้าวไกลจึงตัดสินใจว่า เราจะ

ยืนยันจุดยืนของเรา คือ การแสดงตน ในวาระที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน

เรื่องคะเนกันว่าสุดท้ายประยุทธ์จะยุบสภาฯ ถ้าสภาฯ ล่ม 

บ่อยๆ เห็นล่มไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ก็ไม่เห็นจะยุบสักที เกมที่เล่นกันอยู่

แทนที่จะทำาลายประยุทธ์ กลับทำาลายเครดิตสภาฯ ทำาลายความ

หวังประชาชน ไม่ต่างกับการเมืองเก่า ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการเมือง

และความน่าเชื่อถือต่อประชาชนระยะยาว”

ทั้งนี้ ร�ยง�นเรื่องคลองไทยฯ ดังกล่�วคือก�รพิจ�รณ�

ร�ยง�นผลก�รพิจ�รณ�ศึกษ�ก�รขุดคลองไทยและก�รพัฒน�พื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภ�คใต้ ของ กมธ.วิส�มัญฯ ของสภ�ฯ ที่มีคน

ของเพื่อไทยคือ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพ�น ส.ส.เชียงร�ย เป็นประธ�น 

กมธ. ที่สุดท้�ยที่ประชุมสภ�ฯ เสียงส่วนใหญ่คือ มีมติไม่เห็นด้วย

กับร�ยง�นของ กมธ. 

ขณะที่เพื่อไทย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ รอง

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แจงว่� ก�รที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่แสดงตน

ร่วมเป็นองค์ประชุม ทำ�ให้สภ�ฯ ล่ม ว่� เรื่อง “สภาฯ ล่มสองครั้ง

ในวีคนี้ หลายคนสับสนว่าเหตุใดเพื่อไทยจึงไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม 

แตกต่างจากก้าวไกลที่อยู่เป็นองค์ประชุม”

“เหตุผลง่ายๆ คือเป้าหมายหลักของพรรคเพื่อไทย คือการ

ยุติการสืบทอดอำานาจของ พล.อ.ประยุทธ์ และการที่สภาฯ ล่ม 

เป็นสัญญาณชี้ว่ารัฐบาลไม่อาจคุมเสียงข้างมากในสภาฯ ได้ จะ

เป็นตัวเร่งให้ยุบสภาฯ เร็วขึ้น”

สุดท้�ยแล้วคงเป็นเรื่องที่ประช�ชนจะติดต�มและตัดสินกัน

ว่� ปัญห�สภ�ล่มฯ บ่อยครั้งระยะหลัง ใครบ้�งต้องรับผิดชอบ-ใคร

บ้�งต้องปรับปรุงก�รทำ�ง�น โดยเฉพ�ะวิปรัฐบ�ล ที่อ�จถึงคร�ว

ต้องพิจ�รณ�กันแล้วว่�จะเปลี่ยนตัวประธ�นวิปรัฐบ�ลจ�ก นิโรธ 

สุนทรเลข� ส.ส.นครสวรรค์ พลังประช�รัฐ เป็นคนอื่นดีหรือไม่ 

หลังเห็นชัดว่�ผลง�นในก�รคุมเสียง ส.ส.รัฐบ�ล ต้องถือว่�สอบ

ไม่ผ่�น  และสังคมมองอย่�งไรกับก�รที่ห�กฝ่�ยค้�นจะใช้กดดัน

รัฐบ�ล จนทำ�ให้ “สภาฯ ในภาพรวมเสียมากกว่าได้” ทั้งหมดเป็น

เรื่องที่ประช�ชนต้องร่วมกันพิจ�รณ�และติดต�ม. 
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3บทความ-ในประเทศ

‘ผู้นำ�ง่�ว’ ระบบรัฐสภ�

กม “ล้มประยุทธ์” แบบเถื่อนๆ ของ “เพื่อไทย”

ด้วยการ “ยกพรรค” หนีประชุม เพื่อทำาให้ “สภาล่ม” 

ถึง ๑๕-๑๖  ครั้้ง

แทนที่นายกฯ จะล้ม 

กลับเป็นการต่ออายุให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำาแหน่งนา

ยกฯ ไปซะละมากกว่า

เพื่อไทยนั่นแหละ ทำาท่าจะล้มเอง สังคมบอกว่า ให้พวก

ท่านเข้าไปทำาหน้าที่ “นายตรวจรัฐบาล” ในสภา ตามกติกา

ไม่ได้เลือกให้เข้าไป “ลัก-วิ่ง-ชิง-ปล้น” อำานาจรัฐบาล 

เยี่ยงโจร-เยี่ยงอันธพาล อย่างที่ทำา

“รัฐบาลคว่ำา” กับ “คว่ำาสภา” มันคนละเรื่องกันนะ! 

แค่นี้เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน ยังแยกแยะไม่ได้ ถ้าเข้าไปบริหาร

ประเทศ ไม่พากันฉิบหายหมดหรือ? 

พวกคุณจะคว่ำารัฐบาล มันก็ต้องใช้ “รัฐสภา” เป็นเวที

สำาหรับคว่ำา  แต่ดันเสือกไป “คว่ำารัฐสภา” ที่ต้องใช้เป็นเวที 

แบบนี้ ที่จะคว่ำาเขา....

ก็เรานั่นแหละที่จะคว่ำา เพราะมันทั้งเถื่อน ทั้งผิดที่-ผิด

ธรรมเนียม ผิดประเพณี และผิดกติกา!

แล้วยังมีหน้าทวีตข้อความโชว์เถื่อนซะอีกแน่ะ

ชลน่าน ศรีแก้ว

#สภาล่ม

เป็นเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจน ที่ ไม่ให้ 

“ประยุทธ์” อยู่ต่อสืบทอดอำานาจ ต้องใช้กลไกสภาตรวจสอบการ

ทำาหน้าที่ คณะรัฐมนตรี และ สส.ฝ่ายรัฐบาลอย่างเข้มข้น

“ประยุทธ์” อยู่ต่อไปได้ ถ้า สส.รบ.เกินกึ่งหนึ่งอยู่ตลอด 

ขณะนี้ สส.รบ.แตกแยกกัน มาทำาหน้าที่ในสภาไม่ถึง ๒๐๐ คน มัน

เป็นสัญญานที่ “ประยุทธ์” อยู่ต่อไปไม่ได้

.......................

มีคำาพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ว่า ใครก็ตาม “ถ้าอ้างเลวเพื่อจะ

เลว แบบนั้น เลวกว่า”

น่าคิดนะ ท่านผู้นำาฝ่ายค้านว่ามั้ย?

ทีนี้ ลองแยกประเด็นที่ท่านผู้นำาฝ่ายค้านทวีตบ้าง

-สภาล่ม เป็นเจตนารมณ์ของเพื่อไทย ที่ไม่ให้ประยุทธ์อยู่

ต่อสืบทอดอำานาจ

-จึงใช้กลไกสภาตรวจสอบการทำาหน้าที่ คณะรัฐมนตรีและ 

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล

-ส.ส.รัฐบาลเสียงแตก มาทำาหน้าที่ในสภาไม่ถึง ๒๐๐ คน 

เป็นสัญญาณประยุทธ์อยู่ต่อไปไม่ได้

ประเด็นสภาล่ม ก็ชัดเจนจากท่านชลน่านเองว่า ล่มเพราะ

เจตนารมณ์พรรคเพื่อไทย ฝ่ายรัฐบาลเป็นเพียง “เหตุอ้างผสม”

เห็นมั้ย.....

กฎ-กติกา “คว่ำาสภา-คว่ำานายกฯ” มันมีให้ฝ่ายค้านเลือกใช้ถึง 

๒  ช่องทางตามระบบรัฐสภา 

ไม่มีช่องทางที่ ๓ ให้ฝ่ายค้าน “ล้มนายกฯ-ล้มรัฐบาล” ได้ด้วย

การ “ยกพรรค” หนีประชุมหรอก

การไม่ร่วมประชุมที่เรียก “วอล์กเอาต์” นั่นน่ะ มันเป็นวิธีการ

ตอบโต้สุดท้ายสำาหรับฝ่ายค้านประท้วงฝ่ายรัฐบาลที่ออกกฎหมาย

แบบ “พวกมากลากไป” เป็นครั้งคราว

คือฝ่ายค้านทำาหน้าที่ในสภาแล้ว แต่ต้านเสียงข้างมากไม่ไหว 

ก็วอล์กเอาต์เป็นการประท้วง 

อย่างตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมา

เข่ง ตอนตี ๓ ตี ๔ ประชาธิปัตย์ “ฝ่ายค้าน” ก็จำาต้อง “วอล์กเอาต์”

ซึ่งไม่ใช่การไม่ทำาหน้าที่อย่างเพื่อไทยที่ “ยกพรรค” หนีไม่ทำา

หน้าที่ในสภา ถึง ๑๕-๑๖ ครั้ง แล้วคุยอวด “เป็นเจตนารมณ์ของ

พรรค”

ก็อยากบอกฝ่ายค้านว่า......

“ถ้ามีผู้นำาฝ่ายค้านโง่แบบนี้ ก็จะพากันโง่ตามหรือไม่ก็ชักแถว

ตกหน้าผาตายตามกันไปทั้งหมด”!

ขอโทษนะ ท่านเป็นผู้นำาฝ่ายค้าน จะต้องเสือกกะโหลกไปยุ่ง

อะไรกับฝ่ายรัฐบาลเขา?

เสียงเขาแตกแยก-ไม่แตกแยก เกินหรือไม่เกินกึ่ง ก็เรื่องของ

เขา  เรื่องของฝ่ายค้าน คือ ผู้นำาฝ่ายค้าน ต้องระดมพลเข้าประชุม

กันให้พรึ่บ

แล้วใช้เวทีสภา ขยี้รัฐบาลให้ “สิ้นสภาพ” คาตาชาวบ้านเอา

ให้เป็นรัฐบาล “ตายทั้งเป็น” ไม่ได้ผุด-ไม่ได้เกิดต่อไปอีกเลย

แบบนี้ นี่ต่างหาก คือฝ่ายค้านที่ฉลาด....

รู้จักใช้อาวุธถูกต้องตามกฎ-ตามกติกา “สังหาร” ฝ่ายตรงข้าม 

ชนะสง่างามในเวทีสภา

ไม่ใช่ฝ่ายค้าน “แพลมตาหนู” รู้จักมั้ย? 

ที่แอบข้างเวที เขาเผลอก็ผลุบออก คอยตอดนับเสียง หวัง

ชนะด้วยเกมหัวเต่า 

เพื่อไทยคิดว่า แบบนี้ สง่างาม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ทำาหน้าที่

ตรวจสอบรัฐบาล “ระบบสภา” ถูกต้องแล้วหรือ?

ที่พูดนี่ พูดในประเด็น “หน้าที่ ส.ส.” ระบบสภา กับ ส.ส.ทุก

พรรค-ทุกฝ่าย ไม่ใช่มาปกป้องฝ่ายรัฐบาล

อย่างที่ล่มล่าสุด ๔ กุมภา ที่ประชุมสภา มี ส.ส.แสดงตน ๑๙๕ 

คน  ไม่ครบองค์ประชุม

แต่นั่นแสดงว่า ฝ่ายรัฐบาลยังมาประชุม แต่ปรากฏว่า เพื่อ

ไทย “ฝ่ายค้าน” ด้วยวิสัยทัศน์ชลน่าน “ผู้นำา” 

เพื่อไทย ๑๓๑ คน มาประชุมแค่ ๒ คือ “นายจาตุรงค์ เพ็งนร

พัฒน์”  ส.ส.ศรีสะเกษ และ “นายจิรายุ ห่วงทรัพย์” ส.ส.กทม. อีก 

๑๒๙ คน ไม่เข้าประชุม!

แทนที่ผู้นำาฝ่ายค้านจะสำานึกอะไรดีๆ ขึ้นมาได้บ้าง กลับ  

ทวีตอวดความวิบัติในวุฒิภาวะของผู้นำาระบบรัฐสภา

#สภาล่ม

เป็นเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจน ที่ ไม่ให้ 

“ประยุทธ์” อยู่ต่อสืบทอดอำานาจ 

ทุเรศ!

แถมยังคุยอวด “เป็นการใช้กลไกสภาตรวจสอบการทำาหน้า 

ที่ คณะรัฐมนตรี และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอย่างเข้มข้น”

การไม่ทำาหน้าที่ ส.ส.ในสภา........

กลับไปทำาหน้าที่ “ลัก-วิ่ง-ชิง-ปล้น” นอกห้องประชุมแบบ 

นี้เนี่ยนะ  คือการตรวจสอบคณะรัฐมนตรี และ ส.ส.รัฐบาลอย่าง

เข้มข้น?

อย่างนี้ระบบสภาไม่ต้องมีฝ่ายค้านก็ได้ แค่ให้เจ้าหน้าที่นับ

หัว ส.ส.ในห้องประชุมแต่ละครั้่ง ก็ได้ผลเท่ากัน เอางบเงินเดือน

และค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ไปเข้ามูลนิธิเลี้ยงหมา-แมวจรจัด มีประโยชน์

กว่า!

เห็นถามกันว่า ไม่มีบทลงโทษพวก ส.ส.หนีประชุมบ้างหรือ 

ความจริงมี ผมเคยบอกไปแล้วด้วยซ้ำา

รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑๒) ขาดประชุมเกินจำานวนหนึ่งในสี่ของจำานวนวัน

ประชุมในสมัยประชุมที่มีกำาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

เนี่ย ถ้าท่านประธานรัฐสภางัดมาตรานี้มาใช้ตรวจสอบ 

ส.ส.เข้มข้นบ้าง สภาล่ม ๑๕-๑๖ ครั้งต่อเนื่องแบบนี้

เผลอๆ “สิ้นสภาพ” กันยกพรรค! 

ดูที่เขาโพสต์ตัวเลข “มา-ไม่มา” ของ ส.ส.แต่ละพรรค ที่

ทำาให้สภาล่มงวดโน้น จะว่าไป พลังประชารัฐ มาประชุม ๘๓ 

ขาด ๑๔ 

ในขณะที่ เพื่อไทย มาประชุมแค่ ๑๔ ไม่มาตั้ง ๑๑๗!

แต่พรรคร่วมรัฐบาล ที่น่าเกลียดคือ 

ประชาธิปัตย์ มา ๒๙ ไม่มา ๒๑

ภูมิใจไทย มา ๓๗ ไม่มา ๒๒ เรียกว่า ขาดประชุมชนิด 

“ครึ่งต่อครึ่ง”!

เอาเท่านี้พอ ความจริงยังไม่จบ อยากจะบอกว่า ฝ่ายค้าน

ทำาให้สภาล่มบ่อยๆ นั่นแหละดี

รัฐบาลจะได้ “อยู่ยาว”

เพร�ะคว�ม “ง่�วจั๊ดนัก” ของทั่นผู้นำ�นั่นแหละ!

ที่ทำาให้ล่มซ้ำาซาก เพราะต้องการ “ไม่ให้ประยุทธ์อยู่ต่อสืบ 

ทอดอำานาจ”!

อยากเรียนท่านผู้นำาฝ่ายค้านว่า การจะล้มนายกฯ นั้น ใน

ระบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญได้กำาหนด “กติกา-วิธีการ” ไว้ให้แล้ว

กติกานั้น ไม่ใช่วิธีการให้ “ฝ่ายค้านยกพรรคหนีประชุม” แต่

ให้ฝ่ายค้านร่วมประชุม 

ส่วน ส.ส.รัฐบาลมามาก-มาน้อย-ไม่มา เรื่องของเขา ยิ่งไม่มา 

ยิ่งเป็นผลดี ช่วยให้ฝ่ายค้านล้มรัฐบาลได้สะดวกขึ้นด้วยซ้ำา

หน้าที่ฝ่ายค้าน คือ....

พอมีกฎหมายสำาคัญที่รัฐบาลเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมเห็นชอบ 

ก็โหวตคว่ำาไปเลย 

เสียงรัฐบาลมาน้อยอย่างนี้ ก็สมเจตนารมณ์เลย ฝ่ายค้าน 

“คว่ำารัฐบาล” ได้สำาเร็จ

คือ รัฐบาลแพ้กฎหมายสำาคัญ เช่น พ.ร.บ.งบประมาณไม่ผ่าน  

นายกฯ ก็ต้องประกาศยุบสภาทันที!

นี่ เป็นการ “ล้มรัฐบาล-ไล่นายกฯ” ถูกต้องตามระบบสภา

แบบที่สอง ก็เห็นว่า พฤษภาเปิดสมัยประชุมปุ๊บ เพื่อไทยจะ

ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจปั๊บมิใช่หรือ?

ก็สับ-ลากไส้ ตั้งแต่นายกฯ ไปถึงรายตัวรัฐมนตรีให้หนำาใจ 

เสร็จแล้วโหวตคว่ำาไปเลย ในญัตติ “ไม่ไว้วางใจ”

ก็มั่นใจว่ารัฐบาลเสียงแตก มาไม่ถึง ๒๐๐ มิใช่หรือ แบบนั้น 

ส.บ.ม.สบายมาก 

นายกฯ มีเสียง “ไว้วางใจ” น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ ส.ส.ที่อยู่ใน

สภา  สมมุติเอาตอนนี้เลย ส.ส.ทั้งหมด มี ๔๗๓ เสียง นายกฯ จะรอด 

ก็ต้องได้เสียงไว้วางใจ ๒๓๘ เสียงขึ้นไป

ถ้าน้อยกว่า ๒๓๘ นายกฯ “ตกเก้าอี้” ทันทีเลย แต่รัฐบาลยัง

อยู่  แล้วรัฐสภาก็โหวตหาตัวนายกฯ คนใหม่ในสภา

ป็นอีกหน่ึงรัฐมนตรีส�ยรักธรรมช�ติ สำ�หรับ น�ย

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�ว์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ช่วงนี้งานด้าน

เศรษฐกิจ พลังงาน แก้ปัญหาราคาน้ำามัน ปัญหา

ปากท้องประชาชน ข้าวของแพง อาจจะยุ่งๆ 

หน่อย จนสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวต้องขึ้นลงตึกไทยคู่ฟ้าหารือ

กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่หลายรอบ พร้อมเจอนักข่าวดัก

สัมภาษณ์ต่อเนื่อง

แต่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจวุ่นๆ ตลอดทั้งวัน ช่วงเย็นหลัง

เลิกงานแดดร่มลมตก อากาศร่มรื่นเย็นสบาย แอบเห็นท่าน 

รองฯ สลัดเสื้อสูท หลบมาเดินผ่อนคลาย ในมือถือแก้วกาแฟ

เดินจิบไปด้วยชิลๆ ชมนกชมไม้แถวๆ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ครั้น

สอบถามก็ได้ความว่าเพิ่งไปคำาชะโนดมา 

โดยล่าสุดไปลงพื้นที่เขตตรวจราชการตามที่นายกฯ 

มอบหมาย ได้แวะเยี่ยม

กลุ่มนคราธานี ที่ขับเคลื่อน

การท่องเที่ยว ณ วัดศิริ

สุทโธ หรือคำาชะโนด และ

ได้เข้าไปสำารวจพื้นที่ชุ่มน้ำา

ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด

งานมหกรรมพืชสวนโลก

อุดรธานี พ.ศ.2569 ซึ่งที่  

นั่นมีต้นไม้ ใบหญ้าที่เขียว

ชอุ่ม ก็เลยมาเดินดูต้นไม้

ดูสวนสวยๆ แถวทำาเนียบ

รัฐบาลบ้าง 

นอกจากต้นไม้ใบหญ้า                                      

แถวทำาเนียบฯ แล้ว ก่อนหน้านี้ท่านรองฯ ยังได้ไปสำารวจ

ธรรมชาติที่สวนแห่งใหม่ อย่าง “สวนป่าเบญจกิติ” ที่สร้าง

ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นสวนใจกลางกรุงแห่งใหม่ ที่

กำาลังจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2565 

ซึ่งท่านรองฯ ได้ไปเยี่ยมเยียนและตรวจพื้นที่ หลัง

ทยอยเปิดให้ประชาชนได้มาใช้สอยประโยชน์ ในบางส่วน 

และความงดงามของสวนป่าเบญจกิตินี้ ท่านรองฯ การันตี

ว่า “มาแล้วจะพบกับความร่มรื่น เพราะที่นี่เป็นแนวพื้นที่

ชุ่มน้ำา มีโคกดินอยู่ร่วมกันกับน้ำา ประกอบไปด้วยพันธุ์ ไม้เล็ก

ใหญ่กว่า 350 ชนิด และในอนาคตจะมีต้นไม้หลากหลายสี

ที่จะสลับสีให้เห็นกันตามฤดูกาล อากาศดี มีลมพัดเบาๆ ไม่

ร้อน และได้เห็นนกหลากหลายชนิดเริ่มมาอยู่อาศัย เป็น

ธรรมชาติที่งดงาม ถ้าเดินเหนื่อยก็มีจุดพัก ถ่ายรูป มีลาน

อเนกประสงค์นั่งเล่นหย่อนใจได้ด้วย” 

แถมอากาศยามเย็นก็ร่มรื่น นอกจากนี้ที่นี่ยังทำา sky 

walk ทอดยาวไปทั่วพื้นที่สวนเชื่อมต่อกับสะพานเขียวไปจน 

ถึงสวนลุมพินีอีกด้วย 

แหม...ชอบต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้ ต้องยกให้เป็นรัฐมนตรี

สายธรรมชาติอีกคนซะแล้ว อิอิ. 

บรรจง

ส�ยธรรมช�ติ

เ

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

เ

จับตาครม.ทิ้งทวนสายสีเขียว  

พอใจสหรัฐนำาเข้าส้มโอไม่จำากัดพันธุ์

‘วร�วุธ’สั่งจนท.เข้ม

คนทะลักข้ึนถ้ำ�น�ค�

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม และรองหัว                                             

หน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า 

รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะไป

ไม่รอดจึงทิ้งทวนเมกะโปรเจกต์

ขนาดใหญ่ 4 แสนล้านบาท 

โดยในการประชุม ครม.วันที่ 8                                          

ก.พ.จะมีวาระขอความเห็นชอบ                                  

ผลการเจรจาและเห็นชอบร่าง                         

สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถ 

ไฟฟ้าสายสีเขียว โดยจะขยาย

สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสาย

สีเขียวออกไป 40 ปีให้บีทีเอส 

มูลค่า 4 แสนล้านบาท เพื่อให้ 

ครม.อนุมัติในช่วงที่กำาลังชุลมุน 

เรื่องนี้มีความผิดปกติมากเพราะ 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่

แล้วว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ในเดือนพฤษภาคม ถามว่าเรื่อง

ใหญ่ขนาดนี้ผูกพันอนาคตคน

กรุงเทพฯ ออกไปอีก 40 ปีข้าง

หน้า ทำาไมไม่รอให้ผู้ว่าฯ กทม.

คนใหม่เข้ามาตัดสินใจ แบบนี้

เรียกว่าทิ้งทวนหรือไม่ 

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

กล่าวต่อว่า ความไม่โปร่งใสใน

การต่อขยายสัญญาสัมปทาน

ออกไปอีก 40 ปีนั้น ในเส้นทาง

หลักของบีทีเอสจะหมดสัญญา

ในปี 2572 ถามว่าแล้วจะเร่ง

รีบต่อสัญญาไปทำาไม ขณะที่  

กทม.จะขยายสัญญาสัมปทาน

โดยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในส่วนต่อ

ขยายเขียวเหนือและเขียวใต้ของ 

รฟม. โดย กทม.ควรชำาระหนี้ให้ 

รฟม.เรียบร้อยก่อน เพราะส่วน

ต่อขยายเขียวเหนือและเขียว

ใต้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ รฟม. 

และ กทม.ยังไม่ได้รับโอน ถาม

ว่า กทม.จะยกส่วนนี้ ไปให้บีทีเอส

ได้อย่างไร ผิดกฎหมายชัดเจน 

หาก กทม.บอกว่าตัวเองเป็นหนี้

เพราะเปิดให้นั่งฟรีตั้งแต่ปี 60 

ไม่อยากให้บริการส่วนต่อขยาย

เขียวเหนือและเขียวใต้แล้ว ก็

ควรเสนอ ครม.ให้ทบทวนมติเมื่อ

วันที่ 26 พ.ย.61 และให้ รฟม.

ไปดำาเนินการเองเพราะเขาเป็น

เจ้าของ 

นายยุทธพงศ์กล่ าวอี ก

ว่า มีตัวละครสำาคัญไปเจรจา

สายสี เขี ยวคื อ  นายสุชั ชวี ร์  

สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ โดย

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 มีคำาสั่ง 

คสช.ที่ 3/2562 แต่งตั้งคณะ

กรรมการแก้ไขปัญหาโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว มี ดร.เอ้เป็น

หนึ่งในคณะกรรมการ จากนั้น

วันที่ 5 มิ.ย.62 มีการแต่งตั้ง 

ดร.เอ้เป็นประธานคณะกรรมการ

เจรจาสัมปทานรถไฟฟ้าสาย

สี เขี ยว และเห็นชอบให้ต่ อ

สัมปทานสายสีเขียวออกไปอีก 

40 ปี ถามว่า ดร.เอ้สนิทแนบ

แน่นกับใคร ถ้าไปขึ้นรถไฟฟ้า

ทุกสถานีก็จะมีรูปโฆษณา ดร.เอ้

ทุกสถานี รวม 450 ป้าย แสดง

ให้เห็นว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน

กันอยู่หรือเปล่า จ่ายเงินกันหรือ

ไม่  เอาเงินที่ ไหนมาจ่าย ก็จะ

เกี่ยวพันกันกับบัญชีทรัพย์สิน

ของ ดร.เอ้อีก

“ในวันที่ 8 ก.พ. พรรค

ร่วมรัฐบาลจะคำานึงถึงผลประ                                 

โยชน์ ของประชาชนหรื อ ไม่  

พรรคประชาธิปัตย์จะเห็นชอบ

ให้ ผ่ านสัญญาสัมปทานสาย

สีเขียวออกไปอีก 40 ปีหรือไม่ 

เพราะ ดร.เอ้เป็นตัวแทนสมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค ปชป. 

แล้วทำาไม พล.อ.ประยุทธ์ต้อง

ทิ้งทวนโครงการต่อขยายสัญญา

สัมปทานสายสีเขียวออกไปอีกใน

ช่วงที่กำาลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. และต้องถามหาจุดยืนของ

พรรคภูมิใจไทยที่คัดค้านเรื่องนี้

มาโดยตลอด เพราะผิดกฎหมาย

หนี พ.ร.บ.ร่วมทุน ซึ่งพรรคเพื่อ

ไทยเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.อนุ

พงษ์ในเรื่องนี้ ข้อมูลพร้อมอยู่

แล้วชัดเจนมาก” นายยุทธพงศ์ 

กล่าว. 

ไทยโพสต์ • นายวราวุธ ศิลป                                              

อาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด                                                      

ล้อม กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยว                                              

เดินทางไปชมถ้ำานาคา ภายใน 

อุทยานแห่งชาติภูลังกาเมื่อวาน (5                                                 

ก.พ.) หลายพันคน จนไม่สามารถ                                                             

ลงจากเขาได้ทันตามเวลาที่กำา                                                             

หนด และยังติดค้างอยู่บนเขา                                                         

จำานวนมากว่า เมื่อสักครู่ได้ ให้                                                                      

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ

ไปยัง ผอ.สำานักที่ดูแลอุทยาน

แห่งชาติภูลังกา คาดว่าตัวเลข

หลักพันคนน่าจะเกินความจริง 

เพราะว่าสื่อท้องถิ่นได้ถ่ายภาพ

ออกมา โอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็น

ไปได้ว่าคนจำานวน 500-600 คน                                              

ตอนลงเขาอาจจะออกันลง ภาพ 

ถ่ายอาจจะดูแน่น และกำาลังให้

ตรวจสอบว่าผู้ว่าราชการจังหวัด

บึงกาฬได้ ไปเคลียร์จริงหรือไม่ 

เพราะขณะนี้ตัวเลขหลักพันไม่

น่าจะเป็นไปได้ เราคิดเอาไว้

แค่ประมาณหลัก 500-600 คน  

และทุกคนลงทะเบียนกันหมด

นายวราวุธกล่าวว่า ไม่

ปฏิเสธว่ามีปัญหาที่ภูลังกา ใน

เร็วๆ นี้ตนจะลงไปตรวจราชการ

อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อดูระบบการ

บริหารจัดการ และอาจจะมีการ

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ซึ่งที่มีปัญหาเราเข้าใจว่ามี

คนหมู่มากไปก็ย่อมมีปัญหาอยู่

แล้ว ตนจะลงไปดูว่ามีปัญหาเช่น

ไร จะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหา

หรือวางระบบการบริหารจัดการ

ได้อย่างไร

เมื่อถามว่า ยืนยันว่าจำา                                 

นวนนักท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน  

500 คนตามที่กำาหนดไว้ ใช่หรือ

ไม่ นายวราวุธกล่าวว่า ยอมรับ

ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปวัน

ดังกล่าวอาจจะเกิน 500 คนบ้าง                                   

แต่ไม่ใช่หลักพันคนอย่างแน่นอน 

เพราะหากขึ้นไปบนนั้นได้เป็น

พันคนจริง ตนคงต้องย้ายกัน

ระนาว และบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือ

คนขึ้นไปแล้วยังไม่ยอมลง รอดู                                           

พระอาทิตย์ตกก่อน และเมื่อพระ 

อาทิตย์ใกล้ตกก็จะออกันลงมา ซ่ึง                                                                   

โดยหลักแล้วหลังเวลา 15.00 น. 

ไม่ควรจะมีคนขึ้นไปแล้ว อย่างไร

ก็ตามครั้งที่แล้วที่ตนขึ้นไปช่วง

เวลา 14.00 น. ลงมาช่วง 17.00 น.                                                          

ก็โพล้เพล้แล้ว ดังนั้น ย้ำาว่าหลัง

เวลา 15.00 น.ไม่ควรขึ้นไปแล้ว  

ส่วนคนที่ขึ้นไปแล้วนั่งรอดูวิวรอ

ดูพระอาทิตย์ตกอาจจะลงไม่ทัน 

เพราะเวลาลงคนจะออลงมาด้วย

กันหมด เมื่อถามย้ำาว่า ยืนยันว่า

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการที่

กำาหนดในการจำากัดจำานวนนัก

ท่องเที่ยวใช่หรือไม่ นายวราวุธ

กล่าวว่า เท่าที่ตนได้รับรายงาน

ยังเป็นอย่างนั้นอยู่. 

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญ                                 

คงชนะ โฆษกประจำ าสำ านัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี

ที่สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นำาเข้า

ส้มโอผลสดจากประเทศไทยภาย

ใต้เงื่อนไขที่กำาหนดแล้ว หลัง                                                  

จากที่ฝ่ายไทยเสนอขอเปิดตลาด                                                   

ส้ม โอมาตั้ งแต่ปี  2549 ว่ า 

พล.อ .ประยุทธ์  จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับ

ทราบข่าวดีดังกล่าวแล้ว และ

ชื่นชมความมุ่งมั่นอุตสาหะของ                                                   

หน่ วยงานไทย ที่ เ จ รจาจน

สามารถเปิดตลาดส้มโอได้เป็น

ผลสำาเร็จ เป็นการสร้างโอกาส

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอของ

ไทย พร้อมกำาชับให้ดูแลเรื่อง

มาตรฐานการส่งออกอย่างเคร่ง 

ครัด เพื่อให้ผลไม้ไทยมีคุณภาพ

และตรงตามความต้องการของ

ตลาด ตลอดจนสั่งการเร่งวาง

แนวทางการบริหารจัดการผลไม้

ไทยเชิงรุก ในปี 2565 หาตลาด

รองรับ โดยเฉพาะในช่วงฤดูผล

ไม้ที่จะมาถึงนี้  

นายธนกรกล่าวต่อว่า โดย

กรมวิชาการเกษตรรายงาน

ว่า สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นำา

เข้าส้มโอผลสดไม่จำากัดพันธุ์

จากประเทศไทยภายใต้เงื่อนไข

การนำาเข้าที่กำาหนดแล้ว หลัง

จากที่ รั ฐบาลไทยได้ เสนอขอ

เปิดตลาดส้มโอพร้อมกับผลไม้

อีกหลายชนิดมาเป็นระยะเวลา

กว่า 15 ปี ตั้งแต่ปี  2549 โดย

มี เงื่ อนไขสำาหรับการส่ งออก

ผลผลิตซึ่งจะต้องมาจากแหล่ง

ผลิตที่ ได้รับการรับรอง GAP 

(Good Agricultural Practice) 

โรงคัดบรรจุได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐาน GMP (Good  

Manufacturing Practice) อีกทั้ง

การอนุญาตให้นำาเข้าส้มโอจาก

ไทยต้องเป็นการส่งออกเพื่อการ

ค้าเท่านั้น โดยคาดการณ์ว่าใน

ฤดูการผลิตส้มโอเดือนสิงหาคม

นี้ ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอ

ล็อตแรกไปจำาหน่ายยังสหรัฐฯ 

ได้  ทั้งนี้ ตลาดการส่งออกส้มโอ

ผลสดของไทยในต่างประเทศมี

จำานวน 29 ประเทศ มีตลาดหลัก

ที่สำาคัญ ได้แก่ จีนและมาเลเซีย 

โดยในปี 2564 ประเทศไทยส่ง

ออกส้มโอจำานวน 29,782 ตัน 

คิดเป็นมูลค่ากว่า 903 ล้านบาท.

เพื่อไทย • “โจ้-ยุทธพงศ์” กัดไม่ปล่อย จับต� 8 ก.พ.  ครม.ทิ้งทวน

ขย�ยสัมปท�นรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียว 40 ปี  โยง “ดร.เอ้” หนึ่งในบอร์ด

เคยร่วมเจรจ� ข้องใจรูปแปะหร�ทุกป้�ย อ�จเข้�ข่�ยผลประโยชน์

ทับซ้อน พร้อมถ�มห�จุดยืน ภท.จะค้�นอย่�งไร 

คุณหญิงสุดารัตน์                                

เกยุราพันธุ์ 

ประธานพรรค

ไทยสร้างไทย เป็น

ประธานเปิดศูนย์

ประสานงานพรรค

ไทยสร้างไทย เขต

บางนา พร้อม

ประกาศปักธง 

ส.ส.และ ส.ก.เขต

บางนา
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกในวันท่ี “เลนกันแรง” 

ท้ังการเมืองระดับชาติและระดับทองถ่ิน โดยไมแยแส

วา “หัวชาวบาน” จะตองโดนหางเลข หรือถูกลูกหลงหัวโนหัว

แตกมึนกันหรือเปลา?!? ...• เหตุสภาลมลาสุดเม� อวันท่ี 4 ก.พ. 

รังสิมันต โรม ส.ส.พรรคกาวไกล  ออกมาแฉและฉะกันเอง

วา มีความต้ังใจและถือเปนมติรวมพรรคฝายคานท่ีตองการ

ปวน หวังผลกดดันให “ลุงตู” ยุบสภา!!! ...ทานผูทรงเกียรติกิน

เงินเดือนจากภาษีประชาชนอวดอางวาเปนตัวแทนปากเสียง

ของชาวบานในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และกล่ันกรอง

กฎหมายเพ� อรักษาผลประโยชนของแผนดิน...เลนการเมือง

แบบน้ีขอบอกวา มีแตเสียกับเสีย 

เพราะวันน้ีกระแสสังคม “ตีกลับ” 

..รูกันบางหรือเปลา?? ...• เฟซบุก

ของ รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ 

อดีตอาจารยคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีออก

มาโพสตขอความผานเฟซบุก..จวก

วา ..เปนถึงแกนนําพรรค แตอาง

ทําสภาลมเพ� อยุบสภาลมรัฐบาล 

น่ีไมเขาใจระบบสภาหรือมีอะไร

อยางอ� น?..เปนส่ิงตอกยํ้าไดอยาง

ชัดเจน เพราะตามระบบสภาน้ัน 

จะยุบสภาดวย 2 เหตุผลหลักเทาน้ัน น่ันคือ สภาเสียงขางมาก

โหวตไมผาน กม.ท่ีเสนอโดยรัฐบาล กับโหวตไมไววางใจนายก

รัฐมนตรี ...• ดังน้ัน ท้ัง หมอชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค 

และ จุลพันธ อมรวิวัฒน รองหัวหนาพรรคเพ� อไทย อางขางๆ 

คูๆ วา ถึงฝายคานจะเสนอกฎหมายก็ไมผานสภาอยูดี เลยปวน

เสียดีกวาน้ัน มันใชวิธีคิดของผูแทนฯ ท่ีชาวบานควรไววางใจ

หรือเปลา..คิดผิดคิดใหมไดนะ ...• ขอยืนยันวา เลือกอานใจ 

“บ๊ิกตู” แบบผิดๆ คิดทําสภาลมไปเร� อยๆ ผลลัพธท่ีตามมาอาจ

จะพลิกเปล่ียนตาลปตร เพราะคน

อยาง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

รองเพลงปลุกปลอบใจตัวเองใหสู..

เกงท่ีสุด รูกันหรือยัง!!! ...• เอาเปน

วา หลังประเทศไทยทําหนาท่ีเปน

เจาภาพการประชุมกลุมความรวม

มือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก 

(APEC) ประจําป 2565 ในเดือน

พฤศจิกายนโน�น คอยมาวากันนะ

จะ เร� อง..ยุบสภา ...• การเมือง

เลนกันแรง!! ระดับทองถ่ินคงไม

พนประเด็น “พ่ีเอ” ดร.สุชัชวีร  สุวรรณสวัสด์ิ วาท่ีผูสมัคร

ผูวาฯ กทม.ของ ปชป. รํ่ารวยผิดปกติ!! น่ีแคกรรมาธิการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผูแทน

ราษฎร รับเร� องรองเรียน ยังไมไดเร่ิมกระบวนการสอบดวยซํ้า 

“พ่ีเอ” และ ปชป.ท้ังพรรคก็มึน!! เกือบตองหามเขาไอซียูกัน

เลยทีเดียว...• งานน้ี ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคกาวไกล ใน

ฐานะประธานสอบกรณีน้ี ถือวามีสวนไดสวนเสียโดยตรง กับ

คําวา ..เอาขาวมาปลอยหวังผล

ทางการเมือง.. และแน�ใจแลวหรือ

วา เลนการเมืองแบบน้ีจะสงผลดี

ให วิโรจน ลักขณาอดิศร วาท่ีผู

สมัครผูวาฯ กทม.ของกาวไกลน้ัน 

กาวตอไปจนถึงเสนชัย ...• จ้ิงจก

ตุกแกในสัปปายะสภาสถาน @ 

ถนนเกียกกายสงเสียงจุๆ  เมาธกัน

ระงมเลยทีเดียว เม� อเห็นช� อ เนตร                                              

นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด เปน

ผูสมัครในตําแหน�ง ป.ป.ช.ซ่ึงวางอยู 

1 ตําแหน�ง ..งานน้ีตองบันทึกดวย

ข้ึนตน กา***3 ดอกตอกยํ้าเตือนวา น�าสนใจติดตามตอนตอไป

อยางมากถึงมากท่ีสุด เพราะสถานภาพของ “นายเนตร” ยัง

อยูในกระบวนการถูกคณะกรรมการอัยการหรือ กอ.สอบสวน

วินัยรายแรง กรณีส่ังไมฟอง วรยุทธ อยูวิทยา หรือ บอส เม� อ

ป 2563 ในคดีขับรถชนตํารวจเสียชีวิตเม� อป 2555 ...• ต้ังแทน

สอบกันมาขามป หากไมมีอะไรผิดคิว 15 ก.พ.ศกน้ี กอ.ท่ีมี พชร 

ยุติธรรมดํารง เปนประธาน ก็จะมีมติเก่ียวกับเร� องน้ี ฉะน้ันการ

ม่ันหนาของนายเนตรท่ีเขาไปสมัครเปน ป.ป.ช.เปนคนแรก หลัง

วุฒิสภาประกาศรับสมัครต้ังแต 31 ม.ค.-21 ก.พ.2565 จึงตอง

บอกวา “นายแน�มาก” ...• บันทึกบรรทัดสงทาย..ลุงตู..ขอให

ตรวจสอบหลักสูตรของโรงเรียนสาธิต มธ.เปนเร� องเปนราวใหญ

โตโดยใชเหตุ เพราะถาสองกันใหลึก ปญหาระบบการศึกษาไทย

น้ัน ไมไดอยูท่ีโรงเรียนสาธิตท้ังหลายท่ีไปไกลเพราะมีบุคลากร

ทางการศึกษา “หัวกาวหนา” แตอยูท่ี สพฐ. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน่ันแหละ ท่ีไมยอมปรับ

และเปล่ียนทัศนคติในการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโลกท่ี

เปล่ียนไป ..ดรามา ณ กระทรวงศึกษาธิการ เปนภาพสะทอน

ไดอยางดี ..ทราบแลวเปล่ียน!! ...•

ปยสาร

เนตร นาคสุข

รังสิมันต โรม

w

ธีรัจชัย พันธุมาศ

นยุคที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกและ

ประเทศไทยมานานกวา 3 ป ตองยอมรับวาสรางความ

ลําบากใหกับทุกคน ในประเทศไทยราคาอาหารและสินคา

อุปโภคบริโภคพากันขึ้นราคากันถวนหนา โดยเฉพาะราคา

หมูที่ทําใหราคาอาหารแพงขึ้นเชนกัน ทั้งนี้ หากมองยอนไปในอดีต

ที่ประเทศไทยพึ่งพาการกสิกรรมเปนหลักในชวงหลายปที่ผานมา

ทามกลางกระแสบริโภคนิยม คงไมมีใครปฏิเสธวาเปนทศวรรษแหง

การพัฒนาภายใตการชี้นําของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติที่ประเทศไทยไดถือวาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตลอด

หลายทศวรรษที่ผานมานั้น 

ในขณะเดียวกัน อีกดานหนึ่งของเข็มมุงแหงการพัฒนาที่

หลายฝายคาดหวังและออกแบบนั้น กลับสรางผลกระทบคูขนาน

ตามมาอยางหลีกเลี่ยงมิได ซึ่งมีทั้งผลกระทบที่เห็นเฉพาะหนา

จนถึงผลกระทบที่สะสมตอเน� อง และทยอยปะทุขึ้นเปนระยะๆ 

หลายฝายเริ่มตั้งคําถามกับแผนพัฒนาและทิศทางการพัฒนาวา

สุดทายแลวมวลรวมสุทธิทั้งระบบภายใตวาทกรรม การพัฒนาใคร

ได-ใครเสียประโยชน และทําไมถึงไดฉุดประเทศไทยใหไปอยูใน

ตําแหน�งของประเทศที่มีความเหล� อมล้ํา ทําไมเกิดปรากฏการณ

รวยกระจุกจนกระจาย ทําไมชนบทลมสลาย 

นี่เปนคําถามมากมายที่เกิดขึ้นกับนโยบายการพัฒนาที่

ออกแบบจากสวนกลาง ยิ่งมีสถานการณการระบาดของโควิด-19 

ที่กอนหนานี้รัฐบาลไดประกาศมาตรการตางๆ เพ� อใชในการ

ควบคุมการแพรระบาด เชน การเวนระยะหางทางสังคม หรือ 

social distancing การประกาศใชเคอรฟว (curfew) หามออกนอก

เคหสถานในเวลาที่กําหนด การใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การปดสถานที่

ตางๆ เชน หางสรรพสินคา สถานศึกษา สถานบันเทิง ฯลฯ เพ� อที่

จะสรางความปลอดภัยในการลดการแพรระบาดของเชื้อโควิด 

ประชาชนจํานวนไมนอยตางก็ดิ้นรนเพ� อความอยูรอดของ

ชีวิตและครอบครัวของพวกเขา หลังจากที่บริษัท หางราน หรือ

กิจการตางๆ ไดปดทําการชั่วคราว กลุมคนเหลานี้จึงตกงานทันที 

เทากับขาดรายไดไปโดยปริยาย จึงเปนเหตุที่ทําใหพวกเขาตัดสินใจ

เดินทางเพ� อกลับภูมิลําเนา หรือดิ้นรนหางานเพ� อประคองตนเองให

ผานพนจากสถานการณนี้ ไปใหได โดยที่มาตรการเยียวยาตางๆ ที่

ภาครัฐออกมานั้นแคบรรเทาความเดือดรอนไดไมกี่วัน แตคาครอง

ชีพ คาอาหารกลับแพงขึ้น จึงสงผลกระทบอยางมากตอกลุมคน

เหลานี้ มีผูคนจํานวนมากไดรับความเดือดรอน แตกลับมีคนบาง

กลุมที่ไดรับผลประโยชน สิ่งเหลานี้ถือเปนชองวางขนาดใหญที่

แสดงใหเห็นถึงความเหล� อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

จากที่กลาวมาขางตน เพ� อหลีกหนีจากผลกระทบการพัฒนา

และทุนนิยมที่เปนปญหาตอคนไทยทั้งประเทศนั้น ที่แมแตรัฐ

ราชการพยายามสรางกลไกประชารัฐขึ้นมาก็ยังไมสามารถแก

ปญหาได ทางออกของปญหามีกลุมคนที่ไดทํามานานแลวและ

ปจจุบันยังมีวิถีชีวิตที่ปกติสุขดี นั่นคือ ชุมชนราชธานีอโศก ที่

ทําได และยังเปนตนแบบของการมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยธรรมะนําพาการดํารงชีวิต 

ซึ่งวิถีชีวิตของชาวอโศกนั้น เรียกวาระบบ “บุญนิยม” เปนระบบ

เศรษฐกิจแบบพุทธ คือการใชแรงกายกับปญญารวมกัน หรือคําวา 

“สาธารณะโภคี” ที่ชาวชุมชนฯ ยึดถือ คือกินและใชรวมกัน ชุมชน

ฝกฝนฯ ยึดกฎขอบังคับการบริหารของชาวอโศกเปนกรอบหลัก 

และดัดแปลงบางอยาง ผอนคลายกฎเปนกติกาของชุมชน โดย

จริงๆ แตละครัวเรือนไดแบงที่คนละประมาณ 2 ไร 

โดยตอนแรกตกลงกันวาจะใชระบบแบงสัดสวนของราย

ไดการขายผลผลิต อัตราสวน เกษตรกร : ชุมชน 60-40 ซึ่งตอ

มาเปลี่ยนเปนแบบรายไดเขาสวนกลางชุมชนทั้งหมด เหมือนชาว

อโศกที่อ� นๆ เพราะมีบางสวนบอกวาไมอยากเอารายไดเขาสวน

ตัว หรือ “เพราะเพ� อความเปนการสรางเอกภาพของชุมชน การลด

หลั่นรายไดใหเทาเทียบกัน ระหวางคนที่มีภาระหนี้สิน และบุญสุด

ทํา จึงตองยกเลิก เริ่มมีการผลิตของในชุมชนไปจําหน�ายใน เครือ

แหอโศก ผลิตน้ําสมุนไพรพญารากขาว แปรรูปอาหารและขนม 

ผักไรสารพิษ จําหน�ายที่อุทยานบุญนิยม สหกรณ รายไดที่ไดเขา

สวนกลางทั้งหมด ซึ่งก็ทําไดไมนานก็ยกเลิก การนําผลผลิตชุมชน

ไปจําหน�าย เพราะ “ทางชุมชนเนนนโยบายที่เนนปจจัยการผลิต 

ภายในชุมชน ปลูกเอง ถึงจะนําไปแปรรูปและจําหน�ายได 

อยางไรก็ตาม แนวคิดบุญนิยมดังกลาวและแนววิถีชีวิตของ

ชาวอโศก ลวนเปนทุนเดิมทางสังคมทั้งในดานองคความรูและวิถี

การดํารงชีวิตที่ไมเหมือนที่ใดในโลก และเปนอัตลักษณเฉพาะตัว

ของชุมชนชาวอโศกที่หาที่อ� นลอกเลียนแบบไดยาก รวมทั้งเปน life 

styles ที่ไมเหมือนใครอีกดวย ดังนั้น การผลิตพืชผักอินทรียที่ได

จากการดําเนินโครงการนี้จึงเปนองคความรูแบบ “ขั้นเทพ” ที่หา

คนอ� นปลูกใหไดผลผลิตเหมือนที่นี่ไดยากมาก ดังนั้น องคความรูทั้ง

ดานการใชชีวิตและการผลิตพืชผักอินทรีย เครือแหกสิกรรมไรสาร

พิษลวนสามารถเปนตนแบบและเปนแหลงเรียนรูใหกับประชาชน

ที่สนใจทุกคนได

การสังเคราะหองคความรูที่ไดจากชุมชนราชธานีอโศก มี

องคความรูใหมๆ ดานการผลิตที่เปนนวัตกรรมการเกษตรอินทรียที่

ถือวาเปนการผลิตแบบ “ขั้นเทพ” (หมายถึงการปลูกแบบไรสารพิษ

ทําไมไดงายๆ) ดังนี้ คือ

1) องคความรูการทําน้ําปนผักและผลไมเพ� อสุขภาพ ที่ใชพืช

ผักมาปนรวมกันโดยไมใสเกลือและน้ําตาล จะใชวิธีการใชรสชาติ

จากพืชผักผลไมธรรมชาติเปนตัวชู ซึ่งถือเปนนวัตกรรมเพ� อสุขภาพ

ที่กําลังเปนที่นิยม เปน trend ใหมสําหรับผูที่นิยมทานอาหารคลีน

และผูที่รักสุขภาพในปจจุบันอยางแทจริง

 2) องคความรูเร� องการผลิตเมล็ดพันธุ ดวยชุมชนราชธานี

อโศกมีศักยภาพและมีสถานที่เพียงพอที่จะผลิตและเปนแหลงคลัง

เมล็ดพันธุพืชผักไดในอนาคต

 3) องคความรูเร� องการผลิต 10 เร� องคือ

- การตอนกิ่งมะละกอ

- การปลูกชายา

- การปลูกผักฤดูหนาว

- การปลูกถั่วฝกยาว

- การปลูกแตงโม

- การปลูกแตงกวา

- การทําจุลินทรีย 2 ชนิดและการใชประโยชนจากจุลินทรีย

พื้นถิ่น

- การเผาถานไบโอชาร

- การทําเกษตรประณีตแบบผสมผสาน

ทั้งนี้ เครือขายกสิกรรมไรสารพิษราชธานีอโศกไดตระหนัก

ถึงปญหาสารพิษตกคางและความมั่นคงทางอาหารและระบบ

อาหารปลอดภัย และมีการดําเนินงานดานการผลิตพืชเกษตร

อินทรียมาเปนระยะเวลายาวนานแลว ในการเสริมสรางสุขภาพให

แกสมาชิกและเผ� อแผไปยังสังคมรอบขางใหมีความรู ในการผลิต

พืชผักปลอดภัยเพ� อการบริโภค โดยเนนสัมมาทิฐิและสัมมาอาชีพ

ใหสามารถพึ่งตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

หตุการณที่ หมอกระตาย ถูกตํารวจหนุมซิ่งรถจักรยาน

ยนตบ๊ิกไบค ไมติดแผนปายทะเบียน ดวยความคึกคะนอง 

ชนจนตายคาทางมาลาย ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกเศรา

สลดปนความคับแคนใจใหกับผูคนทั้งประเทศเม� อสองสัปดาห

กอน

ไดสะทอนปญหาการบริหาร

จัดการเมืองหลวงของประเทศไทยใน

ดานความปลอดภัยการจราจรอยางมี

นัยสําคัญ  

อาจกลาวไดวา ปจจุบัน

นอกจากปญหาอาชญากรรมซึ่งเกิด

ขึ้นมากมายในทุกพื้นที่ โดยไมมีใครรู

จํานวนที่แทจริง เน� องจากพนักงาน

สอบสวนถูกผูบังคับบัญชาสั่งไมให

รับคํารองทุกขจากประชาชนออกเลข

คดีเขาสารบบราชการกันงายๆ!

เพ� อจะไดไมตอง “รีบดําเนิน

การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

ตามกฎหมาย” สงใหพนักงานอัยการ

สั่งคดี “ฟองหรือไมฟอง” โดยเร็ว

แลว!

ความตายของประชาชนจาก

อุบัติเหตุจราจรก็เปนอีกเร� องหนึ่งซึ่ง

เกิดขึ้นอยางมากมายโดยเฉพาะในสวนภูมิภาคยานชานเมือง 

ถือวารายแรงกวากรุงเทพมหานครอยางมากอีกดวย!

เปนที่ทราบกันดีวา ปญหาอุบัติเหตุจราจรของไทยไดครา

ชีวิตประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คนยากจนที่อยูในวัยหนุม

สาว ไปแตละปมากมาย เฉลี่ยกวา 15,000 คน

ไดรับบาดเจ็บทั้งสาหัสและไมสาหัสอีกเหลือคณานับ กวา

หาแสน!

หลังเกิดเหตุสะเทือนใจ การแกปญหาของรัฐบาลก็ทํา

กันแบบ ไฟไหมฟาง ไมตางจากทุกครั้งที่ผานมา ดวยการ

ที่ นายกรัฐมนตรีสั่งการใหรองนายกฯ เรียกประชุมสั่งให

กรุงเทพมหานคร เทศบาลและกระทรวงมหาดไทยฝายปกครอง

สํารวจทางมาลายและทาสีตีเสนใหเห็นชัดเจน

รวมทั้งกําชับใหตํารวจบังคับใชกฎหมายในการตรวจตรา

จับกุมผูฝาฝนอยางจริงจัง

ขอเรียนวา ปญหาแทจริง หาใชเร� องคนขับรถมองไมเห็น

ทางขามแตอยางใด  

แตหากเปนเพราะ คนไทยสวนใหญไมคุนเคยกับการ

ชะลอความเร็วหรือหยุดรถใหคนขามทางมาลายตามกฎหมาย

เชนผูคนในประเทศที่เจริญทั่วโลกตางหาก!

และเม� อการเดินขามถนน แมกระทั่งหมอกระตายผู

ลงจากรถแท็กซี่แลวใชเวลายืนรอใหถนนวางโดยไมเดินขาม

ทางมาลายตรงจุดนั้นทันที ยังถูกตํารวจขี่รถจักรยานยนตชนตาย

คาที่ ได!

ก็ไมมีถนนและทางหลวงสายใดในประเทศไทยที่ประชาชน

จะสามารถเดินไดอยางปลอดภัย ไมวาจะอยูริมทางหรือการขาม

ถนนในจุดที่ ไมมีทางมาลาย หรือแมกระทั่งที่มี ไว ใหเห็นอยาง

ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนก็ตาม!

คนขับรถที่ชนคนบนทางมาลาย ถาไมสามารถมองเห็น

วาเปนทางขามเน� องจากเคร� องหมายไมชัดเจน ก็ตองถือวาเปน

ความบกพรองของหน�วยงานรับผิดชอบ ไมวาจะเปน  กทม.หรือ

เทศบาล ในการไมตรวจตราและดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีที่คนขับ

รถจะสามารถเห็นไดในระยะที่กําหนดเพ� อใหผูขับรถสามารถชะลอ

ความเร็วหรือหยุดไดในกรณีที่มีคนจะขามหรือกําลังเดินอยู

แตในขอเท็จจริงคนสวนใหญแมเห็นวาเปนทางมาลายก็มัก

ไมไดชะลอความเร็วตามกฎหมายโดยที่ ไมมีตํารวจคนใดดําเนิน

การจับกุมเหมือนประเทศที่เจริญแลวตางหาก

ซึ่งถาประเทศไทยมีระบบตํารวจที่ไดรับการปฏิรูปใหทันสมัย 

ไมถูกผูกขาดรวมศูนยอํานาจอยูที่ตํารวจแหงชาติเพียงองคกร

เดียว ที่เต็มไปดวยปญหาสารพัด 

 ตั้งแตการจัดโครงสรางองคกรแบบทหารที่มีหน�วยงานซ้ํา

ซอนมากมาย มี สายการบังคับบัญชาที่ยืดยาวโดยไมจําเปน และ

เต็มไปดวยปญหาการ วิ่งเตนหรือซื้อขายตําแหน�งแยงกันไป เปน

หัวหนาหน�วยหรือหัวหนาสถานีเพ� อที่จะไดเล� อนยศและมีโอกาส

ทุจริต รับสวยสินบน จนแทบทุกคนถือกันวาเปนเร� องธรรมดา!

ถาแครัฐบาลเริ่มปฏิรูปตํารวจดวยการ “ตราพระราช

กฤษฎีกาโอนตํารวจทางหลวง” ใหไปอยูภายใตการบังคับบัญชา

ของกรมทางหลวง ควบคุมใหทําหนาที่ตรวจตรารักษาสภาพทาง

ใหอยูในสภาพที่ดี ไมปลอยใหมีรถบรรทุกหนักวิ่งกันจนถนนเสีย

หายหรือพังทลาย เคร� องหมายพื้นทางเสียหาย รวมทั้งมีปายหรือ

ไฟผิดกฎหมายบาๆ บอๆ สารพัดติดตั้งอยูริมทาง ดูแลอุปกรณ

ความปลอดภัยแมกระทั่งสายไฟไมใหถูกลักขโมยไปจนสองแสง

สวางกลางคืนไมได

การขับรถของประชาชนก็จะไมเกิดอุบัติเหตุขึ้นงายๆ ทําให

ผูคนตองถูกรถชนตายกันเปนเบือปละถึงหนึ่งหม� นหาพันเชนทุก

วันนี้อยางแน�นอน 

ผูรูและอาจารยนักวิชาการคนไหนบอกวา ปญหาอยูที่

จิตสํานึกของประชาชน ทั้งคนขับรถและคนเดินถนน ตองมี

วินัยใหมากกวานี้เหมือนที่ประเทศที่เจริญแลวเขามีกัน  ปญหา

อุบัติเหตุในประเทศไทยก็จะลดนอยลง

คนเหลานั้นควรจะ เลิกสอนหนังสือ หรือออกมา ให

ความเห็นโงๆ แบบนี้ ไดแลว!

เพราะ จิตสํานึกเคารพกฎหมายของประชาชน จะเกิด

ขึ้นไมได หากผูรักษากฎหมายไมบังคับใชอยางจริงจังจนกระทั่ง

การปฏิบัติตามกฎหมาย กลายเปนนิสัย ของคนสวนใหญ โดย

ไมตองมีใครมาคอยตรวจสอบอยูตลอดเวลาซึ่งไมสามารถทําได

อยางแทจริง

และที่สําคัญ จิตสํานึกเคารพ

กฎหมาย ตองทําใหมีขึ้นในกลุม

ตํารวจทุกระดับ โดยเฉพาะตํารวจ

ผู ใหญ ใหไดเสียกอนเปนเบื้องตน

ตํารวจคนใดที่ฝาฝนกฎหมาย

ไมวาในเร� องใด รัฐและสังคมตอง

ถือวา เปนบุคคลที่ ไมมีคุณสมบัติ ใน

การเปนตํารวจไมวาระดับใดอีกตอไป

ไมใชบางคน “เคยเปน” หรือ

แมกระทั่ง “เปน ผบ.ตร.” หรือ 

ผบช.อยู แตก็ไปรวมวง “แกง

ซองโจร” เปลี่ยนความเร็วหลัก

ฐานทางวิทยาศาสตร หวังชวยให

บอสรอดคุกที่เปนขาวอื้อฉาว และ 

ป.ป.ช.ก็ยังไมชี้มูลอะไรออกมาเสียที

จนกระทั่งปานนี้!

นอกจากนั้น ระบบงานตํารวจ

ประเทศไทยในปจจุบันที่แสนลา

หลัง เน� องจาก การจัดโครงสรางองคกรที่ใหญโต   และมีการ

ปกครองตามชั้นยศและ วินัยที่ครอบจักรวาลแบบทหาร ไม

สอดคลองกับบทบาทในการทํางานเปนผูรักษากฎหมาย โดย

เฉพาะอยางยิ่งในฐานะพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนักงาน

กระบวนการยุติธรรม ไดทําใหเกิดปญหาขึ้นมากมาย

คนมีอํานาจหรือมีเงินในประเทศไทยสวนใหญ ไมกลัว

กฎหมาย เพราะเช� อวา แทบทุกคดีเคลียร ได”

โดยเฉพาะการขับรถดวยความประมาทชนรถหรือคนบาด

เจ็บ ก็ไมใชเร� องใหญโตอะไรในสังคมไทย!

ถาเกิดเหตุใครขับชนรถจักรยานยนตหรือชนคนยากจนบน

ถนนเปลี่ยวโดยเฉพาะยามค่ําคืนไมมีใครเห็น หนีได เปนหนี!

เพราะเช� อวา จะไมมีตํารวจคนใดสนใจสืบสวนสอบสวน

ดําเนินคดีคนจนอยางจริงจังแตอยางใด!

หรือหากในที่สุดถูกสืบรูตัว ก็ยังสามารถ วิ่งเตนเคลียรกับ

ตํารวจผู ใหญได หากมีเสนสายเช� อมโยงถึง

จายเงินคนเจ็บใหเปนที่พอใจ ก็ไมตองถูกดําเนินคดีสรุป

สํานวนเสนอใหอัยการสั่งฟองตอศาลพิพากษาลงโทษแตอยางใด

หากรายใดถึงตาย ก็เพียงแตจายเงินเพิ่มมากขึ้น โดยที่

คดีอาญาก็ยังสามารถจบได โดยทําใหคนตายเปนฝายขับรถ

ประมาทหรือประมาทรวม ก็ทําได!.

-----------------------------

โดย ฝายวิชาการสถาบันปฏิรูป

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘หมอกระตาย’ และประชาชนตองบาดเจ็บลมตายกันมากมาย

เพราะ ‘งานรักษากฎหมายไทยไรประสิทธิภาพ’

ใ

วันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2500 ไดมีพิธีเปดเข� อนเจาพระยา 

ซ่ึงเปนเข� อนทดนํ้าขนาดใหญแหงแรกในประเทศไทย สรางก้ัน

แมนํ้าเจาพระยา ตรงคุงบางกระเบียน ต.บางหลวง อ.สรรพยา 

จ.ชัยนาท เปนสถานท่ีท่ีผูคนนิยมมาทองเท่ียวกันมากในสมัย

กอน รวมท้ังในขณะน้ี. 

เปดเข� อนเจาพระยา

อาหารปลอดภัยดวยเกษตรอินทรียและวิถีพอเพียง

เ

ขอบคุณภาพ จาก Kapook



ญหาสภาล่มบ่อยครั้งในช่วงหลัง เริ่มทำาให้สัง 

คมตั้งคำ�ถ�มถึงก�รทำ�ง�นของ ส.ส.ทั้งรัฐบ�ล

และฝ่�ยค้�นดังขึ้นทุกที แม้ในท�งก�รเมือง

ด้วยระบบรัฐบ�ลเสียงข้�งม�ก  ห�กสภ�ล่ม 

ส.ส.พรรคร่วมรัฐบ�ลจะต้องโดนด่�ม�กที่สุด ในฐ�นะไม่รู้

จักแบ่งเวล� ไม่รับผิดชอบท�งก�รเมือง แต่พบว่�สังคม

ก็ตั้งคำ�ถ�มถึง ส.ส.ฝ่�ยค้�นเช่นกันว่� ฝ่�ยค้�นต้องก�ร

ใช้เรื่องสภ�ล่มม�ดิสเครดิตก�รเมืองรัฐบ�ลม�กเกินพอดี

หรือไม่ กับเป้�หม�ยที่ต้องก�รให้ยุบสภ� ทั้งที่ดูแล้วยังไง

ซะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกฯ ก็คงไม่ยุบสภ�

ในช่วงนี้แน่นอน แต่ก�รที่ฝ่�ยค้�นเซ็นชื่อเข้�ประชุม แต่

ตอนกดบัตรแสดงตัวกลับ

ไม่แสดงตนหล�ยครั้ง จน

สภ�ล่ม ทำ�ให้ก�รทำ�ง�น

ของฝ่�ยนิติบัญญัติที่อ�ส�

ประช�ชนม�ทำ�หน้�ที่

และทุกวันน้ีก็กินภ�ษีประ 

ช�ชนทุกอย่�ง สังคมเริ่ม

พูดกันแล้วว่� ส.ส.ทั้งสอง

ฝ่�ย  “ทำ�หน้�ที่ไม่คุ้มค่�

และไม่สมเกียรติ” 

มีก�รให้ข้อมูลเชิง                                              

ตั้งคำ�ถ�มถึงภ�ษีประช� 

ชนที่ต้องจ่�ยให้ก�รทำ� 

ง�นของ ส.ส.ทั้งรัฐบ�ล

และฝ่�ยค้�นที่น่�สนใจ โดย พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคกล้า ที่ระบุเมื่อ 3 ก.พ. หลัง

ประชุมสภ�ล่มครั้งที่ 15 ว่� “จะเล่นแง่ เกมการเมือง

ยังไง...ขอให้อยู่ในกรอบการทำางานเพื่อบ้านเมืองนะครับ 

เพราะในช่วงข้าวยาก-หมูแพงแบบนี้... ปล่อยสภา ‘ล่ม’ 

ก็เท่ากับปล่อยประเทศให้ ‘ล่ม จมฉันนั้น ...ร่างกฎหมาย

เร่งด่วน ที่ช่วยปากท้องประชาชนอีกมากมาย ต้องถูก

ดองเค็ม...เหมือนไม่เห็นความเดือดร้อนชาวบ้านเป็นเรื่อง

สำาคัญยังงัยอย่างง้ัน เงินเดือน ส.ส.+ ทีมงาน 8 ตำาแหน่ง 

อยู่ที่ 242,560บาท/เดือน...คิดเป็นเงินวันละ 8,085 

บาท/ ส.ส.xส.ส.ทั้งหมด 473 คน = 3.82 ล้านบาท/วัน 

ค่าสถานที่รัฐสภา วันละ 360,000 บาท/วัน (โดยเป็นค่า

ห้องอาหารขนาดใหญ่ 500 คน, ที่จอดรถ 900 คัน, ห้อง

บริวารอื่นๆ อีก 12 ห้อง, ค่าน้ำาไฟ, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่า

พนักงานทำาความสะอาด, ค่าพนักงานดูแลจัดรถ, ค่าเจ้า

หน้าที่ รปภ. และอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย 4,180,000 บาท/วัน 

เมื่อรวมการ ‘สภาล่ม’  มาแล้วทั้งหมด 14 ครั้ง = 58.5 

ล้านบาท!!!”

และต่อม� ให้คว�มเห็นย้ำ�อีกครั้งหลังสภ�ล่มครั้ง

ที่ 16 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่�นม�ว่� “ล่มบ่อยกว่าเน็ต ก็สภานี่

หละ… #สภาล่มครั้งที่ 16 คุณเอือมมั้ยครับ???- นักการ

เมืองไม่มาทำางานสภา.. ทั้งที่ตั้งท่า ไหว้ย่อมาแต่ไกล 

ตอนหาเสียง เอางบประมาณไปเล่นชักเย่อ เกมการเมือง

เก่าๆ..จนไม่ครบองค์ ปิดประชุม เอาโอกาสคนไทยที่จะ

ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต จากกฎหมายใหม่ที่จะได้อนุมัติ.. 

มาด้อยค่า และทั้งหมด ‘สภาล่ม’ 16 ครั้ง ก็ผลาญเงิน

ภาษีเรา เรียบร้อยกว่า 66.8 ล้านบาท!!!”

คุณช�ยคิดลึกคนนั้น ที่ป�กคมกริบเป็นต้นแบบน�ยกฯ มีดโกน

อ�บน้ำ�ผึ้ง แต่ทั้งสองคนชอบเหน็บแนม เสียดสีม�กกว่�ด่�ทอ

นักก�รเมืองขี้โกหก อ�จจะเป็นเพร�ะคนไทยชอบศรีธนญ

ชัย ดังนั้นจึงไม่เห็นว่�ก�รโกหกที่ส�ม�รถแก้ตัวแบบศรีธนญชัย

เป็นเรื่องเสียห�ย วันน้ีมีนักก�รเมืองข้ีโกหกเรื่องวัคซีนสองคน คน

แรกก็คือหัวหน้�เด็กส�มกีบ ที่ใช้ โลกโซเชียลโกหกหลอกลวง ใส่

ร้�ยป้�ยสี แล้วก็ใช้ โซเชียลของเพื่อนร่วมแก๊งส�มสัสออกม�แก้                                                                           

ตัวแบบหน้�ด้�นๆ  หรือข�ยผ้�เอ�หน้�รอด อีกคนหนี่งก็คือ เทน 

Porn ที่มีดีกรีเป็นน�ยแพรด โกหกประช�ชนที่ม�ร่วมฟังก�รปร�                                                                             

ศรัยห�เสียงให้เพื่อนร่วมพรรค ว่�ตนยังไม่ได้รับวัคซีนสักเข็มเดียว 

ซึ่งคว�มจริงได้รับวัคซีนไปแล้ว ๒ โดสเหมือนสัสทอน และทั้ง

สองกรณีเป็นก�รได้รับ “วีวีไอพีวัคซีน” แซงหน้�ผู้มีสิทธ์ิไปน�นแล้ว

นักก�รเมืองข้ีโกง เหตุผลท่ีประช�ธิปไตยไทยเปรียบเสมือน

ท่อน้ำ�รั่วก็เพร�ะทุจริตคอร์รัปชัน แต่แปลกที่คนไทยยอมรับนัก 

ก�รเมืองขี้โกง อ�จจะเพร�ะอิทธิพลของโรบินฮูดก็เป็นได้ ทั้งๆ ที่

นักก�รเมืองโกงไป ๑๐๐ บ�ท ฮุบเอ�ไว้ ๙๙ บ�ท ๕๐ สต�งค์ ที่

เหลือจึงนำ�ม�โปรยในเขตเลือกตั้งของตน

สุดท้�ยขอเพิ่มนักก�รเมืองขี้อ้อน (ในฤดูเลือกตั้ง) รับป�ก

ได้ทุกเรื่องไหว้ได้แม้กระทั่งหม� แต่หลังจ�กชนะก�รเลือกตั้งแล้ว

เปลี่ยนจ�กหน้�มือเป็นหลังมือ นักก�รเมืองขี้ด่�-นักก�รเมืองขี้

โกหก-นักก�รเมืองขี้โกง-นักก�รเมืองขี้อ้อน ที่เป็น ส.ส.เขตเลือก

ตั้งนั้น ยังต้องมีคว�มสัมพันธ์ส่วนตัวกับฐ�นเสียงในเขตเลือกตั้ง

ของตน ต้องขยันลุยง�นพิธีต่�งๆ ของประช�ชนในพื้นที่ ไม่ว่�จะ

เป็นง�นโกนจุก ง�นแต่ง ง�นบวช ที่ข�ดไม่ได้ก็คือง�นศพ โดย

เฉพ�ะเมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้�ภ�พที่ส�ม�รถจัดก�รง�นพิธี

ต่�งๆ ให้สวยสดงดง�ม และประเด็นที่สำ�คัญก็คือ “ซอง” ถ้�ไม่มี

อะไรขัดข้องวันหนึ่งมีกี่ง�นก็ต้องไปมอบซองให้ทุกง�น

สำ�หรับ ส.ส.ระบบบัญชีนั้นยังเป็นลูกจ้�งของหัวหน้�หรือ

เจ้�ของพรรคก�รเมือง โดยเฉพ�ะถ้�ไพรม�รีโหวตถูกฆ่�ตัดตอน 

เมื่อประช�ชนท่ีมีสิทธ์ิเลือก ส.ส.เขตชอบผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติข้ีด่�-                                                                                      

ขี้โกหก-ขี้โกง แถมขี้อ้อน เมื่อรวมกับ ส.ส.ลูกจ้�งเจ้�ของพรรค                                                                                     

ก�รเมือง หรือผู้มีอิทธิพลในพรรคก�รเมือง จึงทำ�ให้ประช�ธิป 

ไตยไทยเป็นประช�ธิปไตยท่อรั่วม�เกือบ ๙๐ ปีแล้วครับ

ทั้งหมดที่นำ�เสนอคือส�เหตุที่ทำ�ให้ประช�ธิปไตยไทยอ�ยุ

จะ ๙๐ ปีแต่ยังตั้งไข่ไม่ได้ครับ.

เฒ่าทารก

5บทความ

ารเมืองเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆ

วิจ�รณ์กันขรม รัฐบ�ลลุงตู่ เจียนอยู่เจียนไป 

เพร�ะพลังประช�รัฐไร้เสถียรภ�พ

อ�จจะยุบสภ�เร็วๆ นี้!

ไปๆ ม�ๆ กลับกล�ยเป็นว่� ฝ่�ยค้�นร่อแร่

แตกคอกันเอง

จ�กกรณีตั้งใจทำ�ให้สภ�ล่ม ลึกๆ แล้ว เพื่อไทย กับ ก้�ว

ไกล ปล�คนละน้ำ�  

เพื่อไทยเล่นเกมม�กเกินไป 

ก็ธรรมด� เพื่อไทยเป็นพรรคที่คิดว่�ตัวเองได้ประโยชน์

จ�กก�รยุบสภ�ม�กที่สุด เพร�ะค�ดก�รณ์ว่� ห�กมีก�รเลือก

ตั้ง เพื่อไทยจะชนะเป็นพรรคอันดับ ๑ 

น�ยกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นอย่�งอื่นไม่ได้ ต้องม�จ�ก

พรรคเพื่อไทยเท่�นั้น

เพื่อไทยมั่นใจเต็มร้อย หลังชนะก�รเลือกตั้งซ่อมเขต

หลักสี่ ว่�ตัวเองจะเป็นพรรคอันดับ ๑ แน่นอน

ไม่ใช่เพร�ะชนะพลังประช�รัฐ

แต่เพร�ะชนะก้�วไกลในสน�มเมืองหลวงค่อนข้�งข�ด  

พื้นที่ต่�งจังหวัดก้�วไกลจะเอ�อะไรไปสู้ 

นั่นคือเกมที่เพื่อไทยอ่�น และหลังเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก 

สี่ แกนนำ�พรรคจึงเดินหน้�เต็มสูบ เล่นเกมบีบให้ “ลุงตู่” ยุบ

สภ�ให้ได้ 

ผลท่ีต�มม�คือ ฝ่�ยค้�นแตกเป็นเส่ียงๆ เพร�ะมีมุมมอง

ก�รเมืองที่ไม่เหมือนกัน 

เพจเฟซบุ๊กของพรรคก้�วไกล อธิบ�ยเรื่องนี้กระจ่�ง

ม�กทีเดียว 

“...เวลาเพียง ๓๐ นาที จากการโหวตคว่ำารายงานขุด

คลองไทย มาถึงการโหวตรายงานเสนอกฎหมายบำานาญแห่ง

ชาติ ทำาไมผลลัพธ์ถึงต่างกัน จนนำามาสู่เหตุการณ์สภาล่ม ๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคก้าวไกล ประกาศจุด                                                                       

ยืนอย่างชัดเจนมาตลอดว่า พรรค ‘เห็นต่าง’ และจะลงมติ

คว่ำารายงานการศึกษาขุดคลองไทย เพราะก้าวไกลยังกังขาถึง                                                                         

สภาไม่ยุบฝ่ายค้านแตกคอ

ความคุ้มค่าของโครงการเมื่อเทียบกับความเสียหายทางทรัพยา                                                                 

กรธรรมชาติและวิถีชีวิตประชาชน รวมถึงกังขาคุณภาพของราย 

งาน เนื่องจากมีความพยายามวิ่งเต้นจากทุนใหญ่เยอะ

แต่เมื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านมีข้อตกลงกันว่าจะไม่แสดงตน 

ส.ส.พรรคก้าวไกลก็ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น และในเวลาต่อ

มาที่ประธานการประชุมให้ลงมติ ส.ส.พรรคก้าวไกลจึงค่อยโหวต 

‘ไม่เห็นด้วย’

สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และรอง

หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีติดตามศึกษารายงานการขุดคลอง

ไทย กล่าวว่า เมื่อพรรคก้าวไกลสามารถโหวตคว่ำารายงานขุดคลอง

ไทยได้สำาเร็จ เพราะฝ่ายรัฐบาลงดออกเสียง จึงทำาให้มีพรรคร่วม

ฝ่ายค้านไม่พอใจ และต้องการ ‘กลับลำา’ มาโหวตคว่ำาผลการ

ศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ซ่ึงเดิมพรรคก้าวไกลและทุกพรรค

ร่วมฝ่ายค้านเห็นด้วยและต้องการให้รายงานนี้ผ่าน

ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกลเห็นหลักฐานจากใบแสดงผล

การแสดงตนและลงมติในรายงานขุดคลองไทยว่า บางพรรค ‘แหก’ 

ข้อตกลงไม่แสดงตนในวาระขุดคลองไทย  พรรคก้าวไกลจึงตัดสิน

ใจว่า ส.ส.พรรคก้าวไกลจะแสดงตนในวาระรายงานปัญหากัด

เซาะชายฝั่ง และวาระรายงานบำานาญแห่งชาติบ้าง เพราะพรรค

ก้าวไกลเป็นเจ้าของเรื่องอยู่

ต้นตอของปัญหาอยู่ที่วาระขุดคลองไทย อย่าหลงประเด็น

ไปท่ีเกมสภาล่มจนกลบสาระของวาระขุดคลองไทย พรรคก้าวไกล

ไม่ได้ ‘แหก’ มติร่วมพรรคฝ่ายค้านก่อน และไม่ได้เสียมารยาท

ทางการเมือง แต่จากนี้ ไปก็คงคุมเสียง ‘ไม่แสดงตน’ ลำาบากแล้ว

ด้าน ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.เขตบางขุนเทียน  พรรค

ก้าวไกล กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากรายงานขุดคลองไทย จน

ทำาให้มีการ ‘เล่นเกม’ ในสภาเช่นนี้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพี่

น้องประชาชน เพราะยังเหลือร่างกฎหมายค้างพิจารณาอยู่อีก

หลายฉบับ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาปากท้องและปกป้องสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนได้อีกมาก

ปัจจุบัน ร่างกฎหมายท่ีค้างพิจารณาอยู่ตอนน้ีส่วนใหญ่เป็น

กฎหมายที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอ เช่น พ.ร.บ.ธรรมนูญศาล

ทหารของพรรคประชาชาติที่ถูกเตะถ่วงให้ ครม.ไปศึกษาก่อนลง                                                                              

มติ มีกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอจ่อเข้าสภา ตั้งแต่ร่าง พ.ร.บ. 

สุราก้าวหน้า พ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ร.บ. 

สมรสเท่าเทียม และอีกหลายฉบับ จะทำาอย่างไรกันต่อ? 

พรรคเพื่อไทยจะแสดงความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมฝ่าย

ค้าน ช่วยเป็นองค์ประชุมและผ่านร่างกฎหมายเหล่านี้หรือไม่?

พี่น้องประชาชนเฝ้ารอกฎหมายเหล่านี้มาหลายปีแล้ว  เรา

จะเตะถ่วง เอากฎหมายของพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวประกัน 

รอให้ พลเอกประยุทธ์ ที่ไม่เคยสนใจว่าสภาจะล่มมาแล้วเกือบ 

๒๐ รอบ มาประกาศยุบสภา อย่างนั้นหรือ?

สิ่งที่จะทำาให้ประยุทธ์ยุบสภามากที่สุด คือ ออกกฎหมายท่ี

ก้าวหน้า เป็นคุณกับประชาชน โดยเฉพาะร่างกฎหมายดีๆ หลาย

ฉบับของพรรคฝ่ายค้านและภาคประชาชน ไม่มีช่วงไหนท่ีคะแนน

เสียงในสภาจะมีโอกาสได้มากเท่าช่วงนี้อีกแล้ว” ณัฐชากล่าว....

ครับ...ฝ่�ยค้�นเข�วิจ�รณ์กันเองนะครับ 

ก้�วไกลอยู่ในสภ�พกลืนเลือด เพร�ะโดยเนื้อแท้แล้วทิศ 

ท�งก�รทำ�ง�นท�งก�รเมืองแตกต่�งจ�กเพื่อไทยอย่�งสิ้นเชิง 

เพื่อไทยอ�ศัยชั้นเชิงท�งก�รเมือง ประสบก�รณ์ท�งก�ร

เมืองที่มีม�กกว่�ก้�วไกล เพื่อผลประโยชน์ของพรรคตัวเองเป็น 

ก�รเฉพ�ะ

ส่วนก้�วไกล ดูอ่อนพรรษ� ต�มเกมไม่ทัน ภ�พที่ออกม�

จึงดูเหมือนถูกเพื่อไทยหลอกซ้ำ�ซ�ก ตั้งแต่ก�รอภิปร�ยไม่ไว้

ว�งใจรัฐบ�ลปีที่ผ่�นม�แล้ว

ไม่มีสัจจะในหมู่โจร แต่จะมีในหมู่นักก�รเมืองหรือไม่ นี่

อ�จเป็นคำ�ตอบ

แต่ก้�วไกลก็อย่�ลืม มี ส.ส.พรรคตัวเอง ๘ คนแหกโผ

ทำ�สภ�ล่มร่วมกับพรรคเพื่อไทยด้วย 

ฉะนั้นห�กถ�มห�คว�มรับผิดชอบ ก็กว�ดบ้�นตัวเองให้

เรียบร้อยก่อน 

ทำ�ไมพรรคเพื่อไทยเชื่อว่�สภ�ล่มบ่อยๆ จะทำ�ให้ “ลุงตู่” 

ตัดสินใจยุบสภ� 

คิดน้อยไปหรือเปล่�?

หรือทำ�สภ�ล่มเพร�ะมีจุดประสงค์อื่น 

ฝ่�ยค้�นวิจ�รณ์กันเองก็เจ็บพอแล้ว โดยเฉพ�ะก�รตั้ง

คำ�ถ�มเรื่องร่�ง พ.ร.บ.สุร�ก้�วหน้� ว่�เพร�ะมี “ทุน” เข้�ม�

เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ 

แต่ในท�งก�รเมือง เกมนี้ดูเหมือนเพื่อไทยอ่อนหัด 

ไม่เคยมีรัฐบ�ลชุดไหนยุบสภ�เพร�ะสภ�ล่มบ่อย 

ที่ผ่�นม�ยุบสภ�เกิดขึ้นไม่กี่กรณี

ยุบสภ�เพร�ะกฎหม�ยที่เสนอโดยรัฐบ�ลถูกสภ�คว่ำ�

ยุบสภ�เพร�ะก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ พรรคร่วมรัฐบ�ล

บ�งพรรคถอนตัว ทำ�ให้รัฐบ�ลเสียงไม่พอ 

เดือนมิถุน�ยน ๒๕๔๓ ส.ส.คว�มหวังใหม่ของ “พ่อใหญ่

จิ๋ว” ล�ออกทั้งพรรค บีบให้รัฐบ�ลยุบสภ� 

แต่น�ยหัวชวน อยู่ต่อถึงเดือนพฤศจิก�ยน จึงยุบสภ�

ส�เหตุมิได้ยุบสภ�เพร�ะคว�มหวังใหม่ล�ออกยกพรรค แต่

เป็นเพร�ะ พ.ร.บ.งบประม�ณแผ่นดินผ่�นแล้ว  ตร�กฎหม�ย

ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหม�ยอื่นๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติ

ว่�ต้องให้เสร็จภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด ก็เสร็จสิ้นหมดแล้ว จึงยุบ

สภ� 

ฉะนั้น เพื่อไทยก็ดูเอ� ทำ�สภ�ล่มบ่อยๆ จะได้ผลหรือ

เปล่�

แต่ที่เป็นผลแล้ว คือซัดกับก้�วไกลมันหยด 

สภ�ไม่ทันยุบ ฝ่�ยค้�นแตกคอกันก่อนซะแล้ว.

แก้เถอะคนไทย

เจาะยาง เตะตัดขา

นินทา ประเทศไทย

ใครเด่น เป็นไม่ได้

ยากไร้ มุทิตารมณ์

เสริมหนุน ก้าวหน้า

อนุโมทนาสนิทสนม

เชิดชู พร้อมชื่นชม

แก้ปม ประเทศไทย

ประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า

เพราะคนไทยชอบนักการเมืองขี้ด่า-ขี้ โกหก-ขี้ โกง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้ดูเหมือนว่�รัฐบ�ลจะถูกโจมตีหนักทุกๆ ด้�น ดังนั้น

ผมจึงขอไม่วิพ�กษ์วิจ�รณ์ แต่ก็ไม่ขอสนับสนุนรัฐบ�ล ขอว�งตัว

เป็นสวิตเซอร์แลนด์ แต่จะขอวิพ�กษ์วิจ�รณ์ประช�ธิปไตยไทยที่

กำ�ลังจะมีอ�ยุครบ ๙๐ ปีในเดือน มิ.ย.นี้ว่� ส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้

ประช�ธิปไตยไทยไม่ก้�วหน้�คืออะไร นั่นก็คือประช�ชนไทยไม่รู้

จัก ไม่เข้�ใจประช�ธิปไตยอย่�งถ่องแท้ 

ตั้งแต่คณะร�ษฎรกระทำ�รัฐประห�รในวันที่ ๒๔ มิถุน�ยน 

๒๔๗๕ วันนั้นคนไทยทั้งประเทศคิดว่�ประช�ธิปไตยคือลูกพระย�

พหลฯ ผ่�นไป ๙๐ ปี คนไทยเชื่อว่�ประช�ธิปไตยคือผลที่ม�จ�ก

ก�รเลือกตั้ง ใครเป็นผู้ชนะก็ได้ครอบครองอำ�น�จรัฏฐ�ธิปัตย์ คือ

ประช�ธิปไตย

ประช�ธิปไตยคืออะไร! ประช�ธิปไตยก็คืออำ�น�จของประ 

ช�ชน ในเมื่อประช�ชนมีอำ�น�จแค่ก�บัตรเลือกตั้งเท่�นั้น ซึ่งไม่

เพียงพอสำ�หรับก�รใช้อำ�น�จบริห�ร นิติบัญญัติ และตุล�ก�ร 

ทำ�ให้ประช�ธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคล�นตั้งไข่ยังไม่สำ�เร็จ เพร�ะ

มีก�รเลือกตั้งสลับกับรัฐประห�รม�โดยตลอด

ใช่ว่�ก�รเลือกตั้งจะทำ�ให้ได้ประช�ธิปไตยเสมอ วันนี้ประ

เทศค�ซัคสถ�นที่มีประธ�น�ธิบดีม�จ�กก�รเลือกตั้ง  ใช้อำ�น�จ

ประธ�น�ธิบดีสั่งฆ่�ประช�ชนที่ออกม�ใช้สิทธิต�มรัฐธรรมนูญ

เป็นผักปล� เพร�ะต้องก�รรักษ�อำ�น�จของตน แล้วจะเรียกว่�

ประเทศนี้มีประช�ธิปไตยได้อย่�งไร  เพร�ะประช�ชนเลือกประ 

ธ�น�ธิบดีเพื่อให้เป็นผู้รับใช้ประช�ชน มิใช่เลือกให้เป็นเจ้�น�ย 

เจ้�ชีวิตประช�ชน 

ดูเหมือนเหตุก�รณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั้งกับก�รปกครองระบอบ

เผด็จก�ร เช่นท่ีกำ�ลังเกิดในประเทศเพื่อนบ้�นของไทย และระบอบ                                                                               

ประช�ธิปไตยท่ีกำ�ลังเกิดข้ึนท่ีประเทศค�ซัคสถ�น ซ่ึงก็หม�ยคว�ม

ว่�ระบอบก�รปกครองแบบใดก็ไม่สำ�คัญ เพร�ะถ้�ผู้นำ�ใช้อำ�น�จ

อย่�งไร้ธรรม�ภิบ�ลประช�ชนก็เดือดร้อน

ประช�ชนไทยชอบนักก�รเมืองขี้ด่� ถ้�ผู้สมัคร ส.ส.ไม่มี

ป�กเป็นเอกก็จะไม่ส�ม�รถเอ�ชนะคู่แข่งขันได้ ต้องเป็นนักพูดที่

พูดเก่ง ส�ม�รถพ่นลมออกจ�กรูทว�รแทนจมูกและป�ก ดังนั้น

จึงไม่ต้องหยุดห�ยใจ เท่�นั้นยังไม่เพียงพอต้องพูดเอ�มัน เอ�ดี

เข้�ตัวเอ�ชั่วให้ผู้อื่น ส�ม�รถด่�ลมด่�แล้งได้เป็นชั่วโมงๆ เพื่อ

เรียกเสียงฮ� 

น�ยกฯ ขวัญใจส�มล้อเครื่องและแท็กซ่ีคนน้ันเป็นตัวอย่�งที่

แสดงให้เห็นว่� คนไทยชอบนักก�รเมืองเช่นนี้จริงๆ เพร�ะสมัคร

ครั้งใดก็ไม่เคยแพ้ เพร�ะมีฐ�นเสียงส�มล้อเครื่องและแท็กซี่ใน

กรุงเทพฯ ม�กม�ย น�ยกฯ คนนี้ ไม่ใช่น�ยกฯ ขวัญใจสิบล้อต้อง

รอสิบโมง เพร�ะฉ�ย�น�ยกฯ รักสิบล้อต้องรอสิบโมง เป็นของ

ภาษีประชาชน

ประชาธิปไตย เป็นหลักประกันว่าประชาชนมีอำานาจใน

การปกครองโดยผ่านตัวแทน แต่ไม่ได้การันตีว่าตัวแทนของ

ประชาชนจะใช้อำานาจเพื่อประชาชน ฉะนั้นเราจึงเห็นประเทศ

ที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีทั้งสำาเร็จ และล้มเหลว ที่

ล้มเหลวส่วนใหญ่มาจากปัญหาคอร์รัปชัน มีผู้นำาขี้โกง ส.ส.ทุจริต 

แม้กระทั่งประชาชนเองก็ไม่ตรงไปตรงมา ทุกอย่างเจือสมให้ล้ม

เหลว 

ประชาธิปไตย ก็มิใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด และไม่มี

ระบอบการปกครองไหนดีที่สุด แต่หากประเทศไหนมีผู้นำาดีที่สุด 

ไม่ว่าปกครองด้วยระบอบไหน ประเทศก็เจริญรุ่งเรือง 

ยกตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ เป็นประเทศเผด็จการประชาธิป 

ไตย มีผู้นำาสุจริต มีวิสัยทัศน์ ทำาเพื่อประชาชน สิงคโปร์จึงเป็น

หนึ่งเดียวในอาเซียนที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว แม้กระทั่งจีนที่

ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ วันน้ีจีนหายใจรดต้นคอเบอร์หน่ึง

ของโลกอย่างอเมริกาครับ. 

นามานุสนธิ

 * ชื่อคนเร�เอ�เข้�จริงยิ่งกว่�แปลก

สืบส�แหรกวิปริตผิดคว�มหม�ย

บ�งคนชื่อ “บุญประทับ” กลับรีบต�ย

ชื่อ “สิระ” กลับรั้งท้�ยอยู่ปล�ยเท้�

ชื่อ “สันติ” อ�จนิสัยไม่สงบ

ชื่อ “วันรบ” กลับเยือกเย็นเช่นขุนเข�

ชื่อ “ชัชช�ติ” อ�จมืดมัวสลัวเง�

ชื่อ “ย�ยเป้�ฯ” อ�จพล�ดเป้�ทุกคร�วครั้ง

ชื่อ “สมศักดิ์” พฤติกรรมอ�จต่ำ�ศักดิ์

ชื่อ “ยิ่งลักษณ์” เอ�เข้�จริงคือ “ยิ่งคลั่ง”

ชื่อ “บุญทรง” แท้บุญทรุดไม่หยุดยั้ง

ชื่อ “สมคิด” โอ๊ย...ผิดหวังจนฝังใจ

ชื่อ “ประยุทธ์” สุดเจ๋งคือเด้งเชือก

แฟนมวยเริ่มต�เหลือกป�เกือกไล่

ยังยิ้มย่องร้องเพลงไม่เกรงใคร

แกเด้งเก่งบรรลัยใกล้แปดปี

ที่ซวยคือชื่อไม่ตรง “มงคลกิตติ์”-

กับ “ชูวิทย์” พิศดูล้วนชูขี้

ห�ก “สองบ้�” ล่�ใคร ไม่ปร�นี

ดับเครื่องชนคนดีๆ ไม่มียอม

ชื่อ “จำ�ลอง” ใช่จำ�ลองคือของแท้

สู้จนแก่แน่ดีไม่มีอ้อม

ชื่อมนุษย์สุดอน�ถอ�จของปลอม

แต่ชื่อ “ป้อม” ห้�มตอแย...แกป้อมจริง!!!

     เฉินซัน

..........................................

พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ

ก

ปั



ขณะท่ี บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน 

โซลูชันส์ จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยให้บริการ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโซลูช่ันส์                                     

แบบครบวงจร ท้ังงานคลังสินค้า การ 

กระจายสินค้า การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ มี

แผนเตรียมเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่พ้ืนท่ีรวม 

20,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย พ้ืนท่ี

ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ และ อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา จากเดิมท่ีมีพ้ืนท่ีรวม 

24,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการและทยอยรับรู้

รายได้ในไตรมาส 2/65 เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณงานขนส่ง

ารระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำาให้

พฤติกรรมของผู้บริโภคย้ายจากออฟไลน์เข้าสู่ออนไลน์มากข้ึน 

ส่งผลให้ความต้องการบริการด้านการขนส่งเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง โดยตัวเลขจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ช้ีว่า ปี 2565 มีแนว

โน้มท่ีภาคการขนส่งไทยจะเติบโตกว่า 10.5% และส่ิงสำาคัญท่ีทำาให้ธุรกิจ

ขนส่งอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องคือ การบริหารจัดการต้นทุน

นายวรินทร สีสุขดี ผู้อำานวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

บริษัท จีไอเอส จำากัด ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 สถานการณ์

ในประเทศไทยขณะนี้ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการกลายพันธุ์

ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคยัง

คงใช้บริการด้านต่างๆ จากแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำาให้อีคอมเมิร์ซยัง

จำาเป็นและมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อมายังธุรกิจบริการ

ขนส่งสินค้าออนไลน์ที่จะขยายตัวด้วยเช่นกัน

ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ที่ระบุ

ว่า แนวโน้มภาคการขนส่งไทยในปี 2565 จะเติบโตกว่า 10.5% โดย

ได้รับอานิสงส์หลักมาจากการฟื้นตัวของการขนส่งสินค้าที่เติบโตต่อ

เนื่อง 10.4% ซึ่งเป็นผลจากภาคการผลิตกลับสู่ระดับปกติ และแรง

หนุนจากความต้องการสินค้าส่งออก อย่างไรก็ตามพบว่าหากพิจารณา

ถึงต้นทุนด้านการขนส่งของผู้ประกอบการก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง 

เป็นปัจจัยหลักที่กระทบต่อความสามารถในการทำากำาไรของธุรกิจใน

ระยะต่อไป บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) หรือ WICE เป็น

หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่ง นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้

จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ WICE ระบุว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีการ

ขยายตัวดี ควบคู่ไปกับภาพนำาเข้าส่งออกของประเทศ เพราะในช่วง

โควิด 2 ปีที่ผ่านมา การนำาเข้าส่งออกยังดีอยู่

โดยยอดส่งออกของไทยปีที่ผ่านมาเติบโต 10-20% มีตลาดหลัก

คือ จีน สหรัฐอเมริกา มีการขยายตัวที่ดีในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัย

หลักในการขับเคลื่อนการนำาเข้าส่งออกของไทย สำาหรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของประเทศ

นั้น จะเห็นว่าเริ่มมีบริษัททยอยเข้าไปมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทต่าง

ชาติ บริษัทจีนเข้ามาในลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และแนวโน้มยัง

มีการเติบโตต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลมีการลงทุนเพิ่ม

และได้เชิญชวนนักลงทุนให้มาลงทุนเพิ่มเติม

ชูเดช กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์มีผู้เล่นเข้ามาเล่นใน

ตลาดจำานวนมาก ประกอบกับบริษัทใหญ่ๆ ที่เป็นเครือ อย่างเช่น ปูน 

หรือ CP ก็หันมาทำาโลจิสติกส์เอง แต่เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์ใหญ่

มาก กระจายอยู่ในทุกอุตสาหกรรม และมีความแตกต่างกัน ลูกค้า

ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกและชิ้นส่วนยานยนต์ 

ซึ่งในปี 2565 นี้มีการแข่งขันพอสมควร 

“ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นรากฐานที่สำาคัญในการพัฒนา

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ประเทศ การให้บริการโลจิสติกส์ถือเป็นกระบวนการสำาคัญที่จะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน และเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 

ทำาให้ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งการค้า การทำางาน รวม

ไปถึงการดำาเนินธุรกิจที่หันมาให้ความสำาคัญกับการค้าออนไลน์มาก

ขึ้น ประกอบกับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายมากขึ้น ทำาให้อีคอมเมิร์ซมี

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ชูเดช กล่าว

นายชูเดชกล่าวถึงแผนการดำาเนินงานในปี 2565 บริษัทจะเน้น

สร้างการเติบโตให้กับทุกกลุ่มธุรกิจหลัก โดยกลุ่มการขนส่งทางทะเล

และทางอากาศ บริษัทมีแผนขยายปริมาณการขนส่งมากกว่า 10,000 

TEU โดยเน้นขนส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ส่วนธุรกิจขนส่ง

สินค้าข้ามพรมแดน ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล 

โลจิสติกส์ จำากัด หรือ ETL บริษัทมีแผนเร่ิมให้บริการขนส่งทางรถไฟ 

โดยการเชื่อมต่อเส้นทางรถบรรทุกไปยังรถไฟจากประเทศลาว-จีน เพื่อ

ความรวดเร็วในการขนส่งให้กับลูกค้า และเพื่อลดการติดค้างของสินค้า

หน้าด่านศุลกากร พร้อมท้ังเชื่อมเส้นทางโครงการ One Belt One 

Road จากจีนถึงตะวันออกกลางและทวีปยุโรป 

เพ่ิมโอกาสการรับงานในอนาคต 

โดยบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากการให้

บริการดังกล่าวข้างต้นในช่วงไตรมาส 1/65 

อีกทั้งมีการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มความ

สามารถในการทำากำาไร ประกอบกับจุดแข็ง

ด้านความพร้อม ทั้งจำานวนรถขนส่งและตู้

คอนเทนเนอร์ ส่งผลให้มีปริมาณงานจาก

ลูกค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท ยูโรเอเชีย โท

เทิล โลจิสติกส์ จำากัด (ETL) ยังมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในปี 2565

สินค้าในกลุ่มลูกค้าธุรกิจการค้าปลีก, กลุ่มอีคอมเมิร์ซ, 

กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านท้ังในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล และบริษัทมีแผนขยายคลังสินค้า

ท้ังหมด 100,000 ตารางเมตรภายในระยะ

เวลา 3 ปี หรือต้ังแต่ปี 65-67

นายชูเดชกล่าวว่า บริษัทยังมีการ

ดำาเนินงานร่วมกับโครงข่ายพันธมิตร

กลุ่มบริษัทในต่างประเทศ เพื่อรองรับ

การย้ายฐานผลิตของจีน มุ่งเน้นการ

ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศท่ี

ครอบคลุมทุกเส้นทาง อีกท้ังบริษัท

มีแผนการลงทุนร่วมกับผู้ให้บริการ

ขนส่งต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่ม

ประเทศในทวีปเอเชียท่ีมีการส่งออก

สินค้าจำานวนมาก อาทิ เวียดนาม อินโดนิเซีย 

และฟิลิปปินส์ เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่ง

ประเภทสินค้าท่ีมีความหลากหลาย และสร้าง

โครงข่ายพันธมิตรให้ความแข็งแกร่งและก้าว

สู่การเป็นผู้นำาด้านโลจิสติกส์ระดับเอเชีย

“บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และสร้างผล

ตอบแทนท่ีสูงข้ึนอย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึด

แนวทางการดำาเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3 ด้าน คือ การ

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลเป็นสำาคัญ” นายชูเดชกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปี  2565 บริษัทตั้งเป้าทำาผลประกอบการ 

นิวไฮต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านบาท คิด

เป็นอัตราการเติบโต 20% และรักษาอัตรากำาไรสุทธิที่ระดับ 7-8% 

โดยมุ่งเน้นการทำากำาไรในกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ การขนส่ง

ทางทะเล, การขนส่งทางอากาศ, การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนและ

งานบริการด้านซัพพลายเชนโซลูชั่นส์ รวมถึงการเพิ่มปริมาณงาน

ขนส่งและการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในสาขาต่างประเทศ.

ลกปัจจุบันกำาลังมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ที่

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว                                                    

ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

(climate change) ที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำาคัญของการ

พัฒนาธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องดูแลผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในทุกมิติ ทั้งในด้านการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไป                                                                                     

ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจแห่ง                                                                                

อนาคตท่ีมุ่งสู่การบริหารจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน หรือ Sustainability 

แต่อาจไม่มีความหมายอะไรเลยหากไม่ลงมือปฏิบัติอย่างต่อ

เนื่อง และจริงจังด้วย เพราะมิติต่างๆ บนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อโลกกำาลังประสบปัญหาจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ที่อาจจะส่งผลต่อการทำาลายสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ความยั่งยืนจึงกลายเป็นแนวทางการบริหารของ

ทุกประเทศทั่วโลก ที่ยังคงต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของ                                                                               

มนุษย์ในปัจจุบัน อย่าง บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน หรือ AMATA 

ดำาเนินงานโดยมีหลักคิดในการคำานึงถึงผลกระทบในทุกๆ มิติ 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืน

ที่แท้จริง

ซึ่ง วิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

การตลาด AMATA ระบุว่า การดำาเนินโครงการพัฒนาชุมชน

ด้านการจัดการน้ำาและขยะอย่างยั่งยืน เป็นอีกเป้าหมายสำาคัญ

ของการยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ทำาให้อมตะฯ ก้าวสู่ระดับเวิลด์                                                                                    

คลาส หรือการเดินตามแผนการพัฒนาความยั่งยืนควบคู่กับ

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) 

โดยการดำาเนินโครงการฯ เป็นความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยว 

ข้องในพ้ืนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ซ่ึงอยู่ในเขตพัฒนา                                                                                           

พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีความตื่นตัวในการบริหารจัด 

การน้ำาอย่างจริงจัง และมองเห็นคุณค่าของน้ำาเสียว่าสามารถ

นำามาบำาบัดหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ทดแทนแหล่งน้ำาจากธรรม 

ชาติหรือน้ำาประปา และการอยู่ร่วมกันกับชุมชนรอบนิคมฯ โดย

มีแนวทางและแผนการบริหารจัดการน้ำาที่มีความต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม อมตะฯ ได้ร่วมกับบริษัทในเครือและเอกชน 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ ชลบุรี ภายใต้การดำาเนิน โครงการ “พัฒนาชุมชน

ด้านการจัดการน้ำาและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 2 โดยขยาย

พื้นที่การพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำาเสีย ขยะ คลอง

สาธารณะในชุมชนพื้นที่รอบนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อใช้

เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ก่อนถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่นๆ รอบนิคมฯ 

ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานโครงการต่อเนื่องครั้งนี้

แบ่งเป็น 3 ระยะ เพื่อขยายขอบเขตการพัฒนาให้ครอบคลุม

ทั้งระบบ ครบทุกพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา ได้แก่ ระยะที่ 

1 เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2561-2563 ในพื้นที่คลองรับน้ำา-

คลองตำาหรุ ของเทศบาลตำาบลหนองไม้แดง เป็นพื้นที่กลางน้ำา

ซึ่งเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันชุมชนสามารถบริหาร

จัดการน้ำาและขยะในพื้นที่ได้ดีขึ้น ประสบผลสำาเร็จเป็นที่น่าพึง

พอใจในช่วงที่ผ่านมา

ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี                                                                           

2565-2566 โดยได้คัดเลือกพ้ืนท่ีคลองรับน้ำา-คลองหัวทองหลาง 

ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลคลองตำาหรุ เป็นพื้นที่เชื่อมต่อ

กับโครงการระยะที่ 1 เป็นพื้นที่ปลายน้ำาก่อนไหลลงสู่ทะเล 

ปัจจุบันขาดการบำารุงรักษาส่งผลให้เกิดน้ำาเน่าเสียสร้างผล 

กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมา

อย่างต่อเนื่อง และระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อการ

ศึกษาซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการในพื้นที่ต้นน้ำา ได้แก่ พื้นที่ตำาบล

พานทอง-หนองกะขะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแผนการ

สร้างชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการน้ำาและขยะอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำาและขยะอย่าง

ยั่งยืน มีเป้าหมายปฏิบัติการร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ

ประสบการณ์ของอมตะฯ สู่ชุมชน โดยนำาหลักการบริหาร

จัดการน้ำา ตามหลัก 3Rs การลดการใช้ (Reduce), การนำากลับ

มาใช้ซ้ำา (Reuse), การนำามากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ฯลฯ มา

เป็นแนวทางในดำาเนินโครงการ ตามภารกิจของอมตะฯ ที่มุ่ง

มั่นจะรักษาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน

ที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อมนั้น จะประสบความสำาเร็จได้ก็ต้องขึ้นกับความ

ร่วมมือและจิตสำานึกของทุกภาคส่วนว่าจะมีมากน้อยเพียงใด 

ความรับผิดชอบและสามัญสำานึกของแต่ละคนว่าจะมีกันแค่

ไหน จะมีกันแค่ตามกระแสแบบโลกสวย หรือจะทำากันอย่าง

ยั่งยืน.

าจับตามอง สำาหรับบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำากัด 

(TSRL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) 

เพราะนับแต่ก่อตั้งมา..บอกได้คำาเดียวว่า ปังมาก!! ไม่                                                                   

เคยทำาให้บริษัทแม่ต้องผิดหวัง ท้ังอัตราการเติบโต ยอดปล่อย 

สินเชื่อ หรือการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อ ไม่ว่าจะ                                              

เป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำาน้ำาแข็ง 

ตู้แช่ และสินค้าเพื่อการพาณิชย์อีก                                                  

มากมาย รวมทั้งการขยายพอร์ตไป

ยังสินเชื่อรถบรรทุก สินเชื่อ Floor 

Plan ทำากำาไรแบบก้าวกระโดดใน                                                       

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มาปีนี้บิ๊กบอส 

สยาม อุฬารวงศ์ ประกาศลั่น พร้อม                                                 

ลุยสร้างรายได้ส่งยอดให้บริษัทแม่

ได้ชื่นใจ ตั้งเป้าสินเชื่อใหม่โต 500 

ล้านบาท.  
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เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว

บิ๊กบอสสั่งลุย

เศรษฐกิจ

น่

โ

บุญช่วย ค้ายาดี

สยาม 

อุฬารวงศ์

ก

วีระพล จิรประดิษฐกุล

อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ ได้กล่าวถึงโครงสร้างอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าของไทย นำามาสู่เนื้อหาของตอนนี้ที่จะกล่าวถึงที่มา ที่

ไป การออกแบบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของไทย

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

นโยบายและการกำาหนดหลักเกณท์ ในการกำาหนด

อัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละรอบจะมีกรอบนโยบายและหลักเกณท์

จาก กพช. ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยว่า นโยบายหลักๆ 

ได้แก่ อัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ (Uniform 

Tariff) อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศจะต้องสะท้อนต้นทุนในการ

จัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ

จัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วง

เวลาในแต่ละวัน มีการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้

น้อยและผู้สมควรได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าอย่างแท้จริง โดย

คำานึงถึงความมั่นคง  รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

บริบทของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคตได้อีกด้วย 

องค์ประกอบของอัตราค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ

ค่าเอฟที และภาษีมูลค่าเพิ่ม

การคิดค่าไฟฟ้าในปัจจุบันได้แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าแต่ละส่วนเพื่อ

ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมาจากต้นทุนใน

เรื่องใดบ้าง โดยมีหลักเกณท์ในการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าในส่วนนี้จะสะท้อนต้นทุนในการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ระบบส่ง ระบบจำาหน่าย และค่าผลิต

พลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมุติฐานความต้องการไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง 

มารู้จักโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย (ตอนที่ 2)
อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อในช่วง 5 ปีข้างหน้าในระดับหนึ่ง

ซึ่งค่าไฟฟ้าฐานจะมีการปรับทุก 3-5 ปี โดยจะมีการพิจารณา

ถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการผลิต การจัดส่ง และการจำาหน่าย

ไฟฟ้าของการไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน และผล

ตอบแทนที่เหมาะสมในการขยายการลงทุนในอนาคตของทั้งสามการ

ไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องนำา

เงินส่งให้กับกระทรวงการคลังในอัตราร้อยละ 30-35 ของกำาไรจาก

การดำาเนินงานในแต่ละปี เพื่อนำาไปเป็นรายได้ของแผ่นดินสำาหรับใช้

ในการพัฒนาประเทศ

ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ “ค่าเอฟที” กำาหนดเพื่อสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงของต้นทุนค่าเช้ือเพลิง ต้นทุนการซ้ือไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลง

จากค่าไฟฟ้าฐาน และผลกระทบจากนโยบายของรัฐในเรื่องต่างๆ เช่น 

การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนด้วยการให้ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 

(Adder) หรือมาตรการสนับสนุนด้านราคาท่ีเรียกว่า Feed-in Tariff (FIT) 

เป็นต้น และเงินนำาส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 แห่งพระราช

บัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550

ซึ่งค่าเอฟทีจะมีการปรับทุกๆ 4 เดือน โดย กกพ.จะกำากับดูแล

การคำานวณให้สะท้อนราคาเชื้อเพลิงตามแนวโน้มราคาน้ำามันเชื้อ

เพลิงในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่ง

ผลกระทบต่อราคาน้ำามันเตา ราคาก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และราคา

รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะคิดในอัตราร้อยละ 7 ของค่าไฟฟ้าฐานและ

เอฟที ซึ่งการไฟฟ้าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้านำาส่งให้กรมสรรพากร

เป็นรายเดือนเพื่อรวมเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

ค่าบริการรายเดือน

ค่าบริการรายเดือนที่เรียกเก็บจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ 

ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายและการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน 

ได้แก่

1.1 ค่าจ้างพนักงาน

1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

1.3 การจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

2.ค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า

3.ค่าใช้จ่ายในการคำานวณเพื่อจัดทำาและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ส่ง 

ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า โดยการจัดหา

บุคลากรเพื่อทำาหน้าที่ชำาระเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าตามสำานักงานของ

การไฟฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และตัวแทนรับชำาระเงินที่

การไฟฟ้าได้ว่าจ้าง

4.ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ในช่องทาง Call 

Center ของ กฟน. และ กฟภ. และการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

ขัดข้องด้วย

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการรายเดือนสำาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท

บ้านอยู่อาศัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์

และมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน คิดค่าบริการราย

เดือนเท่ากับ 8.19 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำากว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น

จริงของการไฟฟ้า เพื่อเป็นการดูแลผู้ใชไฟฟ้าที่มีรายได้น้อย

2.ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 ที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ มี

การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน จะคิดค่าบริการรายเดือน

เท่ากับ 38.22 บาท

เมื่อท่านได้รู้จักโครงสร้าง องค์ประกอบของค่าไฟฟ้าที่เรียก

เก็บในแต่ละเดือนแล้ว ตอนหน้าจะได้ถือโอกาสมาอธิบายให้ฟังเกี่ยว

กับค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกว่า “ค่าเอฟที” ให้ได้คลายสงสัยว่าคือ

อะไร ทำาไมต้องเก็บ และค่าเอฟทีมีขึ้นมีลงได้หรือไม่อย่างไร พบกัน

ตอนหน้าครับ.

ต่

WICEกางแผนลุยขยายเครือข่าย

ลุ้นทำานิวไฮ3ปีติด/มั่นใจลงทุน‘อีอีซี’พุ่ง

“ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นรากฐานที่

สําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

การให้บริการโลจิสติกส์ถือเป็นกระบวนการ 

สําคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดํา

เนินงาน และเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-

19 ทําให้ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

มาก ทั้งการค้า การทํางาน รวมไปถึง

การดําเนินธุรกิจที่หันมาให้ความสําคัญ

กับการค้าออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับ

การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายมากขึ้น ทําให้

อีคอมเมิร์ซมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

ชูเดช คงสุนทร 



แม้จะมีความพยายามที่จะกดตลาดให้ต่ำาลง  แต่ดูเหมือน

สถานการณ์จะไม่เป็นใจ เพราะยังคงพบว่าราคาน้ำามันที่เคยอ่อน

ตัว กลับค่อยกลับมาทะยานสูงขึ้นจากราคาที่ลดลงต่ำากว่า  70 

ดอลลาร์ มาปัจจุบันกลับทะยานขึ้นมาเหนือ 90 ดอลลาร์ไปแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นผลจากเหตุผลประการใดก็ตาม สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ

บรรดาธุรกิจในกลุ่มน้ำามันจะต้องมีกำาไรสูงจากเดิมมาก นั่นหมายถึง

ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานจะนอนนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้ แม้จะพยายาม

กดดันด้วยเหตุผลทางใดก็ตาม ย่อมไม่สามารถบิดเบือนกำาไรที่จะ

เพิ่มมากของธุรกิจเหล่านี้ ได้ นั่นหมายความว่าราคาหุ้นของกลุ่ม

พลังงานโดยเฉพาะธุรกิจน้ำามันจะอยู่นิ่งต่อไปไม่ได้เช่นกัน ราคา

จะต้องมีการปรับสูงขึ้นเพื่อให้สอดรับกับมูลค่าแท้จริงของธุรกิจที่

มีค่าสูงมากกว่าเดิม ขณะเดียวกันเนื่องจากหุ้นในกลุ่มพลังงานมี

มาร์เก็ตแคปในตลาดหุ้นไทยมากกว่า 30% ดังนั้น เมื่อราคาหุ้นใน

กลุ่มมีการปรับสูงขึ้น ก็จะผลักดันให้ดัชนีตลาดต้องปรับสูงขึ้นมาก

ไปด้วย จึงเป็นการยืนยันได้ค่อนข้างมากว่า แม้การเก็งกำาไรจะกด

ตลาดก็ตาม แต่ตลาดคงจะลดลงไม่ได้ มีแค่จะทำาให้ดัชนีตลาดปรับ

ขึ้นช้าและน้อย แต่ยิ่งกดและบิดเบือนราคามากเท่าใดก็เท่ากับกด

ทับระเบิดเวลา ซึ่งในที่สุดระเบิดก็ต้องระเบิดขึ้นในจุดนั้น จะทำาให้

ตลาดทะยานขึ้นแรงทันที จึงไม่แปลกที่นักลงทุนต่างชาติที่มอง

สถานการณ์ได้ดี จึงกลับเข้าลงทุนในรอบนี้ เพราะมองว่าอย่างไร

เสียตลาดจะอยู่นิ่งไม่ได้ มีแต่จะต้องขยับสูงขึ้น

ส่วนเรื่องเฟดที่ปรับลดคิวอีก็ได้บอกกันมาแล้วว่า 

เงินจากคิวอีกับตลาดหุ้นไทยมีส่วนสัมพันธ์ไม่มาก และ

ก็มีการพูดเสมอว่าเงินส่วนนี้จะไหลเข้าตลาดตราสารหนี้

มากกว่า จึงไม่มีความหมายหรือมีผลกระทบกับตลาดหุ้น 

แต่ที่นักลงทุนต่างชาติยังมีเงินเข้ามาซื้อหุ้นอยู่ แค่ดูจาก

เงินเก่าที่ขายหุ้นในปีกลายกว่าแสนล้านบาท สามารถ

นำากลับมาซื้อหุ้นได้อย่างมาก จึงไม่ต้องอาศัยเงินจากคิว

อีเลย ถ้าเงินจากคิวอีจะไหลมาเสริมก็ยิ่งจะทำาให้ตลาด

ปรับขึ้นได้มาก ส่วนเรื่องดอกเบี้ยที่เฟดจะปรับขึ้นในปี 

2565 ไม่ว่าจะปรับกัน 4-5 ครั้งก็ไม่ได้มีนัยสำาคัญมาก

เช่นกัน เพราะแม้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ถึง 2-2.25% 

ก็ไม่ได้มากมาย เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในตลาด

หุ้นที่แค่รับเงินปันผลของหลายบริษัท คิดแล้วจะได้

ผลตอบแทนสูงกว่า 5-7% เสียอีก นอกจากนี้ก็รู้ๆ กัน

ดีว่า เมื่อราคาหุ้นต่ำากว่ามูลค่าแท้จริง ก็ย่อมมีโอกาส

ปรับสูงขึ้นได้มาก บวกกับการเก็งกำาไรแล้วคงจะได้รับ
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7เศรษฐกิจ

เร่งหาเหตุระบบไฟฟ้าสนามบินขอนแก่นขัดข้อง 

รายงานข่าวจากสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ 

ไทย (กพท.) แจ้งว่า กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในส่วนของ

ระบบไฟทางว่ิง (runway) ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น เมื่อ                                                                                

ช่วงค่ำาของวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ท่าอากาศยานต้อง                                                                       

หยุดให้บริการช่ัวคราว โดย กพท.จะตรวจสอบสาเหตุท่ีแน่ชัด                                                                     

จากกรมท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลท่าอากาศยาน                                                                   

นานาชาติขอนแก่น ส่วนเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบต้องถูกยก                                                                                  

เลิกในช่วงไฟฟ้าขัดข้อง 3 เที่ยวบิน ได้แก่ 1.สายการบินแอร์ 

เอเชีย เที่ยวบิน FD3256/3257 เส้นทางดอนเมือง-ขอนแก่น                                                               

และกลับ 2.สายการบินไทยเวียตเจ็ท เท่ียวบิน VZ214/215 เส้น

ทางสุวรรณภูมิ-ขอนแก่น และกลับ และ 3.สายการบินไทย  

สมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบิน WE046/047 เส้นทางสุวรรณภูมิ-

ขอนแก่น และกลับ 

TSR ตั้ง ‘สยาม อุฬารวงศ์’ นั่ง MD 

รายงานข่าวจาก บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) แจ้งว่า ได้ปรับ

โครงสร้างผู้บริหารใหม่ โดยตั้ง “นายสยาม อุฬารวงศ์” นั่ง

กรรมการผู้จัดการ (MD) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 

เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายสยามได้กำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน

โดยการพัฒนาธุรกิจหลักให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น

การเติบโตในสินค้าที่บริษัทมีความชำานาญ โดยยังคงให้ความ

สำาคัญกับสินค้าหลักในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำาสะอาด รุก 

ขยายสู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการบริหาร

งานในองค์กรให้กระชับและคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ พร้อมตั้งเป้าหมายการเติบโตจากปีที่ผ่านมา                                                                                  

10% โดยจะเน้นกลยุทธ์การเพ่ิมรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิม Recurring 

Income ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตให้ยั่งยืน 

และมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก ด้วยการพัฒนาทีมขายให้แข็งแกร่ง

ในทุกช่องทางและการเพิ่มบุคลากรทีมขายตรง 

LH Bank เปิดแอปพลิเคชัน ‘Profita’

นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Omni 

Channel Management ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 

(มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า LH Bank ได้พัฒนาเพื่อการ

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีตอบโจทย์นักลงทุน และเหมาะกับไลฟ์สไตล์

ของลูกค้า ในยุคปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “Profita” มาพร้อมความ

โดดเด่นมากมาย อาทิ ฟังก์ชันกองทุนแนะนำาจากทีม LH Bank 

Advisory มืออาชีพท่ีคัดสรรกองทุนผลประกอบการเด่นจากหลาก

หลาย บลจ.ช้ันนำา พร้อมบทวิเคราะห์ สภาวะตลาด มุมมองการ

ลงทุนโดยผู้เช่ียวชาญ และข้อมูลการลงทุนท่ีเป็นประโยชน์ เช่น 

ผลการดำาเนินงานและราคาย้อนหลัง, เงินปันผล, Morningstar 

rating ฟังก์ชันเปรียบเทียบกองทุนก่อนตัดสินใจซ้ือ ตัวช่วยสร้าง

วินัยการลงทุนด้วยฟังก์ชัน DCA นอกจากน้ีลูกค้าจะไม่พลาดทุก

ความเคลื่อนไหว ด้วยการแจ้งเตือน กำาไร-ขาดทุน เมื่อถึงจุดท่ี

กำาหนด โดยสามารถทำาได้ง่ายๆ ด้วยคุณตัวเอง

ขนส่งฯ คุมเข้มมาตรการสกัดโควิด-19 ต่อเนื่อง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิด

เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน

ปัจจุบันได้สั่งการให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติ ตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง                                                                   

ของประชาชน โดยต้องมีมาตรการคัดกรองผู้ โดยสารตามมาตร 

การสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 100% จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล

สำาหรับทำาความสะอาดมือ เพิ่มความถี่ในการทำาสะอาดพื้นที่

สาธารณะตลอดทั้งวัน. 

กกพ.รับน้ำ�มันแพงดันค่�ไฟพุ่ง

เล็งตั้งกองทุนดูแล/สหพันธ์ขนส่งนัดป่วนกทม.ไล่รมว.พลังงาน

นายคมกฤช ตันตระวา   

ณิชย์ เลขาธิการสำานักงานคณะ                                          

กรรมการกำากับกิจการพลัง                                                

งาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.                                            

เปิดเผยว่า จากเศรษฐกิจโลกที่

เริ่มฟื้นตัว การผลิตสินค้าต่างๆ                   

มีกำาลังผลิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผล

ให้การใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่ม

สูงขึ้น เพราะผู้ผลิตมีความ

ต้องการใช้พลังงานมากขึ้น

ด้วย ดังนั้น อาจส่งผลต่อราคา

ค่าไฟที่สูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้

ทิศทางค่าไฟฟ้าปี 2565 อาจ

จะต้องปรับขึ้นแบบขั้นบันได 

“การที่ประเทศไทยใช้

ก๊าซธรรมชาติ (แอลพีจี) เพื่อ

นำามาเป็นเชื้อเพลิง โดยส่วน

หนึ่งมาจากการนำาเข้า และ

อีกส่วนหนึ่งคือการดึงเอาก๊าซ                                     

จากอ่ าว ไทยขึ้ นมา ใช้ ประ 

โยชน์ของผู้ได้รับสัมปทาน อีก

ทั้งราคาเชื้อเพลิงดังกล่าวก็

จะอิงกับราคาน้ำามันด้วยเช่น

กัน เมื่อน้ำามันมีราคาสูง ราคา

ก๊าซก็สูงขึ้นด้วย” นายคมกฤช

กล่าว

อย่างไรก็ตาม กกพ.

จะพยายามหาวิธีดูแลค่าไฟ                          

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย

จากมติการประชุมคณะกรรม 

การนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2565 

ให้รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนส่วนเพิ่มจากผู้ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และ

ผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

(VSPP) จากสัญญาเดิมกลุ่ม

ชีวมวลเพิ่มขึ้น 400 เมกะวัตต์ 

ถือ เป็นหนึ่ ง ในแนวทางลด                                           

ผลกระทบจากปริมาณก๊าซที่

หายไป นอกจากนี้ อาจจะทำา

ในลักษณะของการตั้งกองทุน

ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

บัญชี Take or Pay โดยมอง

ในระยะยาวว่าราคาเชื้อเพลิง

อาจจะผันผวน มีความไม่แน่ 

นอน 

รายงานข่าวจากสหพันธ์ 

ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

นัดจัดกิจกรรม “วิ่งพล่านทั่ว

กรุง!” รวมทัพรถใช้น้ำามันแพง                                                      

ขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พลังงาน ในวันที่ 7 และ 8  ก.พ.                                             

นี้ โดยจะจัดขบวนรถบรรทุก

และรถปิกอัพวิ่ งแสดงพลัง

ในกรุงเทพฯ และเชิญชวน

ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ

จากสินค้าแพงมาร่วม โดย

ก่อนหน้านี้สหพันธ์ขนส่งทาง                                            

บกฯ ระบุสาเหตุการขับไล่ รมว.                                                    

พลังงาน เพื่อกดดันให้ปรับ 

โครงสร้างพลังงานทั้งระบบ 

ลดภาษีสรรพสามิต เพื่อให้

ราคาน้ำามันลดลง ชี้รัฐบาลมี    

นโยบายย้อนแย้ง แนะนำาให้

ผู้ ใช้รถประหยัดน้ำามัน ใช้รถ

เท่าที่จำาเป็น แต่ก็มีนโยบาย

‘คลัง’เปิดยอดหนี้ประเทศ

ธ.ค.64แตะ9.64ล้านล้าน

ผลตอบแทนหรือกำาไรมากกว่าเงินปันผลหลายเท่า จึงสรุปได้ว่า ไม่

ว่าจะมองในด้านใด ตลาดหุ้นก็คงอยู่นิ่งไม่ได้ มีแต่ต้องขยับสูงขึ้น 

ทำาให้ควรพิจารณาเลือกลงทุนต่อไป.  

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

IRPC เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำามันโดยตรง จึงรับผล 

กระทบจากราคาน้ำามันมาก ในช่วง 3 ปีก่อนจะพบว่า IRPC มีผล

ประกอบการลดต่ำาลงอย่างมาก เพราะได้รับผลกระทบจากการอ่อน

ตัวลงของราคาน้ำามัน พบว่าในปี 2562  IRPC มีผลประกอบการ

ขาดทุน 1,174.04 ล้านบาท และมาปี 2563 เมื่อราคาน้ำามันดิ่ง

ลงมาก IRPC ก็มีผลประกอบการขาดทุนมากขึ้น โดยขาดทุนเพิ่ม

เป็นระดับ 6,151.70 ล้านบาท ก็ทำาให้นักลงทุนมีความหวาดวิตก

มาก จึงกลัวว่าในปี 2564 ที่ผ่านมาจะยังมีผลประกอบการขาดทุน

อีก แต่เมื่อมาดูราคาน้ำามันในตลาดโลกในปี 2564 กลับพบว่ามี

การปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เมื่อมาดูผลประกอบการของ 

IRPC กลับพบว่ามีผลพลิกจากการขาดทุนมามีกำาไรได้ทันทีเช่น

กัน และเมื่อมาดูในช่วง 9 เดือนของปี 2564 พบว่า IRPC พลิก

กลับมามีกำาไรสูงถึง 12,310.42 ล้านบาทไปแล้ว และราคาน้ำามัน

ในช่วงปลายปียังคงยืนอยู่ระดับสูง จึงคาดว่าตลอดปี 2564 IRPC 

คงจะมีกำาไรในระดับ 14,500 ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 

0.71 บาท ดังนั้น เมื่อมาคำานวณราคาด้วยค่าพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้

ราคาที่ 7.10 บาท มาต้นปี 2565 ราคาน้ำามันยังคงปรับสูงขึ้น จึง

ยังสามารถคาดหวังผลกำาไรที่ดีของธุรกิจได้ เมื่อมาดูราคาหุ้นของ 

IRPC ในปัจจุบันกลับพบว่ามีราคาอยู่แค่ 3.92 บาท ราคายังต่ำากว่า

ราคาที่เหมาะสมอยู่มาก ทำาให้ยังมี up side ได้อีกมากถึง 81.12% 

และจะได้เงินปันผลประมาณ 4.59% ด้วย ดูจากข้อมูลเหล่านี้ก็

คงจะมองออกว่า IRPC เป็นหุ้นที่ยังน่าลุ้น

น่าลงทุนมาก เพราะในด้านราคาหุ้นก็ยังนับ

ว่าต่ำามาก ในขณะที่ธุรกิจก็ยังมีอนาคตสดใส

จากการที่ราคาน้ำามันยังมีการขยับสูงขึ้นใน

ต้นปี 2565 นี้ ทำาให้การลุ้นเพื่อเอากำาไรจาก

ส่วนต่างราคามีความเป็นไปได้สูง ส่วนใครที่

ไม่ต้องการเก็งกำาไรราคาก็สามารถซื้อลงทุน

โดยหวังผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ยังให้

ความคุ้มค่ากับการลงทุนได้ดี

SPALI นักลงทุนส่วนมากอาจยังวิตก

กังวลกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดูเหมือน

จะยังคงตกต่ำาจากปัญหาโรคระบาดที่ยังมี

อยู่ เพราะเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเกิดโรคระบาด

ทำาให้รัฐต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศ 

และให้ธุรกิจต่างๆ หยุดดำาเนินการ มีผลให้

ธุรกิจในกลุ่มนี้มีกำาไรลดลงอย่างมาก เมื่อมา

ดูภาวการณ์ของโรคระบาด

ในปัจจุบัน ยังคงมีการระบาด

อยู่เหมือนเดิม เท่ากับปัญหา

ยังไม่จบลง ทำาให้เกิดความ

วิตกกลัวจะมีการใช้มาตรการ

ล็อกดาวน์อีก แต่มาปัจจุบัน

จะพบว่ารัฐไม่มีเจตนาที่จะ

ใช้มาตรการล็อกดาวน์อีก

ต่อไป มีแต่จะค่อยๆ ปลด

ล็อกออก เปิดประเทศให้นัก

ท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

เดินทางมาเที่ยวได้ ทำาให้

บรรยากาศคลี่คลายดีขึ้นจาก

เดิมมาก จึงมีผลให้ธุรกิจเหล่านี้กลับมาเติบโตได้ดี ดูอย่าง SPALI 

ในปี 2563 ที่เกิดโรคระบาด พบว่าธุรกิจมีแนวโน้มทำากำาไรได้มาก

ขึ้น 9 เดือนแรกก็ทำากำาไรได้แล้ว 4,191.14 ล้านบาท กำาไรเพิ่ม

จากช่วงเดียวกันของปี 2563 มากถึง 75.61% ดูจากสภาวการณ์

ที่คลี่คลายดีขึ้น คาดว่าตลอดปี 2564 คงจะทำากำาไรได้ถึงระดับ 

5,500 ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 2.566 บาท เพียงใช้พีอี 10 

เท่าคำานวณ จะได้ราคาที่ 25.66 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นใน

ตลาดอยู่แค่ 22.60 บาท จึงมี up side ได้อีก 13.54% โดยจะได้

เงินปันผลไม่ต่ำากว่า 4.42% ด้วย ทำาให้ SPALI ยังน่าลงทุนมาก

RCL ธุรกิจขนส่งทางเรือในปี 2564 ที่ผ่านมา มีการเติบโต

สูงมาก แทบจะพูดได้ว่าการมีโรคระบาดไปทั่วโลก นอกจากจะไม่

กระทบกับธุรกิจนี้แล้ว ยังเหมือนจะทำาให้ธุรกิจนี้เติบโตดีเป็นพิเศษ

อีกด้วย พบว่าการขนส่งทางเรือได้รับความนิยมสูงมากในช่วงโรค

โควิด-19 ระบาดหนัก ดูได้อย่าง RCL ในปี 2562 ก่อนเกิดโรค

ระบาดธุรกิจยังตกต่ำา มีผลประกอบการขาดทุน 491.75 ล้านบาท 

แต่มาปี 2563 ที่มีการระบาดของโรค กลับพบว่า RCL พลิกกลับ

มาทำากำาไรได้สูงถึง 1,744.79 ล้านบาท มาปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 2 

ที่มีโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง กลับพบว่า RCL มีผลประกอบการ

ดีขึ้นไปอีกมาก แค่ 9 เดือนแรกของปี 2564 ก็ทำากำาไรได้แล้วถึง 

9,861.83 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2563 มากถึง 

1.936% หรือเกือบ 20 เท่าตัว คาดว่าตลอดปี 2564 คงจะมีกำาไร

รวมระดับ 13,000 ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 15.69 บาท 

เมื่อมาคำานวณราคาหุ้นด้วยพีอี 10 เท่า ยังได้ราคาที่ 156.90 บาท 

แต่ราคาหุ้นในตลาดปัจจุบันของ RCL อยู่แค่ 43.25 บาท เท่ากับ

ยังมี up side ได้อีกมากถึง 262.77% หรือราคายังปรับขึ้นได้อีก

กว่า 2.6 เท่าตัว โดยจะได้เงินปันผลตามนโยบายของธุรกิจที่สูง

กว่า 11% ด้วย ทำาให้มอง RCL เป็นหุ้นที่เหมาะและน่าลงทุนมาก 

ลงทุนคุ้มค่าแน่นอน ยิ่งถือลงทุนระยะยาวได้ก็ยิ่งดี.

ไทยโพสต์ • กกพ.รับน้ำามันแพงดันราคาก๊าซพุ่งกระทบค่าไฟ 

เล็งตั้งกองทุนแก้ปัญหาระยะยาว ด้านสหพันธ์ขนส่งทางบกฯ 

นัดจัด “วิ่งพล่านทั่วกรุง!” ขับไล่ รมว.พลังงาน วันที่ 7-8 

ก.พ.นี้ กดดันให้ปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ

น้ำ�มันทะย�นตล�ดอยู่นิ่งไม่ได้

สนข.ชูไอเดีย

ผุดใช้ระบบAi 

ลุยแก้‘รถติด’

72,549.40

4/2/65

1,674.22
+5.17

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,458.41 6,168.06 -709.65
 6,985.31 6,117.09 868.22
 32,979.12 31,415.18 1,563.94
 27,126.56 28,849.07 -1,722.51

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.50 33.22
ยูโร 37.11 38.11
ปอนดสเตอรลิง 43.95 45.15
เยน (100 เยน) 28.07 28.89
หยวนจีน 4.87 5.27
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,200 28,300
ทองรูปพรรณ 27,697 28,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

มอบน้ำาดื่ม • นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้า

แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำาดื่มจำานวน 5,000 ขวด ให้แก่นายไชยา โชติวรรธกวณิช ผู้

อำานวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ

บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร รวมทั้งประชาชน

ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง. 

กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน.

พญาไท • นายสุรพงษ์ เมี้ยน                                        

มิตร รองผู้อำานวยการสำานัก 

งานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร (สนข.) เปิด

เผยถึ งความคืบหน้ าการนำ า

ระบบ Ai กล้องตรวจจับอัจฉริยะ

มาใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการ

จราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง 

สนข. สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ (สตช.) กรุงเทพมหานคร 

(กทม.) กรมทางหลวง (ทล.)                                       

การทางพิเศษแห่งประเทศ 

ไทย (กทพ.) และกรมทาง 

หลวงชนบท (ทช.) เบื้องต้น

ใช้งบประมาณในการเขียน

โปรแกรม 10 ล้านบาท เพื่อ

ทำาระบบ Ai เป็นการนำาเอา

กล้อง CCTV ของทุกหน่วยที่

มีอยู่นำามาเพิ่มประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

สำ าหรับการนำ าระบบ 

Ai มาใช้เพื่อช่วยจัดจราจรซึ่ง

จะต้องมีการเขียนโปรแกรม 

ข ณ ะ นี้ ท า ง ที่ ป รึ ก ษ า อ ยู่

ระหว่างนำาตัวอย่างกล้องและ                        

เขียนโปรแกรมเตรียมไว้เรียบ                       

ร้อยแล้ว เรียกว่าเป็นงานหลัง

บ้าน ส่วนหน้าบ้านอยู่ระหว่าง

ประสานกับหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อหารือในรายละเอียดการ                                       

เชื่อมต่อเข้ากับระบบ เนื่อง 

จากแต่ละหน่วยงานมีระบบ

ของกล้องที่ แตกต่ างกันไป 

โดยคาดว่าระบบจะแล้วเสร็จ

ปลายปี 2565  

นายสุรพงษ์กล่าวว่า สิ่ง

ที่ ได้จากการนำาระบบ Ai มาใช้

คือ นอกเหนือจากที่ปัจจุบัน

เรามีกล้อง CCTV ช่วย                                            

เป็นตาในการมองตรวจสอบ                                   

สภาพจราจร ขณะที่โปรแกรม

ระบบ Ai เป็นตัวเซ็นเซอร์จะ

ช่วยเสริมทำาให้รู้ถึงปริมาณ

ตัวเลขรถติดในเส้นทางนั้นๆ 

ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ มีความ

ยาวแถวคอยเท่าไหร่ ซึ่งราย

ละเอียดจะออกมาเป็นตัวเลข

เชิงสถิติ โดยตัวควบคุมตัว

บริหารระบบจะสรุปออกมา

เป็นกราฟ เป็นตัวเลขสามารถ

นำ า ไปวางแผนวิ เคาะห์แก้                                                             

ไขสภาพการจราจรที่ติดขัด 

ได้. 

ไทยโพสต์ • “คลัง” แจงสถานะ                                                    

หนี้ประเทศเดือน ธ.ค.2564 

พรวดแตะ 9.64 ล้านล้านบาท                                                  

พร้อมเปิดตัวเลข 3 เดือนแรก                                              

ปีงบ 65 กู้ชดเชยขาดดุลงบประ 

มาณและบริหารหนี้สาธารณะ 

ทะยาน 5.8 ล้านล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บ 

ไซต์ของสำานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ (สบน.) ได้เผยแพร่

รายงานสถานะหนี้สาธารณะ

ของประเทศไทย ณ 31 ธ.ค.2564 

พบว่า มีหนี้ 9,644,256 ล้านบาท 

คิดเป็น 59.57% ของจีดีพี เทียบ

กับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะ

เพิ่มขึ้นประมาณ 2 หมื่นล้าน

บาท แต่สัดส่วนหนี้สาธารณะ

ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 

59.58% ของจีดีพี เนื่องจาก

มูลค่าจีดีพีมีการปรับเพิ่มขึ้น ตาม

การขยายตัวเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจาก

การคลายล็อกมาตรการควบคุม

การระบาดของโควิด-19 ในช่วง                                     

ท่ีผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจขยาย 

ตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หนี้สาธารณะ 3 

เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565                                        

(ต.ค.-ธ.ค.2565) มีการกู้ชดเชย

การขาดดุลงบประมาณ และการ

บริหารหนี้ ถึง 5,874,905 ล้าน

ล้านบาท นอกจากนี้ในส่วนของ

การกู้เงิน ภายใต้ พ.ร.ก.CO- 

VID-19 พ.ศ.2563 อยู่ที่ 873,171 

ล้านบาท จากกรอบที่ให้กู้ได้ 1 

ล้านล้านบาท ซึ่งกู้ต่ำากว่าที่ตั้ง

เป้าหมายไว้ เนื่องจากโครงการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจจำานวนมากที่ขอ

เงินกู้ไว้ดำาเนินการไม่ทัน ทำาให้

ต้องคืนเงินกู้กลับไป ขณะที่การ

กู้เงินภายใต้ พ.ร.ก.COVID-19 

เพิ่มเติม พ.ศ.2564 กู้ไปแล้ว 

273,166 ล้านบาท ใกล้เต็มวง                                                  

เงิน 5 แสนล้านบาท โดยการ                                                

กู้ เงินจะต้องกู้ภายในสิ้นปีงบ 

ประมาณ 2565

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 20                                                   

ก.ย.2564 ที่ประชุมคณะกรรม 

การนโยบายการเงินการคลังของ

รัฐ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม เป็นประธาน ได้มีมติ

เห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบ

สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี จาก

เดิมที่กำาหนดไว้ไม่เกิน 60% ต่อ  

จีดีพี เป็นไม่เกิน 70% ต่อจีดีพี 

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง

ให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรค

หากรัฐบาลมีความจำาเป็นต้องกู้

เงินเพื่อดำาเนินนโยบายการคลัง

ในระยะปานกลาง.

คมกฤช ตันตระวาณิชย์
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช 
๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต จึงเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ ๗ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
โปรดเกล้าฯ ให้

ประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกตามโบราณ
ราชประเพณี เฉลิมพระ
ปรมาภิไธยว่า พระบาท
สมเด็จพระปรมินทร 
มหาประชาธิปก พระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงสถาปนาพระวรราชชายาขึ้นเป็น 
สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี

พระราชจริยวัตรทรงประหยัดและเรียบ
ง่าย ทรงทุ่มเทพระสติปัญญาเพื่อความ
สุขของอาณาประชาราษฎร์และบ้าน

เมืองอย่างเต็มที่

ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วย
การเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยม
อาณาประชาราษฎร์ตามหัวเมือง
ต่างๆ ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล 

เป็นการบำารุงขวัญเสริมสร้างกำาลังใจ
ราษฎร

เสด็จฯ ไปเจริญพระราชไมตรีหลายประเทศ ทั้ง
ยุโรปและเอเชีย อาทิ เยอรมนี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
เวียดนาม กัมพูชา เพื่อทอดพระเนตรกิจการอันเป็น

แนวทางในการพัฒนาประเทศ

พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
เสด็จฯ พระราชดำาเนินไป
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อ

รักษาพระเนตร

พุทธศักราช ๒๔๗๕ โปรดเกล้าฯ 
ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 

๑๕๐ ปีอย่างยิ่งใหญ่

โปรดให้สร้างพระปฐมบรม
ราชานุสรณ์ เพื่อรำาลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ ๑ พระผู้ทรงสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์
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9กีฬา

ยิงปืนส่ง ‘ธันย่า-นภิศ’ นำาทีมล่าทองกรังด์ปรีซ์

หัวหมาก • นายสกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่สหพันธ์ยิงปืนแห่งเอเชียได้กำาหนด

ให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ISSF. Grand Prix 

Rifle/Pistol  จาการ์ตา อินโดนีเซีย ครั้งที่ 1 วันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 

2565 ซึ่งสมาคมได้ส่งนักยิงปืนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันจำานวน 12 

คน ประกอบด้วย น.ส.เจเดน เหมาะประสิทธิ์, น.ส.ชิดชนก หิรัญเพิ่ม, 

น.ส.เณศรา จำาปารัตน์, น.ส.ธันยพร พฤกษากร, น.ส.สุภมาส วันแก้ว, 

น.ส.ธัญลักษณ์ โชติพิบูลย์ศิลป์, นายนภิศ ต่อตั้งพานิช, นายเตวิช ตู้

ทวีทรัพย์, นายทัตสุระ บรรพวีระชน, นายราม คำาแหง, นายชวกร 

ตรีนิภากร และนายทองผาภูมิ วงศ์สุขดี โดยมี ผศ.ทศพร เหรียญ

เจริญ เป็นผู้จัดการทีม, น.ส.ภัสสรณัฐ หงส์ประเสริฐ, มิส วาเลนติ

นา ชูนิกินา และมิสเตอร์ อีวาน ชาคอฟ ผู้ฝึกสอนชาวยูเครน คุม

ทีมไปล่าสุดนักกีฬาทั้ง 12 คน ทั้งประเภทปืนสั้นและปืนยาวได้แยก

กันซ้อมเสมือนแข่งขันจริง ที่สนามซ้อมของสมาคม ระยะ 25 เมตร 

และ 50 เมตร โดยรายการกรังด์ปรีซ์ที่อินโดนีเซีย นักกีฬายิงปืนของ

ไทยจะต้องลงแข่งขันครบทั้ง 6 ประเภท ประกอบด้วย ปืนอัดลมชาย, 

ปืนอัดลมหญิง, ปืนยาวชาย, ปืนยาวหญิง, ปืนสั้นสตรี 25 เมตร และ

ปืนสั้นยิงเร็วชาย 25 เมตร นอกจากนี้ยังได้ลงแข่งขันประเภททีมอีก

ด้วย “บิ๊กเสือ” นายสกล วรรณพงษ์ ยืนยันว่า นักกีฬาชุดนี้เป็นชุด

ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศ

เวียดนาม ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ รายการนี้หวังอย่างน้อยต้อง

ได้ถึง 3 เหรียญทอง  

‘ณัฏฐ์-ภิรญา’ แชมป์เทนนิส เทนส์ จูเนียร์ เซอร์กิต 1 

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเด็กและเยาวชน “เทนนิส เทนส์ จู

เนียร์ เซอร์กิต 1” รายการแรกของปี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2565 เป็นวันสุดท้าย โดยได้รับ

เกียรติจาก น.ส.ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬา

ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย และนายยศเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสร่วมเป็นประธาน ประเภท

ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบชิงชนะเลิศ ณัฏฐ์ จันทร์สนธิกุล 

นักหวดจาก กทม. พบกับ ปณชัย เสรยานนท์ จากนครศรีธรรมราช 

ปรากฏว่า ณัฏฐ์ โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม เอาชนะได้ 2-0 เซต ด้วย

สกอร์ 4-1 และ 4-0 คว้าแชมป์ไปครอง ทางด้านหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ

ไม่เกิน 10 ปี ภิรญา กรุดอินทร์ จากนนทบุรี ได้แชมป์ไปครอง หลัง

จากเอาชนะ รัตน์พร สกุลเรืองโรจน์ จากสมุทรสาคร ได้ 2 เซตรวด 

ด้วยสกอร์ 4-0 และ 4-0 ส่วนแชมป์รุ่นอื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 6 

ปี (รวมชาย-หญิง) ศุภกร จักรคม (กทม.)/ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย

เดี่ยว อชิรวิชญ์ ไชยมงคล (กทม.) สำาหรับการแข่งขันเทนนิสเด็ก

และเยาวชน รายการ “เทนนิส เทนส์ จูเนียร์ เซอร์กิต 2” กำาหนด

จัดระหว่างวันที่ 26-27 ก.พ.2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.tour.

ltat.org/tennis-10s-calendar-2022.html 

‘ธรรมศาสตร์-จุฬา’ จัดวิ่งสมทบทุนให้รพ. 

กรุงเทพฯ • คณะกรรมการจัดงาน “FootRun TU-CU Run a mile, 

share a smileW” นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้อ

อาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายวัฒน์ชัย วิไล

ลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประธานคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายจัดการแข่งขัน E-Sports, นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานคณะ

อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางดารณี วัธนเวคิน ประธาน

จัดงาน FootRun TU-CU ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างประวัติศาสตร์

ไปด้วยกันกับกิจกรรมประวัติศาสตร์ของ Virtual Run สานสัมพันธ์ 

ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ โดยทุก 1 กิโลเมตรของการวิ่งจะสมทบทุน

บริจาค 1 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โรง

พยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสาธารณประโยชน์

อื่นๆ การวิ่งครั้งนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง www.footruntucu.com 

หรือ LINE Official Account: @footruntucu (จำากัดจำานวนผู้สมัคร 

สถาบันละ 10,000 คนเท่านั้น : 1 คนต่อ 1 ใบสมัคร) กำาหนดการ

วิ่งและส่งผลการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม 2565 โดยทุก

คนสามารถวิ่งแบบ Virtual Run ผู้สมัครสามารถวิ่งที่ใดก็ได้ และส่ง

ผลการวิ่งเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกระยะทาง. 

ยูรอฟสกีรับโชคดีท่าเรือมีปัญหา

ไทยโพสต์ • มาริโอ ยูรอฟสกี กุนซือกิเลนผยอง เมืองทอง 

ยูไนเต็ด เผยว่า เตรียมรับมือ การท่าเรือ เอฟซี มาเป็นอย่างดีจน

ทำาให้คว้าชัยชนะมาครองสำาเร็จ แต่ยอมรับโชคดีที่ “สิงห์เจ้าท่า” 

กำาลังพบกับปัญหาภายในอย่างหนัก หากคู่แข่งพร้อมกว่านี้งาน

อาจจะยากเพิ่มขึ้น

เกมไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ “กิเลนผยอง” เมือง 

ทอง ยูไนเต็ด เปิดธันเดอร์ โดม สเตเดียม เอาชนะ การท่าเรือ เอฟ

ซี ไปด้วยสกอร์ 2-1 ในฟุตบอลไทยลีก 1 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มาริ

โอ ยูรอฟสกี กุนซือของเมืองทอง ยูไนเต็ด ออกมาเปิดใจหลังเกมถึง

ชัยชนะในเกมนี้ ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่า ได้เตรียมการซ้อมรับมือกับการ

ท่าเรือมาเป็นอย่างดีและส่งผลให้คว้าชัยชนะมาครองสำาเร็จ 

นอกจากนี้ยังเผยอีกว่า แท้จริงแล้ว เมืองทอง ยูไนเต็ด ของ

เขา อาจจะแค่โชคดีที่ ทัพ “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี กำาลังพบ

กับปัญหาภายในอย่างหนัก และหากคู่แข่งพร้อมสมบูรณ์กว่านี้เกม

นี้อาจจะยากกว่านี้

“อย่างแรกเลยผมว่า ศักยภาพของการท่าเรือ ทั้งผู้เล่นตัว

จริงและสำารองล้วนมีคุณภาพและจะสามารถกลับมาอยู่ในระดับ

ท็อปของลีกได้อย่างแน่นอน แค่ช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่ของพวกเขา 

และหวังว่าพวกเขาจะกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกต้องได้อีกครั้ง”

“พวกเราทำางานอย่างหนักที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลการแข่งขัน เราทราบมาว่าการท่าเรือมีลูกตั้งเตะที่ไม่ดีทั้งการ

เล่นและการตั้งรับลูกตั้งเตะ และเราซ้อมส่วนนี้มาอย่างหนัก และ 

2 ประตูที่เราทำาได้วันนี้ก็มาจากลูกตั้งเตะ ซึ่งก็เป็นผลตอบแทนที่ดี

มากๆ ครับ”

ในเกมนี้ ทัพ “กิเลนผยอง” ได้ 2 ประตูจาก วิลเลียน พอพพ์ 

และธีระพล เยาะเย้ย ส่งผลให้เก็บ 3 คะแนนขึ้นไปรั้งอันดับที่ 5 

ของตาราง มี 33 คะแนน หลังผ่านไป 20 เกม ส่วนการท่าเรืออยู่

อันดับ 8 มี 29 คะแนน

ทางด้านการท่าเรือ เอฟซี นั้นไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เป็น

แมตช์ที่ 6 ติดต่อกัน ตกรอบบอลถ้วยทั้งลีกคัพและเอฟเอคัพ ส่วน

ในไทยลีกนั้นนับเป็นการพ่ายแพ้เป็นแมตช์ที่ 6 ติดต่อกัน นับตั้งแต่

ราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬา

เปตอง ซอยรามคำาแหง 9 เขตวังทองหลาง กทม. ระหว่างวันที่ 

2-3 เม.ย.นี้ เพื่อหารายได้นำาไปช่วยเหลือการกุศลต่างๆ โดยมีการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ที่ให้การสนับสนุนหลัก

อย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬาเปตอง พร้อมที่จะสนับสนุนการ

จัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

การแข่งขัน “อีแกท เปตอง แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 1 แบ่งออก

เป็น 4 ประเภทคือ ทีมชาย-ทีมหญิงทั่วไป, เยาวชนและทีมวีไอพี 

ผู้ที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ สมาคมกีฬา

เปตองฯ ภายใน กกท.หัวหมาก 

สำาหรับความคืบหน้าการจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะ

เลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 26 

เม.ย-1 พ.ค.2565 นั้น นายไกรสีห์ กรรณสูต กล่าวว่า ทางฝ่าย

จัดการแข่งขันของสมาคมได้ประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง และสนามกีฬาจังหวัด

เพชรบูรณ์สำาหรับจัดแข่งขันในครั้งนี้ ได้ใช้เป็น รพ.สนาม ทำาให้ไม่

สามารถจัดแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม สมาคมกีฬาเปตองจะเฝ้าติดตามสถาน 

การณ์แพร่ระบาดของไววัสโควิด-19 ไปก่อนจนถึงเดือน ก.ค.นี้ 

หากว่ายังไม่มีจังหวัดใดพร้อมรับเป็นเจ้าภาพ การจัดแข่งขัน

เปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ซึ่งแต่ละจังหวัด

ยังติดปัญหาใหญ่การแพร่ระบาดโควิดเช่นกัน ทางสมาคมก็จะ

ดำาเนินการจัดแข่งขันขึ้นเอง ที่มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬา ประมาณ

เดือน ก.ย.นี้

นอกจากนี้ นายไกรสีห์ กรรณสูต กล่าวถึงการคัดเลือกนัก

เปตองทีมชาติไทยชุดเตรียมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม 

เดือน พ.ค.นี้ ซึ่งขณะนี้มีนักกีฬาชาย จำานวน 17 คน นักกีฬา

หญิง 16 คน เก็บตัวฝึกซ้อมที่มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง โดย

จะมีการตัดตัวทีมชาติชุดซีเกมส์ให้เหลือนักกีฬาชาย 8 คน หญิง 

8 คน ผู้ฝึกสอนอีก 3 คน และผู้จัดการทีมอีก 1 คนตามโควตา 

วันที่ 22 ก.พ.นี้ เพื่อส่งรายชื่อให้กับ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย ภายในวันที่ 25 ก.พ.นี้.   

ขึ้นปี 2565 เป็นต้นมา พวกเขายังหาชัยชนะไม่ได้แม้แต่แมตช์เดียว

สระราวุฒิ ตรีพันธ์ กุนซือการท่าเรือ เอฟซี เผยว่า “เกมนี้เรา

เสียประตูง่าย จากนี้ต้องไปแก้ไข โดยจะต้องดึงนักเตะให้เล่นตาม

สไตล์ที่เป็นเราให้ได้ และเมื่อสภาพจิตใจของนักฟุตบอลตอนลงไป

เล่นมันไม่ดี ก็ต้องยอมรับ”

“ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว แต่ด้วยการแข่งขันที่ถี่ 

บวกกับความวิตกในการลงเล่น พอเสียบอลง่าย ยิงประตูไม่ได้ เรา

ก็ต้องกลับไปแก้ไข และพูดคุยกันให้มากขึ้น” กุนซือการท่าเรือกล่าว

ในที่สุด โดยโปรแกรมนัดต่อไป การท่าเรือ เอฟซี จะเปิดบ้านพบ 

สุพรรณบุรี เอฟซี ในศึกรีโว ไทยลีก นัดที่ 20 วันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา “เหม็ด” มูฮัม

หมัด อุสมานมูซา ดาวยิงทีมชาติไทย วัย 24 ปี ได้ออกเดินทาง

จากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน Emirates เที่ยวบิน EK 

375 ก่อนไปต่อเครื่องที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมุ่งหน้า

สู่จุดหมายที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกสต่อไป

ซึ่งบรรยากาศก่อนการเดินทางเป็นไปอย่างอบอุ่น มีคุณ

ยาย ครอบครัว พร้อมกับเพื่อนนักเตะ แฟนคลับ และ “คุณ

แป๋ม” เกษสุดา  เป็งเรือน ประธานสโมสรแบล็กเพิร์ล ยูไนเต็ด 

กับ “บิ๊กไต๋” ทักขศิษฏ์ จิตติวาณิชย์ ผู้บริหาร บริษัท ไอมาเน่ 

(ไทยแลนด์) จำากัด หรือแบรนด์กีฬาไอมาเน่ (IMANE) เดินทาง

มาส่งและให้กำาลังใจดาวเตะจากทีมชาติไทยให้ผ่านการทดสอบ

ฝีเท้าครั้งนี้ด้วยความสำาเร็จ

โดย มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ย้ายจากสโมสรฟรีไฟร์ บลู

เวฟ ชลบุรี มาร่วมทีมสโมสรแบล็กเพิร์ล ยูไนเต็ด ด้วยสัญญา 

2 ปี ก่อนที่สโมสรแบล็กเพิร์ล ยูไนเต็ด ร่วมกับ บริษัท ไอมาเน่ 

(ไทยแลนด์) จำากัด ส่งตัวมูฮัมหมัดไปค้าแข้งในต่างแดนในลีก

ชั้นนำาของทวีปยุโรป โดยจะเริ่มทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเบนฟิกา                                                                          

ยักษ์ใหญ่ของประเทศโปรตุเกส ที่มี “ปูลปิส” อดีตกุนซือทีมชาติ

ไทยคุมทีมอยู่

โดย “เหม็ด” เปิดเผยว่า การเดินทางไปค้าแข้งในต่าง

ประเทศนั้น เป็นความฝันมาตลอดอยู่แล้ว การเดินทางไป

ทดสอบฝีเท้ากับสโมสรชั้นนำาครั้งนี้ก็มีความมั่นใจมาก เป็นการ

เปิดประสบการณ์ใหม่ ซึ่งตนก็จะทำาให้ดีที่สุด และก็มั่นใจว่า

วิถีที่มันควรจะเป็น” แลมพาร์ดกล่าว “มันจะเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

เลือน มันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมาก” 

ทางด้านคิดเดอร์มิสเตอร์ ทีมนอกลีกซึ่งอันดับแตกต่างจาก

เวสต์แฮม ที่กำาลังลุ้นไปยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 113 อันดับ เกือบจะสร้าง

ความพลิกล็อกสำาเร็จ

เกมที่อักก์ โบโร อเล็กซ์ เพนนี ยิง

ให้เจ้าบ้านออกนำาตั้งแต่นาทีที่ 19 แต่ลูก

ทีมของ เดวิด มอยส์ เอาตัวรอดจากลูก

ยิงในช่วงทดเวลาเจ็บของ เดแคลน ไรซ์ 

ทำาให้เกมเสมอ 1-1 จนต้องต่อเวลา และ

เกมทำาท่าจะยืดไปถึงการยิงลูกโทษ แต่

เป็น จาร็อด โบเวน ที่มายิงประตูชัยให้

เวสต์แฮมในนาทีที่ 120

ส่วน ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ เปิด

บ้านต้อนไบรท์ตัน 3-1 โดย แฮร์รี เคน 

ยิงไป 2 ประตู ซึ่ง อันโตนิโอ คอนเต 

กุนซือไก่เดือยทอง กล่าวว่า “แฮร์รีคือ

นักเตะที่ยิงเยอะ แต่ผมคิดว่าพวกเรา ทั้ง

ผมและนักเตะในทีม ต่างก็ชื่นชมทัศนคติ

และความทุ่มเทของเขาเพื่อทีม ผมคิดว่า

นั่นคือสิ่งสำาคัญที่สุด จากนั้นยังยิงได้อีก 

2 ประตูก็สำาคัญ”

คอนเตยังกล่าวอีกว่า “เราอยาก

เล่นฟุตบอลที่น่าตื่นเต้น ทั้งเวลามีบอล

และไม่มีบอล พยายามทำาให้แฟนๆ มีความ

สุขกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นเราต้องทำาให้ได้ต่อไป แต่คุณต้องมีนักเตะที่ดี 

เพราะคุณลงเล่นทุก 3 วัน การโรเตตก็สำาคัญ แต่เมื่อโรเตตแล้ว คุณภาพ

ทีมต้องอยู่ระดับเดิม ไม่งั้นก็เสี่ยงเสียคะแนน เราต้องดูให้ดีๆ และด้วย

เหตุผลนี้เอง เราถึงได้เซ็นคูลูเซฟสกีและเบนตันกูร์เพิ่มเข้ามาในตำาแหน่ง

ที่เราต้องการ เราต้องการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงจำานวนด้วย”.

ลอนดอน • แฟรงก์ แลมพาร์ด เปิดยุคของเขาในการเข้ามาคุมเอฟ

เวอร์ตัน ด้วยชัยชนะ 4-1 เหนือเบรนต์ฟอร์ด ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพ 

รอบ 4 ขณะที่คิดเดอร์มิสเตอร์ขาดอีกเพียงไม่กี่วินาทีจะล้มยักษ์สำาเร็จ 

ก่อนโดนเวสต์แฮม ยูไนเต็ด แซงชนะไป 2-1

แฟรงก์ แลมพาร์ด ที่เพิ่งถูกประกาศเป็นกุนซือคนใหม่ของเอฟ

เวอร์ตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แทนที่

ของ ราฟาเอล เบนิเตซ ที่โดนไล่ออก 

ซึ่งแฟนๆ ต่างต้อนรับอดีตสตาร์ทีมชาติ

อังกฤษที่กูดิสันพาร์กพร้อมชัยชนะเพียง

แมตช์ที่ 2 ในรอบ 7 เกมหลังสุด

เป็นการกลับมาคุมทีมพรีเมียร์ลีก

เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่โดนเชลซีไล่ออก

เมื่อเดือนมกราคม 2021 ซึ่งเกมนี้แลม

พาร์ดลงไปดู เยอร์รี มินา โหม่งให้เอฟ

เวอร์ตันออกนำาตั้งแต่นาทีที่ 31

ริชาร์ดริสันยิงประตูให้เจ้าบ้านหนี

ไปเป็น 2-0 จากลูกผ่านของอัลลันในช่วง 

3 นาทีแรกของครึ่งหลัง ก่อนที่เบรนต์                                                        

ฟอร์ดจะไล่มาจากลูกโทษที่จุดโทษใน

นาทีที่ 54 ของอิวาน โทนีย์

อีก 8 นาทีถัดจากนั้นแลมพาร์ดได้

ชูกำาปั้นสะใจกับลูกโหม่งของ เมสัน โฮล

เกต จากลูกเตะมุมของ เดอมาไร เกรย์ 

ขณะที่แฟนๆ ในสนามต้อนรับด้วยเสียง

เชียร์ “ซูเปอร์ แฟรงกี แลมพาร์ด” ก่อนที่ 

แอนดรอส ทาวน์เซนด์ จะยิงประตูปิดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ

บรรยากาศในกูดิสันพาร์กนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับยุคที่

เบนิเตซเป็นผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตัน

“ผมอยากจะขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่สนับสนุนผมตั้งแต่ก้าวเดิน

ลงมาในสนามจนกระทั่งจบการแข่งขัน และได้เห็นผลงานของทีมใน

‘มูฮัมหมัด’มั่นใจฝีเท้าขอโชว์เต็มที่  

บินลัดฟ้าทดสอบแข้งกับเบนฟิกา

แลมพาร์ดเปิดยุคที่กูดิสันพาร์กสวย

ฝีเท้าของตนนั้นมีดีพอที่จะไปค้าแข้งในต่าง

แดนแน่นอน และตนเองกับโค้ชปูลปิสก็มี

ความคุ้นเคยกันดี รู้จักฝีมือกันดี ก็ไม่มีอะไร

มาก ครั้งนี้ก็จะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะมี

โอกาสแล้วต้องทำาให้เต็มที่ 

สำาหรับ “เหม็ด” มูฮัมหมัด อุสมานมู

ซา วัย 24 ปี ทำาผลงานได้อย่างโดดเด่นใน

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ฤดูกาลล่าสุดยิงไปถึง 30 

ประตู พาฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี คว้าแชมป์

ฟุตซอลไทยลีก 2021/2022 พร้อมคว้าราง 

วัลดาวซัลโวกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมมา

ครอง นอกจากนี้ยังติด 1 ใน 10 นักฟุตซอล 

ดาวรุ่งยอดเยี่ยมโลก ปี 2021 เป็นสมัยที่ 5 

ติดต่อกัน และค้าแข้งในลีกสเปนมาแล้วกับ

ซานติอาโก ฟุตซอล เมื่อปี 2017/2018.

‘อีแกท เปตอง แชมเปียนชิพ’ชิงถ้วยพระราชทานฯ

กรุงเทพฯ • นายไกรสีห์ 

กรรณสูต นายกสมาคมกีฬา

เปตองแห่งประเทศไทย เป็น

ประธานการประชุมคณะ

กรรมการบริหารของสมาคม

กีฬาเปตอง ครั้งที่ 1/2565 ที่

มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง 

ซอยรามคำาแหง 9 เขตวัง 

ทองหลาง กทม. เมื่อวันที่ 28 

ม.ค.ที่ผ่านมา

ภายหลังจากเสร็จการ

ประชุม นายไกรสีห์ กรรณ

สูต เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้

กำาหนดการจัดการแข่งขัน 

“อีแกท เปตอง แชมเปียน                                               

ชิพ ครั้งที่ 1 “ชิงถ้วยพระ 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ศธ.เตรียมทำ�‘เสม�โพล’สำ�รวจมุมมองปชช.ครั้งแรก
ศึกษ�ธิก�ร • ศธ.เตรียมจัดทำ� “เสม�โพล” 

สำ�รวจปัญห�ก�รศึกษ� มุมมองของนักเรียน 

นักศึกษ� ครู บุคล�กร ผู้ปกครอง และประช� 

ชนทั่วไป หวังสะท้อนก�รทำ�ง�นของ ศธ. จะ

ได้นำ�ไปว�งแผน จัดก�ร แก้ปัญห�ได้ตรงจุด

น�ยวีระ แข็งกสิก�ร รองปลัดกระ 

ทรวงศึกษ�ธิก�ร (รองปลัด ศธ.) กล่�วว่� 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เป็นประธ�นก�รประชุม

ห�รือกับผู้แทนหน่วยง�นที่ เกี่ยวข้องของ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รและผู้

บริห�รโรงเรียน เพื่อรับฟังและห�รือแนว                                                      

ท�งก�รจัดทำ�โพลด้�นก�รศึกษ�ของกระ                                                   

ทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) ซึ่งต้องก�รใช้เป็น

เครื่องมือในก�รว�งแผนง�นนโยบ�ย ติด 

ต�มประเมินผลด้�นก�รศึกษ� และเก็บรวบ                                                      

รวมข้อมูลข่�วส�ร (Information) จ�กครู 

นักเรียน ผู้ปกครองและประช�ชน ที่สำ�คัญ

คือเพื่อสะท้อนผลก�รทำ�ง�นของ ศธ. ที่มีต่อ

ประช�ชน ในลักษณะ Outside in คือ มอง                                                               

จ�กมุมมองของนักเรียน นักศึกษ� ครู บุคล� 

กร ผู้ปกครอง และประช�ชนทั่วไป เพื่อนำ�

ไปสู่ก�รว�งแผน จัดก�รศึกษ� และก�รแก้

ปัญห�ต่�งๆ ได้ต�มคว�มต้องก�รได้ม�กที่สุด

น�ยวีระกล่�วต่อว่� ทั้งนี้ หน่วย

ง�นหลักที่จะดำ�เนินก�รด้�นเนื้อห�และ

เก็บรวบรวมข้อมูลจ�กก�รวิจัยเชิงสำ�รวจ 

(Survey Research) คือ สำ�นักนโยบ�ยและ

ยุทธศ�สตร์ สำ�หรับศูนย์เทคโนโลยีส�รสน  

เทศและก�รสื่อส�ร จะดำ�เนินก�รออกแบบ

จัดทำ�เครื่องมือก�รเก็บข้อมูล ในขณะที่สำ�นัก                                                           

อำ�นวยก�ร จะดำ�เนินก�รเผยแพร่ประช� 

สัมพันธ์ สร้�งก�รรับรู้คว�มเข้�ใจต่อสังคม 

โดยมีผู้บริห�ร นักวิจัย ผู้เชี่ยวช�ญ เข้�ม�

เสริมทีมเพื่อกำ�หนดประเด็น และก�รจัดทำ�

โพลในแต่ละเรื่องให้มีคว�มน่�เชื่อถือ ต�ม

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำ�รวจ ซึ่งผลจ�กก�รห�                                                       

รือครั้งนี้ จะเสนอน�ยสุภัทร จำ�ป�ทอง ปลัด                                                         

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และน�งส�วตรีนุช                                                          

เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิ 

ก�ร (รมว.ศธ.) พิจ�รณ�ต่อไป

“มีก�รกำ�หนดชื่อโพลที่เหม�ะสม ใน

เบื้องต้นจะใช้ชื่อว่� “เสม�โพล” ไปก่อน เชื่อ

ว่�ส�รสนเทศที่ ได้จ�กก�รสำ�รวจคว�มคิด

เห็นในประเด็นต่�งๆ จะเป็นข้อมูลสำ�คัญสำ� 

หรับก�รทำ�ง�นของคน ศธ.ในภ�พรวมต่อไป 

เพร�ะในโลกยุคปัจจุบันกระแสต่�งๆ อ�จเกิด

ขึ้นต�มปกติหรืออ�จเกิดจ�กก�รปลุกกระแส

จ�กกลุ่มต่�งๆ ห�ก ศธ.มีเครื่องมือในก�ร

ศึกษ� มีข้อมูลส�รสนเทศ เพื่อจะชี้แจงต่อ

ส�ธ�รณชน ย่อมสร้�งคว�มเข้�ใจในประเด็น

นั้นม�กยิ่งขึ้น” รองปลัด ศธ.กล่�ว.

นชื่อว่�หนังสือห�ย�ก คนจะนึกถึงหนังสือเก่�ที่ห�ไม่ค่อย

พบ เป็นหนังสือที่อ�ยุกว่� 100 ปี ซึ่งหอสมุดแห่งช�ติถือ

เป็นคลังหนังสือห�ย�กที่เป็นสมบัติส่วนพระองค์ของพระ

มห�กษัตริย์ตลอดจนพระบรมวงศ�นุวงศ์ และข้�ร�ชก�ร

ชั้นผู้ใหญ่ที่ได้พระร�ชท�น ประท�น และบริจ�คให้หอพระสมุดวชิร

ญ�ณ รวมทั้งหนังสือที่หอพระสมุดวชิรญ�ณจัดพิมพ์และจัดห�เคย

ให้บริก�ร หนังสือเหล่�นี้แสดงวิวัฒน�ก�รของภ�ษ�และก�รพิมพ์ 

บ�งเล่มผลิตอย่�งประณีตสวยง�มด้วยวัสดุมีค่� บ�งเล่มมีเนื้อห�

เกี่ยวกับวิทย�ก�รในอดีต ซึ่งห�ไม่ได้ในหนังสือปัจจุบัน 

ล่�สุดกรมศิลป�กร โดยสำ�นักหอสมุดแห่งช�ติ เปิดคลังขน

หนังสือห�ย�กม�จัดนิทรรศก�รเรื่อง “เยี่ยมเยือนเมืองสย�ม ย้อน

เวล�ไปกับหนังสือห�ย�ก” ม�ให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิด คว�มน่�

สนใจของหนังสือห�ย�กไม่ใช่คว�มเก่�แก่ แต่เป็นคว�มรู้น่�ศึกษ�

ค้นคว้� น่�สนใจที่ซ่อนอยู่ แต่ละเล่มทำ�ให้ผู้อ่�นส�ม�รถจินตน�ก�ร

คว�มเป็นไปในอดีตในมุมมองที่แตกต่�งกัน ทั้งชีวิตคว�มเป็นอยู่ 

สภ�พบ้�นเมืองในช่วงเวล�นั้น   ตลอดจนผู้คนช�วสย�ม

น�ยกิตติพันธ์ พ�นสุวรรณ อธิบดีกรมศิลป�กร กล่�วว่� 

หนังสือห�ย�กของหอสมุดแห่งช�ติมีลักษณะไม่เหมือนกับหนังสือ

ห�ย�กทั่วไป ที่สำ�คัญที่สุดแสดงถึงประวัติศ�สตร์ วิวัฒน�ก�ร

ด้�นก�รเมือง ก�รปกครอง พระร�ชกรณียกิจ วัฒนธรรม

ประเพณี บันทึกก�รเดินท�งของช�วต่�งประเทศที่เดินท�งเข้�ม�

ในประเทศไทย สนธิสัญญ�ต่�งๆ บันทึกก�รเดินท�งท่องเที่ยวเยี่ยม

เยือนเมืองสย�มของพระมห�กษัตริย์ พระบรมวงศ�นุวงศ์ ตลอดจน

ประช�ชน

“หนังสือห�ย�กทั้งหมดนี้เป็นเอกส�รท�งประวัติศ�สตร์ของ

ช�ติไทยที่สำ�คัญ ก�รจัดแสดงนิทรรศก�รจะทำ�ให้ผู้เข้�ชมได้รับ

คว�มรู้และรู้สึกถึงคุณค่�ของประวัติศ�สตร์ไทย สังคมไทยหล�ยยุค

หล�ยสมัย และคุณค่�หนังสือห�ย�กของหอสมุดแห่งช�ติที่ตกทอด

ม�ถึงปัจจุบัน” น�ยกิตติพันธ์กล่�ว 

สำ�หรับใครอย�กย้อนอดีตม�ชมนิทรรศก�รเต็มๆ ที่ห้องวชิร

ญ�ณ 2-3 อ�ค�ร 2 ชั้น 1 สำ�นักหอสมุดแห่งช�ติ ซึ่งแบ่งก�รจัด

แสดงเป็น 3 ส่วน เริ่มที่ “หนังสือห� (ไม่) ย�ก” จัดแสดงเกี่ยวกับ

ข้อมูลหนังสือห�ย�กของหอสมุดแห่งช�ติ คุณค่�และคว�มสำ�คัญ 

ลักษณะหนังสือห�ย�ก 12 ประเภท อ�ทิ หนังสือที่มีตร�หอพระ

สมุดวชิรญ�ณ หนังสือที่มีประวัติก�รครอบครอง หนังสือที่มีเนื้อห�

น่�สนใจ หนังสือที่พิมพ์ โดยโรงพิมพ์ยุคแรกๆ ของไทย เช่น โรงพิมพ์

หมอสมิท หนังสือที่จัดพิมพ์รูปเล่มครั้งแรก หนังสือที่ระลึกโอก�ส

ต่�งๆ หนังสือที่มีภ�พเก่�น่�สนใจ หรือเอกส�รต้นฉบับล�ยพระร�ช

หัตถเลข� และล�ยมือเขียน พร้อมตัวอย่�งหนังสือประกอบให้ดู

จ�กนั้นเข้�สู่โซน “เยี่ยมเยือนเมืองสย�ม” ชวนท่องเที่ยว

เมืองสย�ม ประวัติคว�มเป็นม�ก�รท่องเที่ยว รูปแบบก�รเดินท�ง

ท่องเที่ยวเมืองสยามผ่านหนังสือหายาก

คลอดเกณฑ์สรรหาเลขาคุรุสภา-สกสค.ต้นมี.ค.

‘ตรนีุช’มอบนโยบ�ยปรับปรุงคุณสมบัติผู้นำ�สององค์กรเข้มข้นขึ้นครอบคลุมรอบด้�นเป็นธรรม

น�ยสุภัทร จำ�ป�ทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร (ปลัด ศธ.) กล่�วว่� ต�มที่

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) มอบ

หม�ยให้ตนไปจัดทำ�หลักเกณฑ์ก�รสรรห�                                                    

เลข�ธิก�รคุรุสภ� เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธิก�ร • “ปลัด ศธ.”  เผยคลอดเกณฑ์สรรห�เลข�ฯ คุรุสภ�-สกสค.  ร�วต้น

เดือน มี.ค.นี้  “ตรีนุช” มอบนโยบ�ยต้องดำ�เนินก�รว�งคุณสมบัติให้ครอบคลุมอย่�ง

รอบด้�น มีคว�มเป็นธรรม ได้ม�ตรฐ�น เพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสมกับตำ�แหน่ง  

ส่งเสริมสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครูและ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ� (สกสค.) และผู้

อำ�นวยก�รองค์ก�รค้�ของ สกสค. หลัง

จ�กที่ประชุมคณะกรรมก�ร สกสค.มีมติ

อนุมัติให้น�ยธนพร สมศรี อดีตเลข�ฯ 

สกสค.ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง และคณะ

กรรมก�รคุรุสภ�มีมติยกเลิกสัญญ�จ้�ง

น�ยดิศกุล เกษมสวัสดิ์ อดีตเลข�ธิก�ร

คุรุสภ� หลังจ�กไม่ผ่�นก�รประเมินผล

ปฏิบัติง�นในรอบ 6 เดือนนั้น ขณะนี้น�ย

พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) ได้ถูกแต่งตั้งให้รักษ�

ก�รเลข�ฯ สกสค.แล้ว ซึ่งในส่วนของ 

ผอ.องค์ก�รค้�ของ สกสค.คงไม่มีก�รแต่ง

ตั้งรักษ�ก�รใหม่ และให้น�ยพิเชฐทำ�

ท่องเที่ยว ประโยชน์ของก�รเที่ยว ก�รเสด็จประพ�สในรัชก�ลที่ 5 

รัชก�ลที่ 6 รัชก�ลที่ 7 ก�รท่องเที่ยวทั่วไทย ผ่�นหนังสือห�ย�ก

ในหมวดท่องเที่ยวนี้เป็นก�รเดินท�งย้อนไปในเหตุก�รณ์ 

สถ�นที่ และผู้คน ซึ่งไม่เคยมีใครได้พบเห็นผ่�นจินตน�ก�รของ

แต่ละคน มีทั้งเรื่องภ�คเหนือ ล่องลำ�น้ำ�พิง ตั้งแต่เมืองเชียงใหม่

ถึงป�กน้ำ�โพธิ์ จ�กจดหม�ยเหตุระยะท�งเสด็จหัวเมืองเหนือ ภ�ค

อีส�น พ�เที่ยวต�มท�งรถไฟ เรื่องเที่ยวที่ต่�งๆ ภ�คที่ 4 ว่�ด้วย

เที่ยวมณฑลอุดร แล มณฑลอิส�ณ นิร�ศหนองค�ย เรียกว่�เที่ยว

ทั่วสย�มเลย นอกจ�กโชว์หนังสือแล้ว มีภ�พก�รเดินท�งและสถ�น

ที่ท่องเที่ยวประกอบ

และโซน “เพร�ะหนังสือจึงรังสรรค์” เนื้อห�เกี่ยวกับ

หอสมุดแห่งช�ตินำ�หนังสือห�ย�กม�รังสรรค์และต่อยอดพัฒน�จัด

ทำ�เป็นของที่ระลึกในโอก�สต่�งๆ ได้แก่ ก�รพิมพ์หนังสือ (Reprint) 

ช่วยอนุรักษ์ต้นฉบับและสืบทอดอ�ยุหนังสือให้คงอยู่ต่อไป ก�ร

สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยนำ�ลักษณะเด่นของหนังสือห�ย�ก เช่น 

ปก รูปเล่มหนังสือ ตร�ภ�พเก่� ม�สร้�งสรรค์เป็นผลง�นในรูปแบบ

ต่�งๆ เพิ่มคุณค่� เพิ่มเสน่ห์ให้หนังสือห�ย�ก ส่วนนี้นำ�เข็มกลัดที่

ระลึก แฟ้มใส่เอกส�รจ�กภ�พปกหนังสือส่วนพระองค์ ไปรษณียบัตร

นำ�ใช้ภ�พถ่�ยฝีพระหัตถ์ ร.5 จ�กชุดไกลบ้�น หรือกระทั่งผ้�พันคอ

พิมพ์ล�ยดอกกุหล�บจ�กปกหนังสือเรื่อง “มัทนะพ�ธ� ตำ�น�นแห่ง

ดอกกุหล�บ” 

หนังสือห�ย�กเป็นขุมทรัพย์ในก�รเรียนรู้ สนใจนิทรรศก�ร

หนังสือห�ย�กของหอสมุดแห่งช�ติ เข้�ชมนิทรรศก�รได้ตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 31 มี.ค.2565.

ยลวิถีมุสลิม-ประมงช�ยฝั่ง‘บ้�นส�มช่องเหนือ’

น�งยุพ� ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น

ประธ�นพิธีเปิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้�น

ส�มช่องเหนือ 

อ.ตะกั่วทุ่ง 

จ.พังง� เป็น

หมู่บ้�นสองฝั่ง

คลองโดดเด่น

วิถีวัฒนธรรม

มุสลิมและชีวิต

ช�วประมงพื้น

บ้�น มีป่�ช�ย

เลนขน�ดใหญ่ อีกทั้งมีมัสยิดบ้�นช่องส�มเหนือ จิตรกรรมฝ�ผนัง

เล่�วิถีชุมชนเป็นจุดเช็กอิน เต�ถ่�นโบร�ณโกมิ้งอ�ยุ 100 ปีที่

สภ�พสมบูรณ์ สมัยก่อนช�วบ้�นได้สัมปท�นไม้ โกงก�งแล้วล่อง

เรือสำ�เภ�นำ�ถ่�นไปข�ยประเทศจีนและปีนัง และบ้�นจำ�ลองวิถี

ทับเหนือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษ�เรียนรู้ นอกจ�กนี้ ชุมชนทำ�กะปิ 

ผ้�มัดย้อม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหงือกปล�หมอ ทำ�เรือจำ�ลองจ�ก

กะล�มะพร้�ว แกะสลักไม้ โพทะเลใบจ�ก เครื่องดื่มและขนมพื้น

บ้�น และชุมชนมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว

อบรมดนตรีบำ�บัดสมองเสื่อม

ศูนย์ดูแลภ�วะสมองเสื่อม รพ.จุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ด 

ไทย ผู้สนใจเข้�อบรมคว�มรู้ท�งดนตรีและเสียงเพลงกับก�ร

ดูแลตนเอง และแนวท�งก�รนำ�กิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับผู้มี

ภ�วะสมองเสื่อม กับโครงก�ร MUSICARE Workshop : ดูแล 

ใจด้วยดนตรี วันที่ 25 มี.ค.2565 ผ่�นโปรแกรม ZOOM Cloud 

Meeting ค่�ลงทะเบียนคนละ 800 บ�ท รับจำ�นวนจำ�กัด ผู้เข้� 

ร่วมอบรมไม่ต้องมีพื้นฐ�นท�งดนตรี มีอุปกรณ์จัดส่งให้ผู้ร่วม

อบรมผ่�นท�งไปรษณีย์ โครงก�รมีก�รบรรย�ยหัวข้อ “ภ�วะ

สมองเสื่อมและประสิทธิผลของดนตรีกับสมอง” โดย พญ.สิริน�ถ 

ชัยสุพัฒน์ กิจกรรม workshop ฟัง–ร้อง–เล่น–วิเคร�ะห์ ดนตรี

และเสียงเพลง โดย ตวงพร ภูวจรูญกุล สมรรถย� ว�ทะวัฒนะ 

เหมือนฝัน วุฒินิติกรกิจ และธนกร พฤกษชลส�ร ครูสอนร้อง

เพลง สอบถ�มโทร.0-2256-4000 ต่อ 71501-2 

คอลเลกชันเครื่องประดับไทยสุดวิจิตร

ไอคอนคร�ฟต์ จัดง�น “Bejeweled in Thai Style” เปิดตัว 

คอลเลกชันใหม่ของเครื่อง

ประดับไทยสุดวิจิตรหล�ก

หล�ยแบรนด์ อ�ทิ แบรนด์

จันทร์ โสม� โดยอ�จ�รย์

วีรธรรม ตระกูลเงินไทย 

ครูศิลป์ของแผ่นดิน, กรุ

ช่�งทองโบร�ณ, Luck 

Thai (รักไทย), SRITAVIE (ศรีทวี), ANGSA (อังษะ), ต่อเงินต่อทอง, 

HATSAYA, PONK, SMITHI, GRAJANG เพื่อสร้�งคว�มภ�คภูมิ 

ใจ คว�มคิดสร้�งสรรค์และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่ถ่�ยทอดในมุม

มองใหม่ลงบนเครื่องประดับ พร้อมสิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิก VIZ 

Card เมื่อซื้อสินค้�ครบต�มเงื่อนไขแลกรับ ICONCRAFT GIFT 

VOUCHER มูลค่�สูงสุด 7,000 บ�ท ตั้งแต่วันนี้–28 ก.พ.2565 ณ 

ไอคอนคร�ฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสย�ม.

หน้�ที่ควบคู่ไปด้วย เนื่องจ�กองค์ก�รค้�

ของ สกสค. อยู่ภ�ยใต้สังกัด สกสค. โดย

ส�ม�รถทำ�ง�นเชื่อมต่อกันได้ ไม่มีปัญห�

อะไร อย่�งไรก็ต�ม ขณะนี้ตนอยู่ระหว่�ง

ก�รจัดทำ�เกณฑ์ก�รสรรห�เลข�ธิก�รคุรุ

สภ� เลข�ฯ สกสค. และ ผอ.องค์ก�ร

ค้�ของ สกสค. ซึ่ง รมว.ศธ.ได้มอบเป็น

นโยบ�ยว่�ก�รจัดทำ�หลักเกณฑ์ก�รสรรห�

ดังกล่�วจะต้องดำ�เนินก�รว�งคุณสมบัติให้

ครอบคลุมอย่�งรอบด้�น มีคว�มเป็นธรรม 

มีม�ตรฐ�น และให้เกิดคว�มเหม�ะสมกับ

ตำ�แหน่ง  

น�ยสุภัทรกล่�วต่อว่� สำ�หรับหลัก

เกณฑ์ก�รสรรห�เลข�ธิก�รคุรุสภ�ในขณะ

นี้ ได้มีก�รคณะกรรมก�รร่�งหลักเกณฑ์

แล้ว ซึ่งได้นำ�หลักเกณฑ์เดิมม�ดูประกอบ

ก�รพิจ�รณ�ร่วมด้วย อีกทั้งในส่วนของ

หลักเกณฑ์ก�รสรรห�รองเลข�ธิก�รคุรุ

สภ�ที่ผ่�นม� ตนได้ว�งหลักเกณฑ์ไว้แล้ว

แม้จะมีคว�มแตกต่�งกับหลักเกณฑ์ก�ร                  

สรรห�เลข�ธิก�รคุรุสภ�เพียงร้อยละ 20 

แต่อ�จจะต้องนำ�ม�พิจ�รณ�ใหม่ เนื่องจ�ก

ตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�รคุรุสภ�มีถึง 2 ตำ� 

แหน่ง ซึ่งจะต้องเน้นคุณสมบัติที่สำ�คัญ  

ส่วนหลักเกณฑ์ก�รสรรห�เลข�ฯ 

สกสค.นั้น เร็วๆ นี้ จะมีก�รตั้งคณะกรรม 

ก�รร่�งเกณฑ์สรรห�ต่อไป สำ�หรับประเด็น

ที่ก�รปรับคุณสมบัติวุฒิปริญญ�ตรีของผู้

สมัครเข้�รับก�รสรรห�นั้น ตนคิดว่�ก็คงจะ

ต้องนำ�ม�พิจ�รณ�ด้วย เพร�ะ รมว.ศธ.ก็

ต้องก�รที่จะปรับให้เกิดคว�มเหม�ะสม

เช่นกัน ทั้งนี้ ตนค�ดว่�จะจัดทำ�เกณฑ์ก�ร

สรรห�ตำ�แหน่งดังกล่�วเสร็จสิ้นไม่เกินต้น

เดือนมีน�คมนี้อย่�งแน่นอน.

ขึ้

แปลงร่างขวดเป็นชุด PPE • บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยเครื่องดื่มภ�ยใต้แบรนด์สินค้�ของ

ซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เดินหน้�อย่�งต่อเนื่องสนับสนุนก�รทำ�ง�นของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19  ผ่�น

โครงก�ร “น้อนบู้บี้ช่วยพี่หมอ ภ�รกิจแยกขวดช่วยหมอ แปลงร่�ง ขวด PET เป็นชุด PPE Level 2” โดยจับมือพันธมิตรเครือข่�ยสังคมลด

ขยะ “Less Plastic Thailand” ส�ม�รถเก็บรวบรวมขวด PET ใช้แล้ว ได้ทั้งสิ้นกว่� 38,000 ขวด แปลงเป็นชุด PPE (Personal Protection 

Equipment) Level 2 จำ�นวน 2,000 ชุด ส่งต่อให้กับทีมแพทย์ พย�บ�ล และเจ้�หน้�ที่ด่�นหน้�ได้เป็นผลสำ�เร็จ.

ชมหนังสือหายากที่มีรูปเล่มสวยงามในนิทรรศการ หนังสือ COURT เจ้านาย 11 พระองค์ช่วยกันแต่ง

กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี ศก.เยี่ยมชมนิทรรศ 

การหนังสือหายาก

หนังสือเรื่อง “มัทนะพาธา”นำาหนงัสอืหายากมาพฒันาเปน็ของทีร่ะลกึเพิม่เสนห่์

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

ณะนี้มี “ละครชีวิต” ให้ดูอยู่ 2 จอ..

จอหนึ่ง..นักแสดง-ดาราดังที่มีพรสวรรค์ ใช้ โวหาร-ลีลา 

สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะจนเป็นที่รัก-ชื่นชอบของประ 

ชาชนคนดูทุกเพศ-วัย ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แบบเรียบง่ายมา

ตั้งแต่เดือนมิถุนา.ปีที่แล้ว

จะเป็นการ “พักทางโลก” ช่ัวครู่ช่ัวยาม หรือจะอยู่ครองสมณ

เพศนานแค่ไหนไม่มีใครสามารถจะไปเดาใจท่านได้

แต่ในขณะครองเพศบรรพชิตอยู่นี้ เป็นที่น่าชื่นชม-ยินดี

ที่แม้หลวงพี่จะเป็นคนเด่น-คนดัง-คนอารมณ์ดี ก็ไม่มีสื่อไปคอย

ตามทำาข่าวให้วุ่นวาย..

และตัวพระเองก็ไม่ค่อยได้เล่นไลน์-เล่นเฟซให้ปรากฏ 

นอกจากญาติโยมเพื่อนสนิทมิตรสหายจะแวะไปนมัสการแล้วนำา

ภาพมาบอกเล่าให้รู้ข่าวคราวกัน!

นี่..เรียกว่าบวชเพื่อให้จิตใจสุขสงบพร้อมการศึกษาธรรม

อย่างแท้จริง ก็ขออนุโมทนากับพลวงพี่โน้ส-อุดม แต้พานิช เอา

ไว้ ณ ที่นี้!

อีกจอ..เป็นเรื่องของ (อดีต) พระที่มีพรสวรรค์ในการเทศ 

นาเรียกเสียงฮาจากญาติโยมจนมีชื่อเสียงดังโด่ง แต่ด้วยคงคิดว่า

ทางโลกมีความสนุก เสพสุขให้ชีวิตได้มากกว่าทางธรรม

จึงเลยตัดใจลาสิกขาออกมาท่ามกลางการต้อนรับอย่างอุ่น

หนาฝาคั่งจากบรรดาคนที่หวังได้ประโยชน์จากชื่อเสียงของเขา 

ทำาเอาทิดสึกใหม่ใจเตลิดละเลิงหลง..

หลงคิดว่าตัวเองเด่นดัง หลงคำาพูดป้อยอ-ยุแหย่ และที่สุด

ก็ฉีกกติกา-แหกสัญญาให้เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันขรมไป

ทั้งใน-นอกวงการ ทำาท่าจะเป็นคดีความใหญ่โตในตอนนี้

ซึ่งคดีแหกสัญญาน่ะยังพอเจรจาหาทางออกกันได้ (ถ้าผล

ประโยชน์ลงตัว) แต่ซื้อที่ ส.ป.ก. 300 ไร่นี่สิ เห็นนักร้อง-คุณศรี

สุวรรณ โพสต์..

“ทิด พส.อ้างว่ามีหนี้ 10 กว่าล้านจากการนำาไปทำางาน

กุศล แต่ถูกเจ๊เปิดโปงว่าเอาไปซื้อที่ ส.ป.ก.กว่า 300 ไร่ แบบนี้

อาจผิดกฎหมายต้องร้องให้ตรวจสอบ”

อ่านแล้วให้หวาดเสียวแทน..แต่ก็เนาะ ทิดจะได้รู้-ได้ลึกซ้ึง 

ว่าชีวิตทางโลกนั้นมันไม่ง่าย ไม่สะดวกสบายเหมือนทางธรรม 

เพราะ ณ ที่แห่งนั้นมีแต่ความสงบ-เย็น

หรือถ้ามีความวุ่นวาย รุ่มร้อน ทุกข์ใจบ้าง นั่นด้วยเผลอ

เอาทางโลกเข้าไปข้องเกี่ยว อย่างเช่นตัวทิดเองนั่นแหละ!

สึกมา..ที่คิด-ฝันจะได้เป็นดารา เป็นนักร้อง เป็นพิธีกร 

เป็นเจ้าของสำานักข่าว เป็นพ่อค้าออนไลน์ร่ำารวย ก็ดูเป็นจริงเป็น

จังสมอยากแล้ว

ก็อยู่กับว่าอดีตมหาจะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่กับตัวไปได้

นานแค่ไหน แม้จะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายนัก เพราะการเกิด-

ดับในวงการบันเทิงมันชั่วพริบตา พลิกฝ่ามือ

ยิ่งถ้าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนด้วยแล้ว น้อยรายนักที่

จะยืนหยัดอยู่ได้ระยะยาว!

แล้วนี่ละครชีวิตของทิดสึกใหม่ในทางโลกเพิ่งเปิดฉากมา

ได้แค่ไม่กี่ตอน ก็ต้องมาเผชิญกับวิบากกรรมที่ดูจะไม่สุข-ไม่สนุก

เข้าให้แล้ว

จะรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่รอดปลอดภัย มีชื่อเสียง มีเงิน

ทอง มีบริวารเพื่อนพ้องอยู่ไปได้อีกกี่เพลาไม่มีใครรู้อนาคตข้าง

หน้าได้

แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ผมก็เห็นจะขอพูดว่า..

โชคดีนะ..นี่แหละทางโลกล่ะทิดปองเอ้ย!.

ละครชีวิต(ทางโลก)

ข

ighway ซิงเกิลแรกของเจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) กับ

ค่ายเวย์เฟอร์ เรคคอร์ดส์ (Wayfer Records) สังกัดเพลง

เจ้าของผลงานที่สร้างความสดใหม่ให้วงการเพลงไทย

ในชายคาของวอร์นเนอร์ มิวสิค ประเทศไทย (Warner Music 

Thailand) ได้รับการต้อนรับอย่าง

อบอุ่น โดยเฉพาะการที่ตัวเจ้าของ

ซิงเกิลสามารถหลอมรวมดนตรี 

แฟชั่น การแสดง และทัศนคติ ให้

กลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่าง

กลมกลืน สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น

หนุ่มไฟแรงที่มีความสามารถ

รอบตัว

หลังพาชีวิตผู้คนที่พบ

เจอกันและลาจากบนเส้นทาง

ชีวิต ใน Highway กับซิงเกิล

ที่สอง เจฟ ซาเตอร์ จะนำา

มาบอกเล่าถึงความรักของคน

สองคน ที่การเริ่มต้นไม่ได้

ซับซ้อนมากมาย จนนำาไปสู่

ความผูกพัน แต่เมื่อมันต้อง

จบลง แม้รู้ดีว่าสถานการณ์

จะเป็นยังไง หากเยื่อใยที่เกิด

ขึ้นก็ทำาให้เรื่องที่น่าจะง่าย

กลายเป็นเรื่องยาก เช่นที่ชื่อเพลงบอกเอาไว้ ทำาไมมันยาก 

(Complicated)

เพลงนี้เป็นเพลงป๊อปช้าๆ มากับเมโลดี้สวยๆ ที่ทำาให้เข้าถึง

เรื่องราวได้ง่าย แต่ก็เติมทริกในเรื่องซาวด์ดนตรีทำาให้มีความน่า

สนใจมากกว่าเพลงป๊อปธรรมดาทั่วไป ที่บ่งบอกความเป็นตัวตน

ของเจฟซึ่งชอบที่จะลองอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำาให้เพลงนี้มีความ

น่าฟังและมีเสน่ห์เฉพาะตัวยิ่งขึ้น

ตัวมิวสิกวิดีโอเองเน้นการนำาเสนอที่ไม่ต่างจากหนังสั้น ถ่าย

ทำากันแบบสุดเนี้ยบ ทั้งการสร้างบรรยากาศที่กลมกลืนกับเนื้อหา 

ทั้งการคุมโทนอารมณ์และสีของภาพ เรื่องราวก็น่าติดตามตลอดทั้ง

เรื่อง มีจุดพลิกผัน หักมุมที่ยากจะคาดเดา ที่เล่าถึงความสัมพันธ์ที่

เริ่มต้นอย่างง่ายดาย แต่สุดท้ายกลับมีความซับซ้อน ความผิดหวัง 

และความแค้น ผสมปนเปกันไป ซึ่ง “เจฟ ซาเตอร์” เล่นมิวสิก 

วิดีโอด้วยตัวเอง ได้แสดงศักยภาพการเป็นนักแสดงฝีมือเยี่ยมให้

เห็นเต็มๆ ตา แล้วก็ได้พีเคจาก The Face มาร่วมแสดงอีกคน จน

มิวสิกวิดีโอเพลงนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น

สามารถชมมิวสิกวิดีโอ ทำาไมมันยาก (Complicated) กันได้

จาก Youtube: Jeff Satur เช่นเดียวกับมิวสิกวิดีโอ Highway ซิงเกิล

ก่อนหน้าน้ี และฟัง ทำาไมมันยาก (Complicated) ได้แล้วเช่นกันจาก

บริการทุกสตรีมมิง https://wmth.lnk.to/JeffSatur_Complicated.

H

ริส อีแวนส์ หรือที่รู้จักกันดีจาก

บทบาทซูเปอร์ฮีโร่จาก Captain 

America ในจักรวาลภาพยนตร์

มาเวล (MCU) เคยมีข่าวกับเซเลบสาวหลาย

คนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดเป็น อัล

บา บัปติสตา ดาราสาวที่อายุน้อยกว่าถึง 

16 ปี จาก Warrior Nun หนังดรามาซีรีส์

ทาง Netflix

คริส อีแวนส์ นักแสดงดังวัย 40 ผล

งานที่เป็นที่รู้จักมากสุดคือ กัปตันอเมริกา 

ของ Marvel ในหนังมีรักเดียวกับ เพ็กกี คาร์

เตอร์ แต่ชีวิตจริงมีข่าวกับสาวมากหน้า 

ล้วนแล้วแต่

เป็นเซเลบระดับ

เอลิสต์ แต่ตอนนี้

กำาลังมีข่าวว่าเดต 

อยู่กับนักแสดงสาว

ชาวโปรตุเกส บัป

ติสตา อายุ 24 ที่

เล่นตัวละครเอกใน

ซีรีส์ดังทาง Netflix 

เรื่อง Warrior Nun

ทั้งคู่ต่างก็

ฟอลโลว์กันและกันทางอินสตาแกรม และ

บัปติสตายังตามสกอตต์ อีแวนส์ น้องชายวัย 

38 ของคริสด้วย

แต่แม้จะมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่กำาลัง

คบกัน แต่ไม่มีฝ่ายไหนยืนยันว่าที่หลายคน

กำาลังคาดเดานั้นเป็นความจริง

คริสกับอัลบามามีข่าวโดนเมาธ์ทางโซ

เชียลมีเดียว่ากำาลังเดตกันอยู่ก็จากข้อความที่

โพสต์ของทั้งคู่ 

มีรายงานว่า ฝ่ายชายน่าจะเป็นคนเร่ิม

กดติดตามทางอินสตาแกรมก่อนในช่วงปลาย

ปี 2020 ขณะท่ีฝ่ายสาวฟอลโลว์กลับในเดือน

มิถุนายนปีท่ีแล้ว

และเมื่อ

เร็วๆ นี้ อีแวนส์

ได้มีการโพสต์วิดีโอ

ลงทางอินสตาแกรม                          

สตอรี สำาหรับชั้น

เรียนเกรด 8 ที่ 

Jewish Foundation 

School ที่ดูเหมือน

จะถ่ายที่ห้องในห้อง

โรงแรมหนึ่งในโปรตุเกส ซึ่งก็ทำาให้หลาย

คนเชื่อว่าเขาไปหานักแสดงสาวถึงประเทศ

บ้านเกิด

ผสมกับที่เคยมีสื่อดังรายงานว่า ฝ่าย

หญิงเคยไปฉลองนิวเยียร์อีฟถึงลอสแองเจ

ลิส โดยที่ภาพจากทริปนั้นอาจถ่ายที่สวน

หลังบ้านของอีแวนส์นั่นเอง

อีแวนส์มีโปรเจ็กต์มากมายรอเปิด

ตัว โดยที่มีบางเรื่องได้คิวฉายแล้วในปี

นี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแอนิเมชันฟิล์มเรื่อง 

Lightyear ด้วย ซึ่ง

เป็นภาพยนตร์ที่มี

ต้นกำาหนดจากตัว

ละครมนุษย์ชื่อ บัซซ์ 

ไลท์เยียร์ ที่เป็นแรง

บันดาลใจให้เกิดหนัง

แอนิเมชันดังในอดีต

เรื่อง Toy Story

ส่วนบัปติสตา เตรียมที่จะกลับมารับ

บท อนา ซิลวา ในซีซั่นที่ 2 ของ Warrior 

Nun เธอรับบทเป็นตัวละครที่มีพลังเหนือ

ธรรมชาติ ซึ่งทำาให้เธอได้เข้าร่วมกับแม่ชี

นักรบโบราณในซีรีส์แฟนตาซีดรามา

ค

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘โคลีน’สั่งจับตาย‘เวย์น รูนีย์’

มีตัวประกบทุกก้าว ห้ามบินเดี่ยว

ชีวิตคู่ทำาท่าจะพัง

มาหลายรอบ แต่จนแล้ว

จนรอด เวย์น รูนีย์ กับโคลีน รูนีย์ ก็

ยังประคับประครองอยู่กันแฟมิลี่ต่อไป

ได้ เตียงไม่หักสักที แต่จากนี้ มีคำาสั่งเด็ด

ขาด ห้ามอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษไป

ตะลอนที่ไหนคนเดียวแล้ว ตามมาตรการ

ล่าสุดของภรรยาที่จะให้มีคนตามประกบ

สอดส่องความประพฤติตลอดทุกฝี

ก้าว 

โคลีน รูนีย์ ตัดสินใจแล้วว่าไม่ให้

สามีของเธอได้ฉายเดี่ยวนอกสายตาเด็ด

ขาด โดยเฉพาะเมื่อมีแอลกอฮอล์เข้ามา

เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยตาม

ประกบอย่างใกล้ชิด คอยเตือนและตี

กรอบไม่ให้ก่อวีรกรรมที่จะเป็นอันตราย

ต่อชีวิตคู่ที่แต่งงานอยู่ร่วมกันมา 13 ปี 

จากปากคำาของเพื่อนๆ ใกล้ชิด 

โดยยังเผยอีกว่า คุณแม่ลูก 4 บอก

เองว่าไม่ไว้ใจเพื่อนของทางฝ่ายชาย 

และต้องการผู้ใหญ่สักคนที่มีความรับผิด

ชอบ ไม่ว่าจะเป็น โจ พี่ชายของเธอ หรือ

ใครสักคนที่เธอวางใจได้

ให้ช่วยจับตาเขาด้วย

ชีวิตแต่งงานของ 

เวย์นกับโคลีนเกือบถึงขั้น

แตกหักมาหลายครั้ง ส่วน

ใหญ่ก็มาจากพฤติกรรม

ดื่มเมาและป้อผู้หญิงของ

ฝ่ายสามี

แหล่งข่าวยอมรับ

ว่า “เครื่องดื่มมึนเมา คือ

ต้นเหตุหลักทุกครั้งที่พวก

เขาเจอปัญหาแรง เขารู้ว่าเรื่องเลวร้ายเกิด

ขึ้นเสมอเมื่อเขาเมา เขาสูญเสียการควบคุม

ตัวเอง และตัดสินใจทำาอะไรแย่ๆ ไปหลาย

ครั้ง”

“โคลีนไม่เชื่อใจเขาหรือใครที่เขา

ไปไหนด้วยอีกแล้ว โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

มีแอลกอฮอล์เข้ามา

เกี่ยวข้อง”

“เธอมองว่าเขายัง

เป็นเด็กที่ต้องมีคนคอย

กำาชับดูแลไม่ให้ออกนอกลู่

นอกทาง”

เวย์น รูนีย์ ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีม 

ดาร์บี เคาน์ตี ในลีกแชม

เปียนชิพ เคยต้องออกมาขอโทษต่อทาง

สโมสร รวมถึงโคลีน เมื่อเดือนกรกฎาคม 

หรือกลางปีท่ีแล้ว หลังจากมีภาพหลุดออกมา

ว่าเขาผลอยหลับไปในโรงแรมราคาประหยัดท่ี

มีสาวๆ นุ่งน้อยห่มน้อยกลุ่มใหญ่อยู่ด้วย

ทั้งคู่เคยทะเลาะรุนแรง ครั้งแรก

น่าจะเป็นตอนที่เวย์น รูนีย์ ไปมีเซ็กซ์

แบบทรีซั่มเล่นผีผ้าห่มกันแบบเรา 3 คน 

เมื่อปี 2010 กับสาวเอสคอร์ต 2 คน รวม

ถึงปี 2004 ที่แอบไปเที่ยวซ่องโสเภณี

แห่งหนึ่งในเมืองลิเวอร์พูล.

interthaipost69@gmail.com

‘เมเจอร์ฯ’เจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่

เปิดโรงภาพยนตร์กลางแจ้งในเมือง

บริษัท เมเจอร์ ซีนี                                  

เพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับพันธ 

มิตร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค 

เบเวอเรจ (ประเทศไทย) ผู้

ผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่อง

ดื่มภายใต้แบรนด์สินค้า 

บอส คอฟฟี่ และศูนย์การค้า

สยามพารากอน ยกระดับให้

ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนรุ่น

ใหม่ จัดงาน Cinema In The 

City : The City Backyard 

เพื่อมอบประสบการณ์และ

ความสุขในการชมภาพยนตร์

ให้กับลูกค้าในรูปแบบโรง

ภาพยนตร์กลางแจ้ง ณ ลาน 

พาร์ค พารากอน ชั้น M 

สยามพารากอน

โดยการจัดงานครั้งนี้

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจาก

การจัดงาน Cinema In The 

City ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ

ไอคอนสยาม ประสบความสำาเร็จจนเกิดเป็นกระแสในโซเชียล 

มีเดีย สำาหรับรูปแบบการ

จัดงานในครั้งนี้สร้างสรรค์

ภายใต้คอนเซ็ปต์ Japanese 

Minimal เปิดประสบการณ์

ใหม่ๆ เอาใจสายคาเฟ่สุด

ฮิปในสไตล์เจแปนเลิฟเวอร์ 

รับชมภาพยนตร์ผ่านเครื่อง

ฉาย Laser ที่ให้ความ

คมชัดระดับ 4K พร้อม

ประสิทธิภาพเสียงแบบ    

สเตริโอที่จะสร้างอรรถรสใน

การรับชมมาตรฐานเดียวกับ

โรงภาพยนตร์ 

ภายในงานได้รับ

เกียรติจาก นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการ

ตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) และบุญ

ชัย อัศวฤทธิพรหม์ ผู้อำานวยการฝ่ายขาย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ป

ซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานในงาน โดยมี ฮิ

โรยูกิ คาวากุจิ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ซันโท

รี่ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย), สรัลธร 

อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า กลุ่มบริษัท 

สยามพิวรรธน์ จำากัด, วิมลลักษณ์ นิลวิไลภร, จรสพรรณ สวัส

ดิวัตน์ ณ อยุธยา, พิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ พร้อมด้วยหนุ่มๆ ที่

จะมาร่วมดูหนังแบบฟินๆ อาทิ เซ้นต์ ศุภพงษ์, บิลลี่ ภัทรชนน, 

เซ้ง วิชัย, เจเจ ชยกร, เอเจ ชยพล, พร้อม ทีปกร, ซี ทวินันท์, 

บิ่มบี๊ม แพรขวัญ, เอิร์น ปรียาภัทย์, อินดี้ ธนทัต และนักแสดง

จากซีรีส์ Physical Therapy มาร่วมงานด้วย.

‘กัปตันอเมริกา’ซุ่มคบสตาร์‘เน็ตฟลิกซ์’?

อีกก้าวของ‘เจฟ ซาเตอร์’

กับซิงเกิลล่าสุด‘ทำาไมมันยาก’



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เคร� องสําอาง KMA (เคเอ็มเอ) ใน

ความดูแลของ บริษัท โอซีซี จัดแคมเปญ

ฉลองเดือนแหงความรัก “Love At First Lips” 

ลดทั้งรานสูงสุด 20% และเม� อซื้อสินคาครบ 

450 บาท รับฟรี Peach Mellow Jelly Tint 

(สี PP) มูลคา 175 บาท ซื้อสินคาครบทุก 

600 บาท รับฟรี Organic Rose Water 

มูลคา 220 บาท ตั้งแตวันนี้ - 28 กุมภาพันธ

ที่ https://shop.kma-cosmetics.com 

,Lazada, Shopee

ขอเชิญผูสนใจเรียนรูทางออนไลน ได

ทุกที่ทุกเวลากับ CHULA MOOC คอรสเรียน

ออนไลนจากจุฬาฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ 

2565 เปดใหลงทะเบียนเรียนในวันศุกร

ที่ 4 กุมภาพันธเปนตนไป โดยมีรายวิชา

ตางๆ ที่น�าสนใจ ดังนี้ ความปลอดภัยดาน

กายภาพ ยา และโภชนาการ รุนที่ 1 https://

mooc.chula.ac.th/courses/267 แผนดินไหว 

ธรณีพิโรธที่น�ากลัว (Earthquake - A horror 

geohazard) รุนที่ 3 https://mooc.chula.

ac.th/courses/144 ทรัพยสินทางปญญากับธุรกิจ 

และการพัฒนานวัตกรรม รุนที่ 4 https://

mooc.chula.ac.th/courses/47 Kanji Cool Kit: 

คูคิด คันจิ รุนที่ 4 https://mooc.chula.ac.th/

courses/16 ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน รุน

ท่ี 4 https://mooc.chula.ac.th/courses/40 

อานวิธีการใชงาน Website และ วิธีการ

ลงทะเบียนไดที่ https://mooc.chula.ac.th/

how-to เขาเรียนออนไลน ไดที่ https://

mooc.chula.ac.th/courses สอบถามเพิ่มเติม 

Facebook : https://facebook.com/CHU-

LAMOOC Email : chulamooc@chula.ac.th

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปดรับผูประกัน

ตนป 2565 เพิ่ม 10,000 ราย พรอมดูแล

โดยทีมแพทยผูชํานาญการทุกสาขา อุปกรณ

ทางการแพทยที่ครบครัน และการใหบริการ

รักษาดวยคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้

มีการขยายพื้นที่คลินิกผูปวยนอกและผูปวย

ในใหบริการที่กวางขวางขึ้น อํานวยความ

สะดวกดวยบริการแบบ One Stop Service 

ทั้งนี้ยังมอบสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับ

ผูประกันตนและครอบครัว อาทิ สวนลดชุด

ตรวจสุขภาพ  สวนลดคาทันตกรรม เปนตน 

สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลไดตั้งแต

วันนี้ – 31 มีนาคม ผานทางเว็บไซตและ 

Applications SSO Connect รวมถึงย� น

เร� องที่สํานักงานประกันสังคมทุกเขตพื้นที่ 

ผูประกันตนท่ีตองการเปล่ียนสถานพยาบาลใหม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝายบุคคลที่ทานทํางาน  หรือแผนกลูกคา

สัมพันธ โรงพยาบาลหัวเฉียว  โทร. 0-2223-

1351 ตอ 3126

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) ขยาย

เวลาเปดรับสมัคร ผูสนใจศึกษาตอ ป.โท 

ดานการจัดการหลักสูตรไทย (Thai Programs) 

และหลักสูตรนานาชาติ (International Programs) 

ตั้งแตวันนี้ - 16 กุมภาพันธ สตารทเรียน

เทอมแรกเดือนพฤษภาคม 2565 โดยรูปแบบ

การเรียนปรับตามสถานการณ โควิด-19 ซึ่ง

ปจจุบันแมจะปรับการเรียนเปนรูปแบบ

ออนไลน 100 เปอรเซ็นต แตผูเรียนจะยังคง

ไดรับเนื้อหาหลักสูตรที่เขมขน ประสบการณ

การสอนโดยตรงจากคณาจารยผูเชี่ยวชาญ

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ รวมทั้งแขก

คนพิ เศษจากภาคธุรกิจชั้นนําที่มาแลก

เปลี่ยน case study จริงและทันสมัยสดๆ ใน

หองเรียน เพ� อชวยพัฒนาทักษะความรูดาน

การจัดการใหเทาทันโลกธุรกิจและนําไปตอย

อดในเศรษฐกิจโลกได และไมตองกังวล! หาก

คะแนนภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑ สามารถ

นําคะแนนสอบจาก English Proficiency 

Test มาย� นสมัครเรียนได มีการกําหนดวัน

และเวลาเรียนการสอนตอบโจทยผูที่เรียน

และทํางานควบคูกัน นอกจากน้ี ซีเอ็มเอ็มยู 

ยังมีทุนการศึกษาสนับสนุนการเรียน ป.โท 

รวมดวย ผูสนใจศึกษาตอ ป.โท สมัครเรียน

ตอนนี้ ไดที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/

web/ หรือหากตองการสอบถามขอมูลเพิ่ม

เติม สามารถสงอีเมลมาไดที่ cmadmission@

mahidol.ac.th เพจเฟซบุก CMMU Mahidol 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

(https://www.facebook.com/CMMUMA-

HIDOL ) หรือโทร.0-2206-2000

เชิญฉลองเดือนแหงความรักตลอด

กุมภาพันธนี้ที่ ดิเอมเมอรัลด คอฟฟช็อป 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด จัดเต็มทั้งกุงแมน้ํา 

กั้งกระดาน หอยแมลงภูนิวซีแลนด หอย

นางรม หอยหวาน carving station มุม

ขาวตมรอบดึก ขาหมูในตํานาน อาหารไทย

และเทศ ของหวานสุดอลังการงานสราง 

รวมเคร� องด� มชา-กาแฟ-น้ําอัดลม แถมไดฟน

กับเมนู “บะหมี่หยกเปดยางฮองกง” จาก

หองอาหารจีนหยก “ซูชิพรีเมียม ฟวกราส 

วากิว หอยปกนก ไขตุน กุงถัง” จากหอง

อาหารญี่ปุนไดอิจิ และเมนูสุดฮิตจากเกาหลี 

“แซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลี ปลาหมึกซอส

โคซูจัง” ที่อรอยไมแพใคร โปรโมชั่นพิเศษ!! 

ราคาทานละ 999 บาทถวน (จากปกติ 1,400 

บาท) เปดบริการเฉพาะมื้อเย็นเวลา 18.00-

22.00 น. สํารองที่นั่งโทร. 0-2276-4567 ไลน 

@theemeraldhotel หรือ www.facebook.

com/theemeraldcoffeeshop

แลคตาซอย  ชวนสายคลั่งรักมา

บอกรักกันใหชุมช� นหัวใจ ลุนรับ Gift Set 

Lactasoy 3 รางวัล พรอมเคร� องปนน้ําผลไม 

ELECTROLUX รุน EMB3025 ความจุ 0.6 

ลิตร เพียงทําตามกติกาแสนงาย เริ่มตนจาก

แชรคลิปนี้ แลวแท็กคนที่คุณรัก จะเปนใคร

ก็ได พรอมเขียนขอความบอกรัก ความหวงใย

ตามสไตลคุณ ติด #รักใครใหแลคตาซอย 

#แลคตาซอย #Lactasoy จากนั้นแคปโพสต

ของคุณมาลงใตคอมเมนตใตกิจกรรมนี้เพ� อ

ยืนยันการรวมสนุก (1 คน ตอ 1 สิทธิ์) ระยะ

เวลาการรวมสนุก วันนี้-25 กุมภาพันธ คัด

เลือกเหตุผลท่ีโดนใจท่ีสุดในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 

ณ บริษัทเเลคตาซอย สนญ. ประกาศผลวันที่ 

28 กุมภาพันธ ทาง FB: Lactasoy โดยยืนยัน

สิทธิ์ภายในวันที่ 4 มีนาคม รายละเอียด

เพิ่มเติมทาง https://bit.ly/3w0PQ5o และ

ติดตามกิจกรรมพรอมความอิ่มอรอยสุดฟนที่

แลคตาซอยจัดข้ึนอีกมากมายไดทาง Facebook: 

lactasoyclub

สายเปยบิลตองอินเลิฟขั้นสุด เม� อ 

‘ShopeePay’ (ชอปปเพย) ผูใหบริการดาน

การชําระเงินผาน Mobile Wallet แบบครบวง

จรบนชอปป สงโปรจายบิล ลดโหด กระตุน

ความคึกคักในมหกรรมชอปปง ‘Shopee 2.2 

Cashback Sale คืน คอยน คุม’ มอบสวนลด

สูงสุดถึง 222 บาท ครอบคลุมบิลทุกประเภท 

พรอมสวนลดอ� น ๆ แบบจัดเต็มตลอดเดือน

กุมภาพันธ 2565 สวนลด 100 บาท เม� อ

ชําระบิลขั้นต่ํา 499 บาท ครอบคลุมบิลทุก

ประเภท เฉพาะผูใชงานที่จายบิลครั้งแรกบน

แอปพลิเคชันชอปป สวนลด 15%  สูงสุด 35 

บาท สําหรับบิลคาน้ํา คาไฟ บิลคาโทรศัพท 

และอินเทอรเน็ต ใครจายบิลไมทันตนเดือน

ก็ไมเปนไร ShopeePay แจกตอเน� องกับ

สวนลด 50 บาท เม� อชําระบิลขั้นต่ํา 199 

บาท สําหรับบิลทุกประเภท เฉพาะผูใชงาน

ที่จายบิลครั้งแรกบนแอปพลิเคชันชอปป บิล

ประกันสังคม รับสวนลด 15 บาท เม� อชําระ

บิลขั้นต่ํา 70 บาท บิลบัตรเครดิต รับสวนลด 

20 บาท เม� อชําระบิลขั้นต่ํา 500 บาท 

สําหรับบิลบัตรเครดิตที่รวมรายการ เพิ่มสิทธิ

ประโยชนเม� อผูใชงานจายบิลคานํ้า และคาไฟ 

ฟรีคาธรรมเนียมจนถึง 31 มีนาคมนี้ 

มูลนิธิตอตานการทุจริต รวมกับ 

เครือเจริญโภคภัณฑ กลุมทรู และ ติ๊กตอก 

ประกาศผลผูผานเขารอบชิงชนะเลิศการ

ประกวด ‘ตอตานการทุจริต ผาน TikTok’ 

ประจําป 2564 หัวขอ ‘เยาวชนไทย ไมยอม 

ไมทน ตอการทุจริต’ จํานวน 11 ทีม ที่ ได

รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 43 ทีม ซึ่งรวม

ถึงทีมที่มียอดกดหัวใจและยอดแชรสูงสุด

ผูควารางวัลพิเศษ 'Social Award' พรอมทุน

การศึกษา 10,000 บาท อีกดวย ทั้งนี้ ราย

ช� อ 11 ทีม ที่จะเขาชิงถวยเกียรติยศ พรอม

เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และรางวัลสําหรับ

อาจารยที่ปรึกษา มูลคากวา 600,000 บาท 

ไดแก

1. ผลงาน : Rap Anti Corruption 

ทีม : New Born จาก โรงเรียนบานกรวด

วิทยาคาร จ.บุรีรัมย

2. ผลงาน : ใคร ๆ ก็ทํากัน ทีม : 

สงความสุข วันตรุษจีน      ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุป สงความสุข มอบ

ส่ิงของเคร� องใชใหประชาชนบริเวณใกลเคียงโรงแรมฯ เน� องในวันตรุษจีน กวา 200 ครัวเรือน 

โดยมี อนัคพล อิงคะกุล รองประธาน มิราเคิล กรุป, นุจรี วิบูลเชื้อ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

มิราเคิล กรุป, จันทจิตา อิงคะกุล, นันทนัทนิดา อิงคะกุล หัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล, เทอดศักด์ิ 

ปวิธพาณิชย รองผูจัดการทั่วไป, นาถวีณา ลอมทรัพย ผูอํานวยการฝายส� อสารการตลาด รวม

ในการมอบความสุขครั้งนี้ดวย

11 ทีม ไมยอม ไมทน ตอการทุจริต ฉลุยเขารอบชิงชนะเลิศ 

โครงการประกวด ‘ตอตานการทุจริต ผาน TikTok’ ประจําป 2564

เด็กหลังเขา จาก โรงเรียนเขาดินประชานุ

กูล จ.กระบี่

3. ผลงาน : Chang for the future 

ทีม : มือใหมหัดขับ จาก โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร

4. ผลงาน : 08.30 น. ทีม : เวลา 

จาก โรงเรียนบานชองพลี จ.กระบี่

5. ผลงาน : แร็พเสนาะ กะเทาะกลโกง 

ทีม : มโนแหล เรนเจอรส (Mano-Lae 

Rangers) จาก โรงเรียนบานชองพลี จ.กระบ่ี

6. ผลงาน : Stop Corruption ทีม : 

Think จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จ.ภูเก็ต

7. ผลงาน : เปลี่ยน ทีม : มนว. 

โปรดักชั่น A จาก โรงเรียนมัธยมนาคนาวา

อุปถัมภ กรุงเทพฯ

8. ผลงาน : Show off  ทีม : BE ME 

จาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระ

อุปถัมภฯ จ.ภูเก็ต

9. ผลงาน : กลองปริศนา Mystery 

box ทีม : ปกหลักกําลังสอง จาก โรงเรียน

คลองปกหลัก กรุงเทพฯ

10. ผลงาน : ฮั่นแน� ครูทําไรอะ ทีม 

: เยาวรุนไทย บมีกคนโกง จาก โรงเรียน

หันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท

และพิเศษสุดกับรางวัล ‘Social Award’

11. ผลงาน : อุดรูรั่วเพ� อประเทศ

ชาติ  ทีม : เบอรเกอร จาก โรงเรียนยุพราช

วิทยาลัย จ.เชียงใหม

สําหรับการคัดเลือกผลงานรอบรอง

ชนะเลิศคร้ังน้ี ไดรับเกียรติจากคณะกรรมการ

ตัดสินผูทรงคุณวุฒิ ไดแก นายธีรพล 

งามสินจํารัส Creative Consultant นาย

ประพาฬพงษ มากนวล รองผูอํานวยการ

ฝายกิจกรรมองคกรเพ� อสังคม ทรูปลูกปญญา 

นางรงครุจา สายเชื้อ  รองกรรมการผูจัดการ

อาวุโส ดานธรรมาภิบาล สํานักบริหารความ

ยั่งยืน ธรรมาภิบาลและส� อสารองคกร เครือ

เจริญโภคภัณฑ นางสาวผองอัมพร ศุภพันธุ  

ผูจัดการแผนกกิจกรรมองคกรสัมพันธ 

ทรูปลูกปญญา ดร.ประหยัด พวงจําปา รอง

ประธานกรรมการ มูลนิธิตอตานการทุจริต 

นางศิริรัตน วสุวัต กรรมการ มูลนิธิตอตาน

การทุจริต นายอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการ

สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย นายชาญ 

รุงเรืองเดชวัฒนา Film Director, Whip House 

นายพิพัฒน พึ่งพาพงศ  ผูอํานวยการสํานัก

ส� อสารองคกร สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นายชุมพล 

นิ่มสุพรรณ  ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจกรรม

องคกรเพ� อสังคม ทรูปลูกปญญา

ทั้งนี้ ทีมที่ไดรับคัดเลือกเขารอบรอง

ชนะเลิศ 11 ทีม จะไดเขารวมอบรม ‘สราง

คอนเทนตใหปงกับ TikTok’ โดย นางสาว

สิริประภา วีระไชยสิงห Campaign & Content 

Operation Lead บริษัท ต๊ิกตอก (ไทยแลนด) 

จํากัด ซ่ึงจะไดรับความรูดานการผลิตส� อสรางสรรค

ที่เหมาะสมกับ TiKToK ในหัวขอ ‘สราง

คอนเทนตบน TikTok ใหปง ใหดัง ใหตาช’  

พร้อมพบโค้ชเพื่อรับฟังคําแนะนําปรับปรุง

คลิปวิดีโอ ในวันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ เวลา 

09.30 – 17.30 น. ผานแอปพลิเคชัน ZOOM 

กอนที่จะเขารอบชิงชนะเลิศตอไป

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายศิริศักด์ิ อินทรศาสตร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายไพโรจน

สมวงศ

๑๑,๑๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอ ซัมซุง สีพ้ิงค

โกล

๑ เคร� อง นายไพโรจน

สมวงศ

๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๓ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอ ซัมซุง สีพ้ิงค

โกล พรอมกรอบกันกระแทก

๑ เคร� อง นายสมรัก 

ทองมาก

๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๔ เงินสด - นายสมรัก 

ทองมาก

๑๔,๑๖๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๕ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕% ลายหวงคู 

นํ้าหนักประมาณ ๗๖.๒๑ กรัม

๑ เสน นายสมรัก 

ทองมาก

๑๔๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๖ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

-

๖ พระเลี่ยมทองหนุมานอาจารย

วัฒน เนื้อวานวัดศรีทวีป กรอบ

ทอง ๙๐% น้ําหนักพระพรอม

กรอบ ๑๔.๖๐ กรัม

๑ องค นายสมรัก 

ทองมาก

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๗ นาฬ�กายี่หอ จีช็อค (G Shock) 

รุน GA ๑๐๐ B สีแดง

๑ เรือน นายสมรัก 

ทองมาก

๓๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๘ แหวนโลหะหัวปลากระเบน น้ํา

หนัก ๘.๐ กรัม

๑ วง นายสมรัก 

ทองมาก

๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๙ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ ซัมซุง ๓ จี 

สีเทาดํา

๑ เคร� อง นายสมรัก 

ทองมาก

๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๑๐ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ วีโว สีดํา 

พรอมกรอบกันกระแทก

๑ เคร� อง นางสาวเจนจิรา 

ยาบา

๑,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๑๑ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ ไอโฟน ๘ 

สีดํา

๑ เคร� อง นายเฉลิมศักดิ์ 

จันทรอินทร

๒,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๑๒ กลองวงจรปด ยี่หอ สตารแคม 

พรอมสายชารต

๑ กลอง นายเฉลิมศักดิ์ 

จันทรอินทร

๒๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา

หาดละไม เลขที่บัญชี ๔๔๕-๑-

๑๓๘๕๐-๙ ช� อบัญชี นายสมรัก 

ทองมาก

- นายสมรัก 

ทองมาก

๑๕,๑๕๙.๕๔ 

บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน โอเชี่ยน ครศรีธรรมราช 

เลขที่บัญชี ๔๘๗-๐-๔๔๑๘๔-๕ ช� อ

บัญชี นางสาวสมศิริ นกทวี

- นางสาวสมศิริ 

นกทวี

๒,๐๓๔.๐๘ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๘๗,๖๕๓.๖๒ บาท 

(หน่ึงแสนแปดหม� นเจ็ดพันหกรอยหาสิบสามบาทหกสิบสองสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายศิริศักดิ์ อินทรศาสตร กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายปฐวี จันทรบุตร)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลยดําท่ี ฟ๑๘๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายมูฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสูไฮลา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย

เหตุ

๑ ธนบัตรประเทศมาเลเซีย จํานวน ๖,๐๐๐ 

ริงกิต 

- นางสาว

สูไฮลา 

สาฆอ

๔๖,๗๗๘.๙๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒ เงินสดท่ีไดจากการขายทอดตลาดรถ

จักรยานยนต ย่ีหอฮอนดา หมายเลข

ทะเบียน งธล ๕๓๖ สงขลา 

- นายเดชา 

สุหลง

๒๑,๓๐๐.๑๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๓ เงินสดที่ไดจากการขายทอดตลาดรถยนต

นั่งสวนบุคคล (นั่งสามตอน) ยี่หอโตโยตา 

หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๙๑ นราธิวาส 

- นางสาว

วิชิตา 

มาราคาน

๒๒๓,๑๔๔.๕๒ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๙๑,๒๒๓.๖๕ บาท (สองแสนเกา

หม� นหน่ึงพันสองรอยย่ีสิบสามบาทหกสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายมูฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสูไฮลา สาฆอ กับพวก 

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

หม� นหน่ึงพันสองรอยย่ีสิบสามบาทหกสิบหาสตางค) พรอมดอกผล
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บํารุงราษฎร ประกาศความสําเร็จในการรักษาโรคตอมลูกหมากโตดวยไอน้ํา 

สงมอบผลลัพธทางการรักษาเชิงบวก สรางความพึงพอใจใหผูปวยกวา 70 – 95%

ภญ. อาทิรัตน จารุกิจพิพัฒน ประธานเจาหนาที่บริหาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

รวมกับ รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการดานการแพทย โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

และ นพ. วิโรจน ชดชอย หัวหนาศูนยทางเดินปสสาวะ และแพทยผูชํานาญการเฉพาะทาง

ดานศัลยศาสตรยูโรวิทยา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร นําทีมแพทยศูนยทางเดินปสสาวะ 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร รวมประกาศความสําเร็จในการรักษาโรคตอมลูกหมากโตดวยไอน้ํา 

โดยนําเทคโนโลยีมาใชรักษาผูปวยจํานวน 65 รายเปนครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งใช

กระบวนการรักษาเพียง 10 – 15 นาที ไมตองนอนโรงพยาบาล ฟนตัวเร็ว มีความเส่ียงตํ่า อวัยวะ

บอบชํ้านอย และไมสงผลกระทบตอสุขภาพทางเพศ โดยผูปวยรูสึกพึงพอใจผลการรักษาในระดับ

สูง รอยละ 70 – 95 ณ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

พ บ กั บ เ ด ส ติ เ น ชั่ น แ ห ง ใ ห ม ข อ

งการชอปปง กับการปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ 

“หางสรรพสินคาเซ็นทรัล พระราม 2” ใน

เครือเซ็นทรัล รีเทล ภายใตคอนเซ็ปตและ

ดีไซนวาไรตี้สุดล้ํา ดวยการตกแตงที่ทันสมัย

และนําเสนอสินคาอยางแปลกใหมสะดุดตา

ผานดิสเพลยอันโดดเดนทั่วหาง เพ� อส� อถึง

ความเปนอินโนเวทีฟของแผนกตางๆ พรอม

ตอบโจทยทุกไลฟสไตลใหสนุกกับการชอปมา

กกวาที่เคย มาพรอมดีไซนการตกแตงสุด

สรางสรรค กับการปรับโฉมคร้ังใหญท้ัง 3 ช้ัน 

ดวยคอนเซ็ปตและดีไซนที่แตกตางกัน สราง

เอกลักษณและสีสันแปลกใหมไมซ้ํากันใน

บีทูเอส และ ออฟฟศเมท ในเครือ

เซ็นทรัล รีเทล ผนึกกําลังอวดโฉมรานใหม 

2 สาขา รับตนป 2022 ที่โรบินสัน ศรีสมาน 

และ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา พรอมยกระดับ

ประสบการณชอปแบบยกกําลังสอง เอาใจ

นักชอปทุกไลฟสไตล “เรียน-ทํางาน-ทําธุรกิจ” 

โดยเนรมิตพื้นที่รานใหเปนแหลงรวมอุปกรณ

การเรียนรูและทํางาน (Learn & Work 

Destination) การันตีความครบครันดวยสินคา

จัดเต็มจากแบรนดชั้นนํารวมกวา 100,000 

รายการ ใหนองๆ นักเรียน ลูกคาทั่วไปชอป

เพลินทุกวัน และนักธุรกิจ จัดซื้อองคกรชอป

คุมทุกออเดอร สะดวกทุกชองทาง ทั้งที่ราน

และโทรหรือ Line สั่งซื้อ

บีทูเอส พรอมมอบความสุข สราง

แรงบันดาลใจใหทุกคน และสนับสนุนการ

เรียนรูของนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งการเรียน

ออนไลนและในหองเรียน ดวยหนังสือ เคร� องเขียน 

อุปกรณศิลปะ ส� อการเรียนรูทุกชวงวัย และ

สินคาไลฟสไตลสุดอินเทรนด ลดราคาสูงสุด 

บีทูเอส ออฟฟศเมท ผนึกกําลังอวดโฉมรานใหม 2 สาขา

ที่โรบินสัน ศรีสมาน และโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ยกระดับประสบการณชอปทุกไลฟสไตล “เรียน-ทํางาน-ทําธุรกิจ”

70%* (23 ม.ค. 65 –  6 ก.พ. 65) ชอปเพลิน

ไดที่ราน หรือบริการสอบถามและสั่งซื้อ

สินคาผานไลนกับพนักงาน สาขาโรบินสัน ศรี

สมาน ชั้น 2 โทร. 0-2502-5746 หรือ Line: 

@b2ssrisaman สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา 

ชั้น 1 โทร.06-3323-1099 หรือ Line: @

b2schachoengsao 

พิเศษ! ฉลองโฉมใหม ไฉไลกวาเดิม…

รานบีทูเอส และ ออฟฟศเมท สาขา โรบินสัน 

ศรีสมาน และสาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ให

คุณชอปคุมยิ่งขึ้น วันนี้-28 กุมภาพันธ ชอป

สินคาทุกชิ้นที่รานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบ

เสร็จ รับสิทธิ์ผอน 0%* ทั้งรานนาน 3 เดือน 

กับบัตรเครดิต Central T1 และ KBank 

และเม� อชอปสินคาครบ 2,000 บาทขึ้นไป 

(สามารถรวมใบเสร็จได) รับฟรี! OfficeMate 

Shopping Bag 1 ใบ หรือชอปครบ 8,000 

บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จได) รับฟรี! 

กระเปาเดินทาง มูลคา 1,590 บาท (ตาม

เง� อนไขที่กําหนด)

ประธานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว วุฒิสภา เยี่ยมชมสํานักงานทีเส็บ    พลเอก ดร. 

ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว วุฒิสภา เยี่ยมชมสํานักงาน

สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดย จิรุตถ อิศรางกูร ณ 

อยุธยา ผูอํานวยการ ทีเส็บ พรอมดวย คณะผูบริหารทีเส็บ ใหการตอนรับ โดยประธานคณะ

กรรมาธิการฯ ไดเขารับฟงการบรรยายสรุป และแลกเปล่ียนความคิดเห็นนโยบายการดําเนินงาน 

เพ� อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซและการทองเที่ยวของไทยรวมกัน ณ สํานักงานทีเส็บ 

อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 ตั้งแต

เวลา 18.00 น. – 22.00 น. หองอาหาร

แคลิฟอรเนีย สเตก โรงแรมแคนทารี อยุธยา 

โรงแรมหรูใจกลางเมืองอยุธยา ในเครือ

เคป แอนด แคนทารี 

โฮเทลส ขอเชิญชวนทุก

ทานมารวมฉลองค่ําคืน

โรแมนติกกับคนที่คุณ

รั ก ใน เทศกาลสํ า คัญ

วันวาเลนไทน ในสไตล

บุฟเฟตสุดพิเศษ เติมเต็ม

ชวงเวลาแหงความสุข

และความประทับใจ เต็ม

อิ่มกับเมนูเลิศรสทั้งคาว

หวานแบบจัดเต็มสไตล

บุฟเฟตอาหารนานาชาติ

ที่รังสรรคขึ้นทามกลางบรรยากาศสุดโรแมน

ติก พรอมซุมพาสตาสด ซูชิ ซาชิมิ สําหรับ

คุณและคูรัก ในราคาเพียง 750 บาท (สุทธิ)/

ทาน (รวมไวนกุหลาบ 1 แกว) เด็กอายุต่ํา

กวา 12 ป ลดครึ่งราคา

สํารองที่นั่งลวงหนาหรือสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โรงแรมแคนทารี อยุธยา 

โทร.0-3533-7177 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต 

www.kantarycollection.com/kantaryhotel-

ayutthaya/

บุฟเฟตมื้อพิเศษฉลองเทศกาลวาเลนไทน

ณ หองอาหารแคลิฟอรเนีย สเต็ก โรงแรมแคนทารี อยุธยา

เฉลิมฉลองวันแหงความรักของคุณและคน

พิเศษ ใหเปนวันที่น�าจดจํา ทามกลางบรรยากาศสุด

โรแมนติกบนรูฟทอปของ ‘SIWILAI CITY CLUB’ 

social club (โซเชียล คลับ) พื้นที่สังสรรคแหงใหม

ที่รวบรวมวัฒนธรรมการกินด� ม รวมไปถึงกิจกรรม

ไลฟสไตลเชิงสรางสรรคที่หลากหลายไวดวยกัน

อยางลงตัว บนชั้น 5 ของศูนยการคาเซ็นทรัล เอ็ม

บาสซี ที่ยกระดับสุนทรียภาพของการใชชีวิตใน

เมืองใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

เนรมิตสเปเชียลเมนูสุดสวีทภายใตคอน

เซ็ปต ‘You’ve got mail’ ด� มด่ํากับอาหารจํานวน 

4 คอรส พรอมเคร� องด� ม ประกอบดวย CRISPY 

FRIED OYSTER WITH PRIK PAOW AIOLI  

GRILLED OCTOPUS WITH SALTED EGG 

ROASTED BEEF WITH POTATO PUREE 

หรือ MARINATED LAMB WITH MINT SALSA 

CHOCOLATE HEART JIGSAW GRUMPY 

CUPIDMOCKTAIL เคลาเสียงดนตรีจาก live 

band ที่จะถายทอดค่ําคืนที่น�าประทับใจ พรอมส� อ

ความในใจผานตัวอักษรดวยจดหมายที่จะสงตรง

ถึงคนพิเศษ ดวยบริการ Cupid Mail

Valentine’s Special ‘You’ve got mail’ 

Set ราคา 3,800 บาท ตอ 2 ทาน เฉพาะวันที่ 

14 กุมภาพันธ เวลา 11.00 น. – 24.00 น. ชั้น 5 

SIWILAI CITY CLUB สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

หรือสํารองที่นั่ง โทร.0-2160-5631 หรือ Line @

siwilaibkk

จูงมือคนพิเศษฉลองรักสุดสวีท กับเซต Valentine’s 

Special ‘You’ve got mail’ ที่ SIWILAI CITY CLUB

บริษัท บ๊ิกสตาร ผูผลิตและจัดจําหน�าย

รองเทา แบรนด แกมโบล (GAMBOL) ผูนํา

แบรนด ร อ ง เท า ลํ า ลองอั นดั บหนึ่ ง ใ น

ประเทศไทยลาสุดไดนําคาแรคเตอรอยาง 

โพโรโระ (Pororo)เพนกวินปวน กวนขั้วโลก 

มาโลดแลนกับคอลเลกชันใหม GAMBOL 

x PORORO เอาใจเด็กและผูหญิงที่ช� นชอบ

ในความน�ารัก ความสดใส และสีสันของ

ตัวการตูนของโพโรโระ ดวยการดีไซนการ

ตกแตงบนรองเทาแบบหูหนีบ แบบสวม 

แบบรัดสน แบบผาใบ และ แบบสลิปออน

โดยดึงคาแรคเตอร และคอนเซปตตัวการตูน

น�ารักๆ อยางเจาโพโรโระ (Pororo) เจา

เพนกวินนอย และผองเพ� อน ไมวาจะเปน 

คร็องก (Crong)ไดโนเสารแสนซน, โพบ้ี (Poby) 

หมีขั้วโลกแสนใจดี, แพทตี้ (Petty) เพนกวิน

สาวสุดน�ารัก, เอ็ดด้ี(Eddy) หมาปานักประดิษฐ, 

โรดี้ (Rody) เจาโรบอตไรเดียงสา และ แฮรรี่ 

(Harry) ฮัมมิ่งเบิรดผูรักการรองเพลง มาอยู

บนรองเทาในคอลเลกชันนี้ เรียกวายกกันมา

ทั้งแกงเลยทีเดียว

คุณนิติ กิจกําจาย ผูอํานวยการ บริษัท 

บิ๊กสตาร กลาววา “ในฐานะผูนําแบรนด

รองเทาลําลองอันดับหนึ่งในประเทศไทย 

ที่ตองการเจาะตลาดกลุมลูกคาทุกไลฟสไตล 

ทุกชวงอายุ โดยไตรมาสแรกมุงเจาะตลาด

ไปที่กลุมเด็ก กลุมผูปกครอง และกลุมผูหญิง 

โดยเลือก “โพโรโระ (Pororo) เพนกวินปวน

กวนขั้วโลก” ที่เปนลายคาแรคเตอรลิขสิทธิ์แท 

จากการตูนยอดฮิตอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี 

ที่มีความสรางสรรค มีบทเรียนสอดแทรก

เร� องของศีลธรรมตลอดการผจญภัย ยกขบวน

พาเหรดตัวคาแรคเตอรสุดน�ารักขวัญใจเด็ก ๆ 

แกมโบล (GAMBOL) เปดตัวคอลเลกชั่นใหม GAMBOL x PORORO

มาสรางสีสัน ความสดใส ผานรองเทาหลาก

หลายรูปแบบในคอลเลกชัน GAMBOL x 

PORORO โดยรองเทาทุกคูยังมีความนุม 

ทน เบา สบายดวย G-Bold Technology™ 
(จี โบลด เทคโนโลยี) ที่เปนเอกสิทธิ์เฉพาะ

ของแกมโบล

อีกทั้งแบรนดแกมโบล (GAMBOL) 

ถือเปนแบรนดรองเทาช้ันนําของประเทศไทย

อันดับตนๆ ในตลาดรองเทาแตะลําลองที่มี 

DNA & Mood ของความสนุกสนาน มีสีสัน 

กลาคิดกลาแสดงออก จึงทําใหคอลเลกชันนี้

มีการผสมผสาน DNA & Mood ความน�ารัก

สดใส ความสรางสรรค ของคาแรคเตอร 

โพโรโระ (Pororo) ที่ใกลเคียงกันออกมาได

อยางสรางสรรค ใหเด็กๆ ได กาวเล็ก..สนุกใหญ 

ไปอยางโดดเดน ดวยรองเทาที่มีทั้งความ

น�ารัก และความสบาย

นอกจากน้ีแบรนดแกมโบล (GAMBOL) 

มีความต้ังใจ ความพิถีพิถันในการผลิตรองเทา

ที่มีคุณภาพ และมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย

ผูบริโภคไดเปนอยางดี สุดทายนี้ขอฝาก

ติดตามรองเทาคอลเลกชัน 

“GAMBOL x PORORO” 

และคลิปวีดี โอเพลงที่มา

พรอมทาเตนสุดน�ารักให

คุณหนูๆ และสาว ๆ ไดสนุก

ไปทุกกาวกับรองเทาสวม

ใสสบายกันไดที่ www.

gambol.co.th  Facebook 

Fanpage : Gambol (https:

//www.facebook.com/

GambolThailand) Instagram

: Gambolthailand(https://

www.instagram.com/gambolthailand/) 

Youtube: GambolTHAILAND (https://www.

youtube.com/user/GambolTHAILAND) 

SHOP.GAMBOL : (https://shop.gambol.

co.th)

เซ็นทรัล พระราม 2 ปรับโฉมใหม ประเดิมตนป 

ภายใตคอนเซ็ปตและดีไซนวาไรตี้สุดล้ํา พรอมใหนักชอปเช็คอินแลววันนี้!   

แตละชั้น เพิ่มประสบการณใหมของนักชอป

ใหเต็มไปดวยสีสันแหงความสุข รวมถึงการนํา

วัสดุรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ

วัสดุทองถิ่นจังหวัดใกลเคียง มาใชเปนวัสดุ

หลักของการปรับโฉมคร้ังใหญน้ี พรอมรวบรวม

สินคาชั้นนําและแบรนดระดับโลกกวา 700 

แบรนด รวมถึงโซนใหม “Young Fashion” 

กับสินคาสตรีทแวรแฟช่ันมากมายกวา 50 แบรนด 

อาทิ MUUnique, MLB, KEEN, Teva, ATG 

All Terrain Gear, ASICS ฯลฯ มาพรอม

กิจกรรมสุดเอ็กซคลูซีฟอีกมากมาย ใหนักชอป

ไดสัมผัสประสบการณใหมของการชอปปงได

แลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป
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14 บทความ-ต่างประเทศ

มาเลเซียติดโควิดวันเดียวเกิน 10,000 ราย

กัวลาลัมเปอร์ • แชนแนลนิวส์เอเชียรายงานว่าผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 รายใหม่ในมาเลเซียที่มีการรายงานเมื่อวันอาทิตย์

ที่ 6 กุมภาพันธ์ เกิน 10,000 รายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วัน

ที่ 2 ตุลาคมปีที่แล้ว นูร์ ฮีแชม อับดุลลาห์ ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขมาเลเซีย โพสต์ทางทวิตเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ว่า มี

รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงถึงเมื่อ

เวลาเที่ยงวัน 10,089 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของมาเลเซีย 

2,914,220 ราย มากกว่า 99% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่แสดง

อาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย จากข้อมูลของแบบจำาลอง

ถึงวันอาทิตย์ คาดว่ามาเลเซียจะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราย

วันถึง 22,000 ราย ภายในปลายเดือนมีนาคม ถ้าแนวโน้ม

การติดเชื้อยังไม่เปลี่ยนแปลง ด้านไครี จามาลุดดิน รัฐมนตรี

สาธารณสุขมาเลเซีย โพสต์ทางทวิตเตอร์ขอให้ประชาชนมา

ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้มากกว่านี้ จากการระบาด

ของสายพันธุ์ โอมิครอน จะมีผู้ติดเชื้อรายวันถึง 15,000 ราย 

ในเร็วๆ นี้ แต่ยังมีผู้สูงอายุราว 1 ล้านคน ที่ยังไม่ได้มาฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้น

2 แก๊งจังโกปะทะกันดับ 16 ศพ

เม็กซิโกซิตี • รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานการเผยของเจ้า

หน้าที่เม็กซิโก เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ว่า พบ 16 ศพใน

รัฐซากาเตกัสภาคกลางของประเทศ เชื่อว่าเสียชีวิตจากแก๊ง

อาชญากรรม 2 แก๊งปะทะกัน ฟรานซิสโก มูริลโญ อัยการ

รัฐแห่งนี้เผยว่าพบผู้เสียชีวิต 10 ศพ ที่ร่างห่อด้วยผ้าห่มนำา

มาทิ้งไว้กลางถนนที่เขตเทศบาลเฟรนิลโญ ส่วนอีก 6 ศพ พบ

ถูกแขวนไว้ในโกดังแห่งหนึ่งที่เมืองปานฟิโลนาเตราที่อยู่ติด

กัน ตำารวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 คน ที่นำาศพหนึ่งมาทิ้งเมื่อวัน

ก่อน คาดว่า 2 คนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตที่พบศพเมื่อ

วันเสาร์ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าศพที่พบน่าจะมาจากการปะทะกัน

ของแก๊งค้ายาเสพติดซีนาโลอากับแก๊งฮาลิสโกนิวเจอเนเรชั่น 

ที่แย่งกันควบคุมเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐ เมื่อ

วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พบ 10 ศพในรถเอสยูวี 

ที่มาจอดทิ้งไว้ที่จัตุรัสกลางเมืองซากาเตกัส เมืองหลวงของรัฐ

ชื่อเดียวกัน ตัวเลขของทางการเผยว่ารัฐซากาเตกัสเกิดเหตุ

ฆาตกรรมในปี 2564 จำานวน 1,050 ราย เพิ่มขึ้นราว 200 

ราย จากปี 2563 

ชาวยูเครนเดินขบวนต่อต้านรัสเซีย

คาร์คิฟ • เอเอฟพีรายงานว่า ชาวเมืองคาร์คิฟของยูเครน ซ่ึง

อยู่ห่างจากพรมแดนรัสเซียเพียง 40 กิโลเมตร ออกมาเดินขบวน

หลายพันคนเมื่อวันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ เพื่อต่อต้านการรุกราน

ของรัสเซีย ในช่วงท่ีมีความตึงเครียดว่ารัสเซียอาจจะบุกยูเครน 

ก่อนหน้าน้ีประธานาธิบดีโวโลดีย์มีร์ เซเลนสกี ของยูเครน 

เตือนว่า เนื่องจากประชากรของเมืองคาร์คิฟมีความเชื่อมโยงสูง

กับรัสเซีย เมืองน้ีอาจเป็นเป้าหมายแรกท่ีรัสเซียต้องการยึดครอง

ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลง เมืองคาร์คิฟเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม

และมหาวิทยาลัย มีประชากรราว 1.5 ล้านคน ห่างทางตะวันออก

จากกรุงเคียฟมากกว่า 400 กิโลเมตร.

สงครามโควิดกำาลังเข้าช่วง‘พักรบ’?

าวเกี่ยวกับโควิด-19 ช่วงนี้ต้องรับฟังและกลั่น

กรองด้วยสติและข้อมูลอย่างระมัดระวัง เพราะถ้า

รับรู้ข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปอาจจะเกิด

ความสับสนและงุนงงได้ง่าย

ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากำาลังตั้งเป้า

การบริหารจัดการให้ โรคระบาดนี้กลายเป็น “โรคประจำา

ถิ่น” ภายในปีนี้

ต่อมาผู้รู้ ในวงการแพทย์บางคนตั้งคำาถามว่า 

นิยามคำาว่า “โรคประจำาถิ่น” ว่าอย่างไร เพราะสาย

พันธุ์ Omicron ระบาดไปทั่วโลกแล้ว คงไม่กลายเป็นโรค 

“ประจำาถิ่น” ได้ง่ายๆ

อาจจะกลายเป็น “โรคประจำาฤดูกาล” ที่ไม่มีอาการ

รุนแรงเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมา

แต่เกิดคำาถามว่า ถ้าถอดโควิดออกจากโรคระบาด

ร้ายแรงแล้ว สิทธิของประชาชนในการได้วัคซีนและการ

รักษาฟรีจะถูกยกเลิกไปด้วยหรือไม่

ร้อนถึงกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาชี้แจงว่ายัง

ไม่ถึงขั้นนั้น และยังไม่มีการประกาศให้เป็นโรคประจำาถิ่น

ในเร็วๆ นี้ เป็นเพียงการตั้งเกณฑ์เอาไว้เพื่อวางแผนให้

บรรลุตามเป้าหมายนั้นเท่านั้น

เป็นจังหวะเดียวกับที่ตัวเลขคนติดเชื้อในประเทศวิ่ง

ขึ้นเกินหมื่น 

ขณะที่อีกหลายประเทศในโลกก็รายงานตัวเลขคนติด

เชื้อสูงขึ้นเช่นกัน

แต่อีกด้านหนึ่งหลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปก็

ประกาศว่าจะยกเลิกมาตรการควบคุมเข้มข้นส่วนใหญ่แล้ว

เพราะแม้ตัวเลขคนติดเชื้อจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่

จำานวนคนป่วยอาการหนักและเสียชีวิตก็เริ่มจะส่งสัญญาณ

ขาลง

เป็นจังหวะเดียวกับที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า 

ยุโรปอาจอยู่ใกล้ช่วง “การหยุดยิง” (ceasefire) หรือ “พัก

รบ” หากเปรียบเป็นการทำาสงครามกับโควิด-19 

และหากเป็นไปตามนั้น ก้าวต่อจากนั้นอาจจะถึงจุด 

“สันติภาพ” ที่ยาวนานก็ได้

ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก Hans Kluge ผู้

อำานวยการองค์การอนามัยโลกประจำายุโรปบอกว่ามีปัจจัย 

ที่ทำาให้มีความหวังว่าสงครามกำาลังจะใกล้สิ้นสุด คือสาย

พันธุ์ Omicron มีฤทธิ์ที่อ่อนลง

ตามมาด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่สูง และการสิ้นสุดฤดู

หนาวที่ใกล้จะมาถึง 

ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกันเข้าก็อาจจะนำาไปสู่ “การสงบศึก

ที่ยาวนาน” ได้

แต่ผู้บริหาร WHO คนนี้ย้ำาว่า เขาไม่ได้หมายถึงการสิ้น

สุดของการระบาดใหญ่โดยสิ้นเชิง

แต่เขาเชื่อว่านี่เป็นจังหวะที่ให้ความหวังมากที่สุดตั้งแต่

เกิดการระบาดของโควิดเป็นต้นมา

แต่ก็ย้ำาว่าประเทศต่างๆ จะต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อไป

และต้องจับตาว่ามีการกลายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวลวันนี้

และวันหน้าหรือไม่

เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายหรือ

ยกเลิกข้อจำากัด Covid-19 โดยสิ้นเชิง 

รัฐบาลสวีเดนกำาหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่โรค

ระบาดใหญ่เข้าสู่ “ระยะใหม่” ในประเทศ 

โดยได้ยกเลิกข้อจำากัดหลายประการ

อีกทั้งผ่อนคลายหลายมาตรการ เช่น ไม่ต้องมีใบรับรอง

วัคซีน

และไม่บังคับให้ต้องใส่หน้ากากอนามัยในการเดินทาง

ด้วยการขนส่งสาธารณะ

ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในยุโรปใหม่ๆ สวีเดน

ไม่ยอมสั่งล็อกดาวน์

ในขณะที่จำานวนผู้เสียชีวิตในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย 

อยู่ที่ 16,000 รายนั้นสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของยุโรป 

แต่ก็สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างนอร์เวย์ ฟินแลนด์ 

และเดนมาร์กอย่างมาก

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โคเปนเฮเกนและนอร์เวย์เดิน

ตามสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ด้วยการประกาศยกเลิก

การจำากัดข้อจำากัดของ Covid-19 เกือบทั้งหมด 

วันรุ่งขึ้นฝรั่งเศสเริ่มผ่อนคลายมาตรการบางอย่าง 

เพราะอัตราผู้ป่วยรายวันค่อยๆ ลดลง 

แต่เยอรมนียังมีความระแวดระวังพอสมควร เพราะมี

รายงานอัตราการติดเชื้อเป็นประวัติการณ์ และยังให้ฉีดวัคซีน

เข็มที่ 4 สำาหรับคนที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูง

ในประเทศไทย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์

โอภาส การย์กวินพงศ์ บอกว่า ตัวเลขโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นไม่

สำาคัญเท่ากับจำานวนคนนอนป่วยและเสียชีวิต

คุณหมอบอกว่าการประเมินสถานการณ์ต้องไปพิจารณา

ตามเส้นกราฟแบบจำาลองการคาดการณ์การติดเชื้อโควิด-

19 ในประเทศไทย ที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ 

โดยมีการคาดการณ์ว่า หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ผู้ติด

เชื้อจะพุ่งสูงถึง 3 หมื่นราย 

แต่หลายวันที่ผ่านมา ตัวเลขติดเชื้อใหม่อยู่ที่เกินหมื่น

มาเล็กน้อย

“อย่างท่ีทราบกันดีว่า โอมิครอนเป็นสายพันธ์ุท่ีติดง่าย 

ตัวเลขจึงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และอยู่ในสถานการณ์ท่ี

ควบคุมได้ตามมาตรการต่างๆ” นพ.โอภาสกล่าว

นักข่าวถามว่าพอจะมีหลักเกณฑ์หรือข้อมูลเบื้องต้น

ให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ หรือพิจารณาเบื้องต้นเอง

ได้หรือไม่ว่า สถานการณ์ โควิดแนวโน้มจะน่ากังวลเมื่อไหร่ 

นพ.โอภาสกล่าวว่า ประการที่ 1 คือ จำานวนผู้ติดเชื้อ 

แต่ด้วยโอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่แพร่งายแพร่เร็ว จึงต้อง

พิจารณาปัจจัยเรื่องผู้ป่วยอาการหนัก และเสียชีวิต

ประการที่ 2 การพิจารณาตัวเลขผู้ป่วยอาการ

หนัก เช่น ปอดอักเสบ มีโอกาสเสียชีวิต ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อ

ช่วยหายใจ กลุ่มนี้มีความเสี่ยงเชื้อลงปอด ทางเดินหายใจ

ล้มเหลว  

และประการที่ 3 จำานวนผู้เสียชีวิต 

ตอนนี้ที่ตั้งเป้าให้ทั้งผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยอาการหนัก และ

ผู้เสียชีวิตมีอัตราจำานวนน้อยที่สุด โดยตัวเลขติดเชื้อขณะนี้

ยังไม่ค่อยกังวลมากนัก 

ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบประมาณกว่า 500 ราย และมี

จำานวนผู้ใส่ท่อช่วยหายใจอีก ขณะที่เสียชีวิตประมาณ 20-

30 ราย 

ซึ่งตัวเลขประมาณนี้เมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้ติดเชื้อ ยัง

ไม่ถึงเส้นกราฟสีแดง

“สิ่งสำาคัญการป้องกันการติดเชื้อไม่ให้เพิ่มขึ้นยังต้อง

ดำาเนินการต่อเนื่อง 

ซึ่งตอนนี้มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น คนก็เริ่มผ่อนคลาย 

มีการจัดงานเลี้ยง งานแต่ง งานบวช หรืองานศพ 

ส่วนใหญ่การติดเชื้อจะพบในคลัสเตอร์เล็กๆ ซึ่ง

จะใกล้ชิดกัน และไม่สวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งการรับ

ประทานอาหารร่วมกันยังเป็นปัจจัยการติดเชื้อที่ต้องระวัง 

นพ.โอภาสยืนยันว่า ตัวเลขก็เป็นไปตามแบบจำาลอง

สถานการณ์ โควิด ซึ่งยังอยูในเส้นกราฟสีเขียว 

ความหวังคือต้ังแต่กลางปีเป็นต้นไป สถานการณ์โควิด

ในไทยจะเข้าสู่ภาวะที่ควบคุมได้

ส่วนจะถึงจุดเป็น “โรคประจำาถิ่น” หรือไม่ 

หรือจะเข้าสู่ช่วง “พักรบ” หรือไม่

ยังมีปัจจัยไม่แน่นอนที่ไม่มีใครทำานายอย่างมั่นใจได้

แน่นอน.

ข่

ควีนหนุนตั้ง‘คามิลลา’เป็นราชินี
ลอนดอน • สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห่งอังกฤษ มี

พระราชประสงค์ให้คามิลลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ พระชายาใน

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมาร ได้ขึ้นเป็นพระราชินีของอังกฤษ 

เมื่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ได้ข้ึนสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ เป็นการ

ส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วสำาหรับสถานะในอนาคตของพระ

สุณิสา

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอา                                                    

ทิตย์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2565 กล่าว                                                   

ว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ

ท่ี 2 แห่งอังกฤษ ซ่ึงมีพระชนม 

พรรษา 95 พรรษา มีพระราช

สาส์นถึงชาวสหราชอาณาจักร

เม่ือวันเสาร์ท่ีผ่านมาล่วงหน้าวัน

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีใน

วันอาทิตย์ โดยพระองค์รับส่ังว่า

หากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เสด็จข้ึน

ครองราชย์ พระองค์ก็ทรงหวังว่า

ชาวอังกฤษจะให้การสนับสนุนพระ                          

ราชโอรสและพระชายาในแบบ                             

เดียวกับท่ีให้การสนับสนุนพระองค์ 

โดยทรงหวังว่าคามิลลาจะได้เป็น

พระราชินี (Queen Consort) ของ

อังกฤษ

พระราชสาส์นนี้เป็นการ

รับสั่งสนับสนุนพระสุณิสาองค์

นี้อย่างเปิดเผย หลังจากคามิล                                    

ลาเคยถูกกล่าวร้ายว่าเป็นต้นเหตุ                                                

การหย่าร้างของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ 

เจ้าชายแห่งเวลส์ และไดอานา 

เจ้าหญิงแห่งเวลส์

หลังจากยุติชีวิตสมรสของ

ทั้งคู่ลงอย่างอื้อฉาวแล้ว เจ้าฟ้า                    

ชายชาร์ลส์และคามิลลา ซึ่งเคย                                       

รักกันมายาวนาน ได้เข้าพิธีเสก                                                  

สมรสอย่างเรียบง่ายเมื่อปี 2548                                              

แต่ยังคงเป็นข้อกังขามาโดยตลอด

ว่า ชาวอังกฤษจะให้การยอมรับ

คามิลลาในฐานะว่าท่ีราชินีคน

ต่อไปหรือไม่ ความอ่อนไหวใน

ประเด็นน้ีทำาให้สำานักพระราชวัง

อังกฤษเคยประกาศว่า คามิลลาจะ

ใช้พระอิสริยยศว่า เจ้าหญิงพระ

ราชชายา (Princess Consort) 

แทน เมื่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เสด็จ

ข้ึนครองราชย์ 

อย่างไรก็ดี ดัชเชสแห่ง

คอร์นวอลล์ค่อยๆ ได้รับการยอม 

รับในฐานะพระชายาผู้ภักดีต่อ

กษัตริย์ในอนาคตของอังกฤษ ซ่ึง

รายงานของเดอะไทมส์อ้างแหล่ง

ข่าวว่า เจ้าชายทรงสนับสนุนมา

โดยตลอดว่า “พระชายาอันเป็น

ท่ีรัก” ของพระองค์สมควรได้เป็น

พระราชินี 

โฆษกของพระตำาหนักคลา

เรนซ์กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า ท้ัง 2 

พระองค์ทรงซาบซ้ึงในพระมหา 

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชินี

เมื่อได้รับทราบข่าวนี้

หนังสือพิมพ์ฉบับวันอา 

ทิตย์ของอังกฤษพากันตีข่าวนี้ใน

หน้า 1 โดยเดลีเมล์พาดหัวว่า 

“คามิลลาจะได้เป็นพระราชินี” 

ส่วนซันเดย์ไทมส์กล่าวว่า “ควีน

ทรงแต่งตั้งควีนคามิลลา” และ

ว่าจากเหตุการณ์นี้ ได้ยุติ “ความ

ขัดแย้งและความสับสนยาวนาน

หลายปีเก่ียวกับอิสริยยศในอนาคต

ของคามิลลา” 

คำาประกาศมีออกมาล่วง

หน้าวันครบรอบ 70 ปี การฉลอง

สิริราชสมบัติของสมเด็จพระรา 

ชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ท่ีทรงข้ึน

ครองราชย์เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 

2495 ภายหลังการเสด็จสวรรคต

ของสมเด็จพระเจ้าจอร์จท่ี 6 พระ                                                 

ราชบิดา ขณะน้ันเจ้าหญิงเอลิซาเบธ                                                             

มีพระชนมายุ 25 พรรษา 

ควีนเอลิซาเบธท่ี 2 ทรง

สร้างประวัติศาสตร์เป็นองค์ประ 

มุขท่ีครองราชย์ยาวนานท่ีสุดของ

อังกฤษ โดยทรงทำาลายสถิติการ

ครองราชย์นาน 63 ปี 7 เดือน 

ของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย 

เมื่อเดือนกันยายน 2558 

อังกฤษจัดเตรียมงานฉลอง

การครองราชย์ครบรอบ 70 ปี 

(Platinum Jubilee) อย่างย่ิงใหญ่

ด้วยพระราชพิธี, เทศกาลดนตรี

และกิจกรรมมากมายนาน 4 วัน 

ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ท่ีตรงกับพระ

ราชพิธีราชาภิเษก 2 มิ.ย. 2496.

เด็กชายโมร็อกโกตกบ่อลึก5วันไม่รอด

ราบัต • กู้ภัยโมร็อกโกพบร่าง

เด็กชายรายาน วัย 5 ขวบ ที่ติด

อยู่บ่อลึก 32 เมตร นาน 5 วัน

แล้วเมื่อคืนวันเสาร์ ก่อนท่ีจะ

ประกาศข่าวอย่างเป็นทางการ

ว่าเด็กชายเสียชีวิต กษัตริย์ โม 

ร็อกโกแสดงความเสียพระราช

หฤทัยต่อพ่อแม่ของเด็ก

รายงานของเอเอฟพีเมื่อ

วันอาทิตย์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2565 

เปิดเผยว่า ปฏิบัติการค้นหาเด็ก

ชายรายาน โอราม อายุ 5 ขวบ 

ท่ีพลัดตกบ่อน้ำาแห้งระหว่างพ่อ                                                  

ของเด็กกำาลังซ่อมแซมบ่อน้ำาน้ี

ท่ีปากบ่อกว้างไม่ถึง 40 เซนติ                                                

เมตร แต่มีความลึกถึง 32 เมตร                                                    

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 1 กุมภา 

พันธ์ ในจังหวัดเชฟชาอูนทาง

ภาคเหนือของโมร็อกโก จบลง

ด้วยโศกนาฏกรรม แม้ว่าเจ้า

หน้าท่ีกู้ภัยจะพยายามทำางานแข่ง

กับเวลาเพื่อช่วยชีวิตเด็ก

เม่ือคืนวันเสาร์ตามเวลา                                                     

ท้องถิ่น หน่วยกู้ภัยซึ่งใช้เครื่อง 

จักรขนาดใหญ่ขุดดินลึกร่วม 30 

เมตร ใกล้กับบ่อในหมู่บ้านอิกรา                                             

เนบนเทือกเขาริฟทางภาคเหนือ

ของโมร็อกโก แล้วเจาะทะลวง

ในแนวราบเพื่อเข้าถึงตัวเด็กชาย 

สามารถกู้ร่างของเด็กชายออก                                        

มาได้ ท่ามกลางการเอาใจช่วย

ของผู้คนจำานวนมากท่ีมาเฝ้าดูปฏิ                                               

บัติการและพากันเปิดไฟโทรศัพท์

และร้องตะโกนสรรเสริญอัลลอฮ์

ผู้ส่ือข่าวเอเอฟพีกล่าวว่า 

เห็นพ่อแม่ของเด็กเดินลงไปดูท่ี

บ่อแล้วเดินกลับข้ึนมาแล้วข้ึนรถ

พยาบาลออกไปโดยไม่พูดอะไร 

แต่หลังจากมีความสับสนอยู่ชั่ว

ขณะ ผู้คนที่มามุงดูเหตุการณ์ก็

พากันแยกย้ายอย่างเงียบเชียบ 

ไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็น

ทางการเก่ียวกับสภาพของเด็ก

จนกระท่ังสื่อโมร็อกโกเผยแพร่

ประกาศสำานักพระราชวังว่า

“หลังจากอุบัติเหตุท่ีน่า

เศร้า ซ่ึงคร่าชีวิตเด็กชายรายาน 

โอราม สมเด็จพระราชาธิบดี   

มุฮัมมัดท่ี 6 ทรงโทรศัพท์ถึงพ่อ

แม่ของเด็กชายที่เสียชีวิตภาย

หลังตกบ่อน้ำา” แถลงการณ์กล่าว

โศกนาฏกรรมท่ีเกิดกับ

เด็กโมร็อกโกคนน้ีทำาให้หวนนึก 

ถึงโศกนาฏกรรมท่ีเกิดกับเด็ก

ชายชาวสเปน วัย 2 ขวบ เมื่อปี                                              

2562 เด็กชายจูเลน โรเซโย ตก

บ่อร้างลึกกว่า 70 เมตร ท่ีมีปาก 

บ่อแคบเพียง 25 เซนติเมตร ปฏิ 

บัติการค้นหาและกู้ภัยพบร่างเด็ก

หลังใช้เวลา 13 วัน.

พบร่าง • หน่วยกู้ภัยโมร็อกโกนำ�ร่�งของเด็กช�ยร�ย�น โอร�ม วัย 5 ขวบ ขึ้นรถพย�บ�ลเมื่อคืนวันเส�ร์ที่ 5 กุมภ�พันธ์ หลังจ�กดึง

ร่�งของเด็กขึ้นม�จ�กบ่อลึกที่เข�ตกลงไปที่จังหวัดเชฟช�อูน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

เตรียมไล่หนุ่มยิงไก่ป่าออกจากพื้นที่ 

กาญจนบุรี • จากกรณีเมื่อวันท่ี 5 ก.พ.ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีอุ

ทยานฯ ไทรโยคเข้าจับกุมลูกชายเศรษฐีเจ้าของสวนยางพารา 

ได้บริเวณป่าบ้านน้ำาวนซ่ึงเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำาละว้า-ถ้ำา

ดาวดึงส์ พร้อมอาวุธปืนยาวลูกกรดติดกล้อง รวมท้ังกระสุน

ปืนขนาด .22 จำานวน 26 นัด  ซากไก่ป่า 2 ตัว ซ่ึงเป็นสัตว์ป่า

คุ้มครอง โดยมีโทษหนักเท่าล่าเสือโคร่ง จำาคุก 5-15 ปี ปรับ 

500,000-1,500,000 ส่งดำาเนินคดี สภ.ไทรโยค ตามข่าวท่ีได้

เสนอไปแล้ว ล่าสุด เมื่อวันท่ี 6 ก.พ. ร.ต.อ.ไชยา ไพรวัลย์ รอง 

สว.(สอบสวน) เปิดเผยว่าขณะน้ีสอบปากคำาเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ 

และนายวรวุฒิ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว เหลือ

สอบปากคำาเจ้าของอาวุธปืนยาวลูกกรดท่ีผู้ต้องหานำาไปล่าสัตว์

ป่า เรื่องน้ีไม่มีอะไรซับซ้อน ข้อเท็จจริงเป็นไปตามพยานหลัก

ฐาน เชื่อว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์จะรวบรวมสำานวนพยานหลักฐาน

ส่งอัยการได้ ในส่วนของนายวรวุฒิผู้ต้องหาได้รับการประกัน

ตัวไปแล้ว โดยมีนายกเทศมนตรี อบต.แห่งหน่ึงใช้ตำาแหน่ง

หน้าท่ีประกันตัวในวงเงินประกัน 200,000  บาท ส่วนนาย

ไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้ประชุม

เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า โดยเน้นให้ลาดตระเวนอย่างเข้มงวดเพื่อ

ป้องกันปราบปรามผู้กระทำาผิดอย่างเฉียบขาด พร้อมส่ังการให้

นายกิตติ แสงหล่อ หัวหน้าชุดสายตรวจอุทยานฯ นำากำาลังเข้า

ตรวจสอบเรื่องท่ีอยู่อาศัยบ้านเรือนของนายวรวุฒิผู้ต้องหา รวม

ท้ังมีสวนยางพาราอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์หรือไม่ เพื่อดำาเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป

โคราชพบติดเชื้อวันเดียว 343 ราย ตาย 2

นครราชสีมา • วันท่ี 6 ก.พ.65 คณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดนครราชสีมารายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือรายใหม่ 343 ราย เสียชีวิต 

2 ราย เสียชีวิตสะสม 300  ราย รวมผู้ป่วยสะสม 39,706 ราย 

รักษาหายสะสม  37,016 ราย ยังรักษาอยู่ 2,390 ราย พบติด

เช้ือในพ้ืนท่ีจังหวัด 320 ราย นอกพ้ืนท่ีจังหวัด 23 ราย โดย  

อ.เมืองนครราชสีมาพบผู้ติดเช้ือมากท่ีสุด 102 ราย รองลงมา

คือ อ.หนองบุญมาก 32 ราย สำาหรับเช้ือโอมิครอนสะสมอยู่ท่ี 

17 ราย เสียชีวิตเป็นหญิง 2 ราย รายท่ี  299 เพศหญิง อายุ 

86 ปี ชาว ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา มีโรคประจำาตัว

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ขาดยา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโค

วิด-19 ไม่ได้รับวัคซีน  รู้สึกตัว สับสนเล็กน้อย เหนื่อยเล็กน้อย 

มีปัญหาซีดและถ่ายดำา แพทย์รักษาตามอาการ เหนื่อยมากข้ึน 

ผู้ป่วยซึมลง รักษาท่ี รพ.ค่ายสุรนารีวันท่ี 4 ก.พ. อาการไม่ดีข้ึน 

กระท่ังถึงแก่กรรม ส่วนรายท่ี 300 เพศหญิง อายุ 88  ปี ชาว 

ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง สัมผัสญาติท่ีมาจาก จ.สุรินทร์ เร่ิมมี

อาการไข้ หอบเหนื่อยมากข้ึน ญาตินำาส่ง  รพ.ห้วยแถลง ผล 

RT-PCR ติดเช้ือ ส่งต่อรักษาท่ี  รพ.มหาราชฯ วันท่ี 5 ก.พ. หอบ

เหนื่อยมากข้ึน อาการไม่ดีข้ึน และถึงแก่กรรม.

หยามฝ่ายค้่าน  

การเลือกตั้งสมัยหน้าประชาชนจะได้

ตัดสินใจถูกว่าควรจะเลือกพรรคเพื่อไทย

ให้กลับมาบริหารประเทศอีกหรือไม่” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุ

ส่วนที่นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รอง

โฆษกพรรคไทยสร้างไทย ระบุโครงการ

คนละครึ่งระยะที่ 4 ไม่สามารถกระตุ้น

เศรษฐกิจได้จริงนั้น นายธนกรกล่าวว่า 

นายรัฐภูมิไม่ควรแค่ออกมาพูดเพื่อหวัง

จะเป็นข่าวแล้วหายหน้าไปเฉยๆ แต่ควร

เสนอเป็นนโยบายของพรรคไทยสร้าง

ไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้าไปเลยว่าจะ

ยกเลิกโครงการคนละครึ่ง ประชาชนจะ

ได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าการเลือกตั้งสมัย

หน้าควรมีที่นั่ง ส.ส.ให้กับพรรคไทยสร้าง

ไทยในสภาหรือไม่ ตนอยากให้คุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทย

สร้างไทย ช่วยปรามลูกพรรค เพราะ

แต่ละคนโชว์ความเขลาบ่อยๆ ไม่เป็นผล

ดีกับพรรคเลย ไม่ควรสร้างภาพไปวันๆ 

ประชาชนรู้ทันหมดแล้ว โครงการคนละ

ครึ่งประชาชนชื่นชอบและได้ประโยชน์  

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เกิด

การจับจ่ายใช้สอยทำาให้มีเม็ดเงินหมุนใน

ระบบเศรษฐกิจ

นายธนกรเปิดเผยว่า โครงการเพิ่ม

กำาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้

ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะ

ที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกวันที่ 

1 ก.พ.65 ที่ผ่านมา ล่าสุดข้อมูลวันที่ 4 

ก.พ. มีผู้ ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 24.99 

ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 

8,886.93 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่าย

ได้ ดังนี้ 1) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

มีผู้ใช้สิทธิสะสม 15.88 ล้านคน ยอดใช้

จ่ายสะสม 7,084.1 ล้านบาท 2) โครงการ

เพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 8.54 ล้าน

คน ยอดใช้จ่ายสะสม 1,691.26 ล้านบาท 

และ 3) โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะ

ที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 0.57 ล้านคน ยอด

ใช้จ่ายสะสม 111.57 ล้านบาท

“โครงการคนละคร่ึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจนถึงระดับ

ฐานราก ไม่ได้มีลักษณะของการแจกเงิน 

แต่เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนส่งต่อ

กำาลังซ้ือไปยังผู้ประกอบการรายย่อย ให้

สามารถมีรายได้จากการขาย สินค้าและ

การให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ฝากเตือน

ประชาชน-ร้านค้า ใช้จ่ายโครงการตามท่ี

กำาหนดไว้ ภาครัฐมีระบบการติดตามตรวจ

สอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมท่ีผิดปกติอย่าง

ต่อเนื่อง ซ่ึงหากพบการกระทำาความผิดจะ

ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้อีก และมี

โทษตามกฎหมายด้วย ท้ังน้ี โครงการเฟส 

4 ใช้จ่ายได้ 3 เดือน ซ่ึงจะส้ินสุดในวันท่ี 

30 เม.ย.น้ี จะสามารถเพ่ิมเม็ดเงินกระตุ้น

เศรษฐกิจได้อีกเกือบ 7 หมื่นล้านบาท” 

นายธนกรกล่าว

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ สำารวจความคิดเห็นประชาชน

เรื่อง “คนไทยกับโครงการคนละครึ่ง

เฟส 4” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน

ทั่วประเทศ จำานวน 1,033 คน พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 จะเข้า

ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ขณะที่ร้อย

ละ 18.2 จะไม่เข้าร่วม และร้อยละ 14.4 

ได้เข้าสู่โครงการช่วยเหลืออื่นๆ ของภาค

รัฐแล้วจึงไม่สามารถลงทะเบียนได้ 

สำาหรับเรื่องที่อยากขอแก่รัฐบาล

กับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 พบว่า ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 50.3 อยากให้เพิ่มวงเงินให้

มากกว่านี้ รองลงมาร้อยละ 32.5 อยากให้

มีระยะเวลาในการใช้ โครงการมากกว่านี้ 

และร้อยละ 29.9 อยากให้เพิ่มยอดค่าใช้

จ่ายต่อวันให้มากกว่า 150 บาท สุดท้าย

เมื่อถามว่าอยากให้มีโครงการคนละครึ่ง

ต่อไปหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.3 อยาก

ให้มีต่อไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 

จะหายไป ขณะที่ร้อยละ 30.7 ไม่อยาก

ให้มี อยากให้นำางบประมาณไปใช้อย่าง

อื่นมากกว่า

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำานวยการ

สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล (SUPER POLL) 

เผยผลสำารวจเรื่อง “ความต้องการ

ประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ” 

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ว

ประเทศ จำานวน 1,127 ตัวอย่าง พบ

ว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.1 เคยเข้า

ร่วมโครงการคนละครึ่งทุกเฟส โครง

การช้อปดีมีคืน และเที่ยวไปด้วยกัน ใน

ขณะที่ร้อยละ 85.6 เข้าร่วมโครงการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค ช่วงต้นปี 

2565 นี้ ที่น่าพิจารณาคือ มุมมองของ

ประชาชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้

บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 

มองว่า โครงการของรัฐบาล เช่น คนละ

ครึ่ง ช้อปดีมีคืน เที่ยวไปด้วยกัน ช่วย

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน, 

ร้อยละ 85.5 โครงการของรัฐบาล มี

ส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม, 

ร้อยละ 84.6 เป็นโครงการที่มีประโยชน์

มากกับประชาชนส่วนใหญ่ และร้อยละ 

84.4 จูงใจช่วยทำาให้ออกมาซื้อของจับ

จ่ายใช้สอยมากขึ้น

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

92.3 ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการใช้สิทธิให้ทั่ว

ถึง, ร้อยละ 90.1 ต้องการให้รัฐบาลมี

มาตรการตรวจสอบป้องกันการโกงใน

ระบบ และการขายสิทธิเพื่อให้ประชาชน

มีโอกาสลงทะเบียนได้ทั่วถึงครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น และร้อยละ 88.5 ต้องการให้

รัฐบาลออกมาตรการอื่นๆ มาช่วยแบ่ง

เบาภาระค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจต่อ

เนื่องมากขึ้น โดยให้ดูความต้องการที่แท้

จริงของประชาชน

ทั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

84.9 พอใจโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลที่ช่วยเหลือลดภาระของ

ประชาชน เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน 

เที่ยวไปด้วยกัน เป็นต้น และร้อยละ 

15.1 ไม่พอใจ เพราะไม่เคยลงทะเบียน

ได้ มีการโกง และเข้าไม่ถึงมาตรการของ

รัฐบาล เป็นต้น

ที่น่าสนใจพบว่า ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 91.3 ต้องการให้รัฐบาลกระตุ้น

เศรษฐกิจในทุกกลุ่มสังคม เช่น เกษตรกร 

ผู้ประกอบการรายย่อยฐานราก คนวัย

ทำางานระยะแรก คนจบใหม่หางานทำา 

เพื่อสร้างการหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

ขณะที่ร้อยละ 8.7 ไม่ต้องการ นอกจาก

นี้ หรือร้อยละ 91.5 ต้องการให้รัฐบาลมี

มาตรการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ

ยาว เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้เสริม 

อื่นๆ ที่ตรงความต้องการของประชาชน

และการเสริมสร้างฝีมือทักษะแรงงาน 

ขณะที่ร้อยละ 8.5 ไม่ต้องการ.

ไทยติดเชื้อ 

อีกต่อไป ซึ่งไทยเองก็เช่นกัน และสิ่ง

ที่ต้องจับตาขณะนี้ ไม่ใช่ตัวคนติดเชื้อ 

แต่เป็นตัวเลขผู้ป่วยหนัก คนใส่ท่อช่วย

หายใจและคนเสียชีวิต ซึ่งเป็นจุดที่ต้อง

แก้ไข

“ต้องทำาอย่างไรให้กลุ่มคนที่เสี่ยง

ป่วยหนักและเสียชีวิตลดลง นี่ถือทิศทาง

สำาคัญของการรับมือกับโควิด แม้ว่าโอ

มิครอนจะไม่รุนแรงเท่ากับเดลตา แต่ติด

ง่ายในครอบครัว มากกว่า 50% หากมี

คนป่วย 1 คน แทบจะครึ่งหนึ่งของคนใน

ครอบครัวจะติดเชื้อ และหากมีผู้สูงอายุก็

เสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิต ดังนั้นขอให้ผู้

สูงอายุหรือคนกลุ่มเสี่ยงในกลุ่ม 608 ที่ถึง

กำาหนดรับวัคซีนบูสเตอร์ โดสแล้ว อย่านิ่ง

นอนใจ ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลด

อัตราการเสียชีวิต”

นพ.โอภาสกล่าวว่า ส่วนการรับ

วัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีที่ผ่านมา 1 

สัปดาห์  ฉีดไป 20,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม                                                         

เด็กป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งกรมควบคุมโรค

ไม่ได้เร่งรัด ขอเพียงผู้ปกครองและเด็ก

ทำาความเข้าใจตรงกัน เพราะการรับ

วัคซีนเป็นเรื่องของความสมัครใจ และ

ในสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 7 ก.พ. จะเริ่มมี

การฉีดวัคซีนในเด็กทั่วไป เชื่อว่าขณะนี้

กระทรวงศึกษาธิการกำาลังเตรียมความ

พร้อมดำาเนินการ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยกรณีพบ

ว่ากลุ่มเด็กติดโควิดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดย

พบเด็กช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปีติดเช้ือโค

วิดในช่วงเดือน เม.ย.-31 ธ.ค.2564 แล้ว

จำานวน 123,403 คน ขณะท่ีช่วงเดือน 

ม.ค.-2 ก.พ.2565 ติดเช้ือสะสม 13,600 คน 

ส่วนกลุ่มอายุ 12-17 ปี ช่วงปี 2564 ติดเช้ือ

สะสม 111,952 คน และช่วง ม.ค.-2 ก.พ.

2565 ติดเช้ือสะสม 10,226 คน จึงกำาชับ

ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดำาเนินการ

และดูแลให้กลุ่มเด็กดังกล่าวได้รับวัคซีน

ครอบคลุมครบตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดให้มาก

ท่ีสุด เพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือและ

บรรเทาอาการรุนแรงของโรค 

สำาหรับสถานการณ์การติดเช้ือ

ในจังหวัดต่างๆ น้ัน นพ.นเรศฤทธ์ิ ขัด

ธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สมุทรปราการ ระบุว่า มีผู้ติดเช้ือใหม่ 

1,282 ราย ทำาให้มียอดผู้ป่วยสะสม 23,083 

ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมเสียชีวิต

สะสมต้ังแต่ 1 ม.ค.2565 จำานวน 17 ราย

ด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นครราชสีมา รายงานสถานการณ์โควิด-

19 ล่าสุดว่า พบผู้ป่วยใหม่ 343 ราย ทำาให้

มีผู้ป่วยสะสม 39,706 ราย และมีผู้ป่วยเสีย

ชีวิต 2 ศพ ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 300 

ราย ส่วน จ.อำานาจเจริญสถานการณ์โค

วิด-19 ยังทรงๆ โดยพบผู้ป่วยใหม่ 12 ราย 

ขณะท่ี จ.บุรีรัมย์ พบติดโควิดรายใหม่ 120 

ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต.

หน่อยตบหน้า

ไม่ใช่ล่มวันที่เป็นกฎหมายของรัฐบาล 

กฎหมายสำาคัญของรัฐบาลผ่านหมด 

ผ่านเยอะมาก มากกว่าสมัยไหนด้วยซ้ำา 

สามารถถามนายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาได้ 

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ในฐานะแกนนำาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

กล่าวในเรื่องน้ีว่า ปัญหามาจาก 2 สาเหตุ

หลักคือ 1.วิปรัฐบาลต้องเข้มข้นให้มากกว่า                                                                            

น้ี 2.ถ้ามีข้อตกลงอะไรระหว่างฝ่ายรัฐบาล                                                               

และฝ่ายค้าน ก็ควรแถลงให้ประชาชน

ได้รับรู้ว่ามีการตกลงยังไงให้ชัดเจน 

นอกจากนี้ อยากฝากถึงสื่อมวลชน ช่วย

นำาเสนอและลงชื่อไปเลยว่ามีใครขาด ไม่

เข้าร่วมประชุมบ้าง เพราะตอนนี้สังคมด่า

เหมารวมทั้งสภาไปแล้ว คนที่อยู่ในห้อง

ประชุมแล้วร่วมลงชื่อแสดงตนกลับถูกด่า

เหมารวมไปด้วย 

“ต้องแยก ส.ส.เป็น 3 กลุ่มคือ 

1.ไม่อยู่ในห้องประชุม 2.อยู่ในห้องประชุม 

และร่วมลงคะแนน 3.อยู่ในห้องประชุม 

แต่ไม่ลงคะแนน ซึ่งประชาชนควร

พิจารณาว่าควรดำาเนินการกลุ่มไหน

อย่างไร ไม่ใช่เหมารวมแบบนี้” นายศุภ

ชัยกล่าว และว่า ฝ่ายค้านอย่าเล่นบท

ค้านทุกเรื่อง อย่าบอกว่าถึงเวลาไม่แสดง

ตน เพราะในบางวาระเป็นวาระร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน บาง

เรื่องเป็นเรื่องที่กรรมาธิการ (กมธ.) ไป

ศึกษามาแล้ว อยากถามไปถึง นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎรว่า การอยู่ในห้องประชุมสภา 

แต่ไม่ยอมแสดงตน แบบนี้หมายความ

ว่าอย่างไร และต้องตอบคำาถามนี้ให้กับ

ประชาชนและสังคมได้รับทราบด้วย

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

ยังเล่นการเมืองแบบน้ำาเน่าไม่สร้างสรรค์ 

เหมือนกับที่ทำาให้สภาล่มในขณะนี้บ่อยๆ 

ครั้ง ไม่เคยดูเลยว่ากฎหมายฉบับใดเป็น

ประโยชน์มีสาระสำาคัญต่อประชาชน จะ

เอาแต่เล่นการเมืองในสภาให้องค์ประชุม

ล่มบ่อยๆ และมาโทษแต่นายกฯ ซึ่งเป็น

ฝ่ายบริหาร แต่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องรับผิด

ชอบต่อประชาชนในสภาร่วมกันมิใช่หรือ 

ประชาชนต้องจดจำาบรรดาชื่อ ส.ส.คน

ที่ทำาให้สภาล่มไว้ เมื่อมีการเลือกตั้งครั้ง

หน้า ประชาชนจะได้ไม่ต้องเลือกกลับ

เข้ามาเป็น ส.ส.อีกให้เปลืองเงินภาษีเป็น

แสนให้กับคนที่ขาดจิตสำานึกความรับผิด

ชอบเช่นนี้ ช่างน่าอับอายขายขี้หน้าพี่

น้องประชาชนที่สุด อยากเอาปี๊บมาคลุม

หัวแทน ส.ส.เหล่านี้เสียเหลือเกิน

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. โพสต์ 

เฟซบุ๊กถึงข้อเสนอแก้ปัญหาสภาล่ม ว่า 

แก้ไม่ยาก คือให้พิจารณานำาบทบัญญัติ

ท่ีเคยกำาหนดไว้ในช่วงท่ีมีสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) และบางสภาในสมัยอดีต

คือ 1.เขียนในรัฐธรรมนูญ ให้ ส.ส.ส้ินสุด

สมาชิกภาพ เมื่อไม่แสดงตนเพื่อลงมติใน

ท่ีประชุมเกินกว่าจำานวนท่ีกำาหนดไว้ในข้อ

บังคับ 2.กำาหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาชิกท่ี

ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในท่ีประชุมสภาเกิน

กว่า 1 ใน 3 ของจำานวนคร้ังท่ีแสดงตน

เพื่อลงมติท้ังหมดในรอบระยะเวลา 90 วัน 

ถือว่าส้ินสุดสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญ 

และ 3.กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงิน

ประจำาตำาแหน่งและประโยชน์ตอบแทน

อื่น ว่าสมาชิกผู้ใดไม่มาประชุมเกินก่ึงหน่ึง

ของกำาหนดนัดประชุมในแต่ละเดือน ไม่มี

สิทธิได้รับเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนสำาหรับ

เดือนน้ัน ซ่ึงได้ผลดี

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า 

การประชุมสภาเป็นการทำาหน้าที่ของทั้ง 

2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายที่อยากยื้ออำานาจ และ

ฝ่ายที่อยากล้มรัฐบาล ซึ่งเข้าใจดีว่าการ

ต่อสู้กันทางการเมืองเป็นเรื่องสำาคัญ

สำาหรับนักการเมือง แต่ต้องไม่ลืมปัญหา

ความทุกข์และผลประโยชน์ของพี่น้อง

ประชาชน ที่รอการแก้ไขจากสภาอยู่ ขอ

ให้ทุกคนได้ทำาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็ม

ที่ การสู้กันทางเมืองในสภาควรทำาแต่พอ

งาม ขอให้รักษาหลักการ อย่าแย่งอำานาจ

กัน จนประชาชนกลายเป็นตัวประกันใน

เกมต่อรองอำานาจ และจะเป็นเรื่องที่น่า

เสียใจ หากสิ่งที่ประชาชนรอคอยความ

หวัง ไม่ได้ถูกผลักดันจากสภา.

ภูเก็ต • วันที่ 6 ก.พ.65 ที่ 

ศปก.สภ.กะรน จว.ภู เก็ต  

พล.ต.ต.เสริมพันธุ์  ศิริคง 

ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เปิดเผยกรณี

ที่นักท่องเที่ยวชาวกรีก ชื่อ Mr. 

Alexandros  Alexiadis ถูกขโมย

เงินจากรถไปทั้งหมด 4,900 

ยูโร หรือประมาณเกือบ 2 

แสนบาท ระหว่างวันที่ 25-26  

ม.ค.ที่ผ่านมา ในพื้นที่ สภ.กะรน 

จว.ภูเก็ตนั้น

ภายหลัง เกิดเหตุชุด

สืบสวน ของ ภ.จว.ภูเก็ต และ  

พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ 

ผกก.สภ.กะรน พร้อมเจ้า

หน้าที่ตำารวจ สภ.กะรนได้ร่วม

กับ พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ  เลี่ยม

สงวน ผบก.สส.ภ.8 และเจ้า

หน้าที่ตำารวจสืบสวนภาค 8, 

พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก.

ทท.3, เจ้าหน้าที่ตำารวจท่อง

เที่ยว เร่งดำาเนินการสืบสวน

สอบสวนติดตามจับกุมตัวผู้

ก่อเหตุให้ได้ เพื่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและ

ประชาชนในภูเก็ต

จนสามารถจับกุมตัวผู้ก่อ

เหตุในคดีนี้คือ นายคณาพงษ์ 

หรือเฟิสต์ สาครเจริญ อายุ 24 

ปี พร้อมด้วยของกลางประกอบ

ด้วย 1.เงินสด (ที่ขโมยไป) 500 

ยูโร  2.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ 

Honda รุ่น Scoopy i สีดำา 

เลขทะเบียน 1 กจ 3615 

ภูเก็ต คันที่ใช้ ในการก่อเหตุ 

3.เสื้อฮู้ดสีดำา ตัวที่ ใช้ ในวัน

ก่อเหตุ 4.กางเกงขายาว สี

ดำ า  ตั วที่ ใช้ ในวันก่อ เหตุ  

5.รองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Fila สีดำา  

คู่ที่ใช้ในวันก่อเหตุ

นายคณาพงษ์ ให้การ

ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุในคดีนี้

จริง ในวันเกิดเหตุตนได้ขี่รถ

วนเวียนตามสถานที่ต่างๆ เพื่อ

ลักทรัพย์ จนกระทั่งมาถึงสถาน

ที่เกิดเหตุได้สังเกตเห็นแสงไฟ

ภายในรถยนต์ของผู้เสียหาย

เปิดอยู่ จึงเดินไปดูพบไม่ได้ล็อก

ประตู ตนจึงได้รื้อค้นภายในรถ

พบเงินสด (ยูโร)  เป็นจำานวน

มาก จึงได้ขโมยไปและไปแลก

ตามตู้แลกเงินเพื่อนำามาใช้จ่าย

จนเหลืออยู่ 500 ยูโร ต่อมา

ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุมตัวได้

สำาหรับประวัตินายคณา

พงษ์ มีประวัติเคยต้องโทษคดี

ลักทรัพย์ในพื้นที่ สภ.วิชิต ปี 

2563, คดีลักทรัพย์ ในพื้นที่ 

สภ.ฉลอง ปี 2564, คดียาเสพ

ติดในพื้นที่ สภ.ฉลอง  ปี 2564. 

รวบหัวขโมยเงินนทท.กรีกประวัติโชกโชน

จับรถหรูขนยาบ้า2ล้านเม็ดฝ่าด่าน

ชลบุรี • เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 6 

ก.พ.65  พ.ต.ท.นเรศ บุญที สารวัตร

สอบสวน สภ.สัตหีบ รับแจ้งเหตุรถ

ปิกอัปชนท้ายรถจักรยานยนต์เสีย

ชีวิตคาที่ บนถนนสุขุมวิทเส้นทาง

พัทยา-สัตหีบ บริเวณหน้าหมู่บ้าน             

สิริศา 1  ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

จึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่าง

โรจนธรรมสถานสัตหีบรุดตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบรถปิกอัป อีซูซุ 

ดีแมคซ์ สีบรอนซ์เทา  ทะเบียน 

บม-2983 สระแก้ว สภาพอัดท้ายรถ

จักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ สีแดง-

ขาว ทะเบียน 1 กฆ-4227 ชลบุรี 

สภาพพังยับเยิน โดยมีร่างนายนที

ภัทร ทีแพง อายุ 15 ปี คนขี่เสีย

ชีวิตคาที่ติดคาอยู่กับตัวรถ และยัง

พบคราบน้ำามันเครื่องเป็นทางยาว

ราว 2 กม.

พ.ต.ท.นเรศกล่าวว่า จาก

การตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไม่พบผู้

ขับขี่รถปิกอัป ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์

เผยว่ามีผู้มารับหลบหนีไปจากที่เกิด

เหตุ พบเพียงกระเป๋าสตางค์ตกอยู่

ในรถ ระบุชื่อในบัตรประชาชนคือ 

นายทวีเดช งามสันเทียะ  อายุ 23 

ปี เบื้องต้นจะเรียกมาสอบปากคำา 

หากพบเป็นผู้ขับขี่จะดำาเนินคดีตาม

กฎหมายอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ไม่พบหลัก

ฐานระบุตัวตนของผู้เสียชีวิต มี

เพียงโทรศัพท์มือถือในตัวผู้ตาย จึง

ได้ โทร.ติดต่อไปยังเบอร์ที่ระบุชื่อ

ว่า “พ่อ” ซึ่งมีเสียงชายวัยราว 60 

ปีรับสาย พร้อมยืนยันว่าเป็นพ่อ

ของเจ้าของโทรศัพท์ แต่เจ้าหน้าที่

กู้ภัยไม่กล้าบอกความจริง จำาใจต้อง

โกหกว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุได้รับ

บาดเจ็บ ขอให้คุณพ่อมาติดต่อที่โรง

พักสัตหีบ เพราะเกรงว่ารู้ความจริง

จะเป็นลมหรือเป็นอันตรายหากมี

โรคประจำาตัว จึงเป็นนาทีบีบหัวใจ

ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอย่างมาก. 

ปิกอัปชนสยอง

ลากศพถึง2กม.

คนขับหลบหนี
ขอนแก่น • ตำารวจทางหลวง

ขอนแก่นยึดยาบ้าเกือบ 2  ล้าน

เม็ด หลังขับรถหรูฝ่าจุดตรวจ

ก่อนอาศัยความมืดทิ้งรถหลบ

หนี พบนำาเข้าจากประเทศ

เพื่อนบ้านบรรจุห่อแน่นหนา

คล้ายใบชาจากต่างประเทศ 

คาดส่งขายมูลค่ากว่า  100 

ล้านบาท 

วันที่ 6 ก.พ.65 พ.ต.ท. 

บดินทร์ ชูเฉลิม สว.ส.ทล.2 

กก.4 บก.ทล.พร้อมเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องร่วมกันแถลงข่าวการ

ตรวจยึดยาบ้าย่ีห้อ Y1 จำานวน  

1,980,000 เม็ด, ยาไอซ์ 1 

กก., รถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด                                     

สีขาว ทะเบียน ภค-8555 

กรุงเทพมหานคร  และโทรศัพท์

มือถือ 1 เคร่ือง หลังตำารวจ

ทางหลวงขอนแก่นตรวจยึดได้

ขณะจอดไว้อยู่ริม ถ.มิตรภาพ 

ต.กุดน้ำาใส อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น 

เม่ือช่วงเช้ามืดท่ีผ่านมาหลัง

พยายามหลบหนีการจับกุม

พ.ต.ท.บดินทร์กล่าวว่า 

เมื่อช่วงเช้ามืดท่ีผ่านมา ขณะ

ตำารวจทางหลวงต้ังจุดตรวจจุด

สกัดบริเวณถนนมิตรภาพ ช่วง

หลัก กม.ท่ี 384-385 ต.คำาม่วง 

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

สังเกตเห็นรถยนต์โตโยต้า อัล

พาร์ด ขับมาจาก จ.อุดรธานี มุ่ง

หน้า จ.ขอนแก่นด้วยความเร็ว

สูง ก่อนจะถึงจุดตรวจรถได้ลด

ความเร็วลง และขับหลบเข้า

หลังรถบรรทุกอย่างผิดสังเกต 

จนมาถึงจุดตรวจเจ้าหน้าท่ีจึงส่ง

สัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบ 

พบคนขับเป็นชายรูปร่างสันทัด

อายุประมาณ 35-40 ปีมาคน

เดียว สอบถามแสดงอาการมี

พิรุธพูดจาวกวน เมื่อตรวจสอบ

ภายในรถพบถุงสีดำาวางอยู่ใน

ห้องโดยสาร และในจังหวะท่ีเจ้า

หน้าท่ีส่งสัญญาณให้รถเข้าช่อง

ตรวจหลักท่ีมีเจ้าหน้าท่ีประจำา

อยู่  คนขับได้เร่งเครื่องยนต์ฝ่า

ด่านตรวจและหลบหนีไปตาม 

ถ.มิตรภาพอย่างรวดเร็ว กำาลัง

เจ้าหน้าท่ีจึงไล่ติดตามเพื่อสกัด

จับกุม 

“ตำารวจทางหลวงจึงได้

ประสานตำารวจพื้นที่และนำา

รถวิทยุตรวจการณ์ทำาการไล่

ติดตาม จนกระทั่งคนร้ายขับ

มาถึงจุดสร้างถนนช่วง กม.ที่ 

365-366 ต.กุดน้ำาใส อ.น้ำาพอง 

จ.ขอนแก่น ได้จอดรถทิ้งไว้และ

อาศัยความมืดหลบหนีเข้าไป

ในป่าอ้อยข้างทาง ตรวจสอบ

ภายในรถพบยาบ้ายี่ห้อ Y1 

จำานวน 330 ก้อน ก้อนละ 

6,000  เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในถุง

สีดำาวางอยู่ในห้องโดยสารของ

รถ   รวมทั้งสิ้น 1,980,000 

เม็ด นอกจากนี้ยังพบยาไอซ์  

1 กก.วางอยู่เบาะด้านหน้าข้าง

คนขับ จึงได้ตรวจยึดของกลาง

ทั้งหมดมาทำาการตรวจสอบที่

ตำารวจทางหลวงขอนแก่น” 

พ.ต.ท.บดินทร์กล่าวอีก

ว่า ยาบ้าดังกล่าวมีต้นทางมา

จากประเทศเพื่อนบ้าน คาด

ว่าจะไปส่งในเขตกรุงเทพฯ 

และกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ 

ซึ่งคนร้ายอาจเชื่อว่าการใช้

รถยนต์หรูขนยาเสพติด รวม

ไปถึงบรรจุหีบห่อในลักษณะ

ของห่อใบชาจากต่างประเทศ

จะสามารถตบตาเจ้าหน้าที่หรือ

หลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบได้ 

จากการตรวจสอบรถยนต์คัน

ดังกล่าวทำาให้ทราบถึงเจ้าของ

รถที่แท้จริงแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่

จะเร่งสืบสวนสอบสวนต่อไป 

ขณะที่ของกลางทั้งหมดหาก

นำาส่งถึงปลายทางได้คาดว่าจะ

มีมูลค่าไม่ต่ำากว่า  100 ล้าน

บาท ส่วนของกลางทั้งหมด

ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน 

สภ.น้ำ าพองดำาเนินคดีตาม

กฎหมายแล้ว.
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พรรคสำ�รอง

ถ้านับองค์ประชุมเมื่อไหร่ก็ล่มเมื่อน้ัน 

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์มี

ทางเลือกอยู่ 2 ทางคือ ปรับคณะรัฐมนตรีใน

ช่วงปิดสมัยประชุมต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค. แต่นายกฯ 

ประกาศแล้วว่าไม่ปรับ และไม่เอากลุ่ม ร.อ.ธรรม

นัสเข้าร่วมด้วย ดังน้ัน พล.อ.ประยุทธ์ต้องชิงยุบ

สภาก่อนวันท่ี 22 พ.ค. เพราะเป็นสมัยประชุม

สภาท่ีฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 

“อาการแบบน้ี พล.อ.ประยุทธ์ไม่ยอมตาย

กลางสภาแน่ น่ีคือสถานการณ์ทางการเมือง ทาง

เลือกของ พล.อ.ประยุทธ์คือจะต้อง

ยุบสภาก่อนวันท่ี 22 พฤษภาคม” 

นายยุทธพงศ์วิเคราะห์ไว้ 

มีรายงานว่า เช้าวันท่ี 7 ก.พ.                                                   

ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร อดีต ส.ส. 

สระบุรี พรรค พปชร. จะมอบหมาย

ตัวแทนเดินทางไปยื่นหนังสือลาออก

จากการเป็นสมาชิกพรรค พปชร. ท่ี

สำานักงานคณะกรรมการการเลือก

ต้ัง (กกต.) ท้ังน้ี มีกระแสว่า ร.ต.ปร

พลจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวม

ไทยสร้างชาติในช่วงบ่าย ตามคำาเชิญ

ชวนของนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้

ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

ท่ีมีกระแสข่าวว่านายเสกสกลได้ยื่น

ใบลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร.ไป

ก่อนหน้าน้ีแล้ว 

“ถือเป็นการขยับของพรรค

รวมไทยสร้างชาติ ซ่ึงเป็นอีก 1 พรรค

ท่ีถูกจับตามองอาจเป็นพรรคสำารอง

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ในการเลือกต้ังคร้ังหน้า ส่วนพรรค 

พปชร.จะมีการประชุมพรรค เวลา 

15.00 น. วันท่ี 7 ก.พ. ท่ีทำาการ

พรรค โดยมีการแจ้ง พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ  และหัวหน้า

พรรค จะเข้าร่วมประชุมด้วย โดย

ขอความร่วมมือ ส.ส.ทุกคนเข้าร่วม

การประชุม”

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร                                              

ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยการเมืองและ

การพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 

และอดีต กกต. กล่าวถึงมติขับ                   

ร.อ.ธรรมนัส และ 21 ส.ส. ออกจาก

พรรค ว่าการวินิจฉัยของ กกต.ในวัน

ท่ี 14 ก.พ. มีแนวทางออก 2 ทางคือ 

ทางแรก มติของพรรคท่ีให้ ส.ส.ท้ัง 

21 คน ออกจากพรรค เป็นมติท่ีชอบ

ด้วยกฎหมายแล้ว ในกรณีน้ีไม่เป็น

ปัญหา ส.ส.ท้ัง 21 คน ต้องหาพรรค

ใหม่สังกัดใน 30 วัน และ 18 คนท่ี

สมัครเข้าพรรคเศรษฐกิจไทย ต้ังแต่

วันท่ี 20 ม.ค.2565 มีผลทำาให้ชื่อไป

อยู่พรรคใหม่โดยสมบูรณ์ 

นายสมชัยกล่าวต่อว่า ทาง

ท่ี 2 ในกรณีท่ี กกต.วินิจฉัยว่าการ

ลงมติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม

มาตรา 42 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง หากพบว่ามติของ

พรรคขัดต่อกฎหมาย ให้คณะ

กรรมการมีอำานาจส่ังเพิกถอนมติดัง

กล่าวได้ โดยการเพิกถอนมติหมาย

ถึง มติดังกล่าวไม่มีผลบังคับ น่ัน

หมายความถึง 21 คนยังมีสถานะ

เป็นสมาชิกพรรค พปชร. และความ

ยุ่งยากจะอยู่ท่ี 18 คน ท่ีได้สมัคร

เป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยแล้ว 

เมื่อวันท่ี 20 ม.ค. ตามหนังสือตอบ

ของ กกต. ท่ีมีต่อการสอบถามจาก

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวัน

ท่ี 4 ก.พ.2565 ส.ส. 18 คนดังกล่าว 

จึงอาจมีสถานะการเป็นสมาชิกพร้อม

กัน 2 พรรคในวันท่ี กกต.วินิจฉัย ซ่ึง

ตามมาตรา 26 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง กำาหนดว่า หาก

นายทะเบียนพบว่ามีการซ้ำาซ้อนของ

สมาชิกพรรคการเมือง ให้แจ้งกลับ

หัวหน้าพรรคให้ลบชื่อผู้น้ันออกจาก

การเป็นสมาชิกพรรค โดยเป็นการ

แจ้งเม่ือพบ ซ่ึงหมายความว่าต้อง

แจ้งในวันท่ี 14 ก.พ. หาก 18 คนน้ัน

มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจ

ไทยด้วย ซ่ึงการลบชื่อสมาชิกท่ีซ้ำา

ซ้อน ทำาให้ขาดคุณสมบัติการเป็น 

ส.ส. มิใช่การลงมติขับท่ีเปิดโอกาส

ให้หาพรรคใหม่ใน 30 วัน แปลว่า 18 คนอาจ

หลุดจาก ส.ส.โดยไม่เข้าเงื่อนไขถูกขับตามมาตรา 

101 (9) ของรัฐธรรมนูญ 

“เป็นหลุดจากการเป็นสมาชิกซ้ำาซ้อน 2 

พรรค เกมการให้พรรคขับน้ันคมย่ิง แต่เกมท่ีให้

คนร้องว่ามติไม่ชอบก็คมไม่แพ้กัน คนวางหมาก 

แก้หมากแต่ละฝ่ายล้วนไม่ธรรมดา เป็นคมท่ีเฉือน

คม จึงต้องรอดูว่าการวินิจฉัยของ กกต.ในวันท่ี 14 

ก.พ.จะเป็นอย่างไร และทางแก้ของแต่ละฝ่ายจะ

เป็นเช่นไร ศึกธรรมนัสยังไม่จบ จึงอย่าเพ่ิงนับ 

ศพใคร เพราะศพท่ีระเนระนาด อาจเป็นศพท่ี

เร่ียราดของฝ่ายตัวเองได้” นายสมชัยระบุ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามท่ี

เฟซบุ๊กชื่อ อาน้อย วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ได้โพสต์ข้อความเมื่อ 3 ก.พ.ว่า “ขอลาออกจาก

ตำาแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชา

รัฐ เพ่ือรับหน้าท่ีหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย 

สานต่อนโยบายของพ่ีป้อม” น้ัน การกระทำาดัง

กล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตาม มาตรา 29 ของ 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 เพราะบุคคล

ดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่าได้เป็นสมาชิกพรรค

เศรษฐกิจไทยแล้ว แต่กลับกระทำาการในลักษณะ

ช้ีนำา หรือครอบงำาพรรคเศรษฐกิจไทย แม้ต่อมา

แอดมินจะออกมาแก้ข่าวว่าอาน้อยมิได้รู้เห็นด้วย

ก็ตาม แต่เชื่อว่าการกระทำาดังกล่าวเป็นกลยุทธ์

หน่ึงในการตีปลาหน้าไซ ท่ีสำาคัญความผิดได้

สำาเร็จไปแล้ว ดังน้ันจะไปร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อ

ดำาเนินการไต่สวน สอบสวน เพื่อดำาเนินการตาม

กฎหมายต่อไปในวันจันทร์ท่ี 7 ก.พ.น้ี  

เช่นเดียวกับนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 

อดีตสมาชิกพรรค พปชร. เผยว่า กรณีมีข่าว

สมาชิกพรรค พปชร. จำานวนกว่า 100 คน ร้อง 

กกต.ให้ตรวจสอบมติพรรค พปชร. ท่ีขับ ส.ส. 

21 คนน้ัน คำาว่าสมาชิกจำานวนไม่น้อยกว่าหน่ึง

ร้อยคนเป็นเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ดังน้ัน เพื่อให้

แน่ใจว่า การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย 

กกต. จึงควรตรวจสอบก่อนว่า ผู้ร้องทุกคนยัง

เป็นสมาชิก พปชร.จริงหรือไม่ หากคำาร้องดัง

กล่าวเป็นความเท็จ จะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 101 หรือไม่ 

ดังน้ัน วันท่ี 7 ก.พ. จะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 

EMS ไปถึง กกต. เพื่อขอให้ตรวจมูลกรณีตาม

คำาร้องของสมาชิกกว่า 100 คน

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “ปฏิทินการเมืองกับปฏิทิน

ดวงเมือง” ว่า ปฏิทินการเมืองกับปฏิทินดวงเมือง

สอดรับกันจริงๆ เลือดจะไปลมจะมาตามประสา

ของดาวเกตุท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความลับลม

คมใน สับสนอลหม่าน มีผลให้เกิดความไม่ปกติกับ

บ้านเมืองในทุกๆ ด้าน สภาล่มซ้ำาซาก ถามว่าแล้ว

รัฐบาลจะล่มไหม ก็ในเมื่อรัฐบาลเป็นเสียงข้างมาก 

แต่เสียงข้างมากล่มแล้วล่มอีก ก็เป็นคำาตอบอยู่ใน

ตัวแล้วว่าชะตาชีวิตใกล้จะขาดเต็มที และในวัน

ท่ี 7 ก.ค. ดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ จะสร้าง

แรงส่ันสะเทือนหว่ันไหวอย่างรุนแรงท้ังเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ท้ังก่อนและหลังวันเคลื่อน

ย้ายของดวงดาว ถือว่าเป็นจุดเปล่ียนประเทศไทย

“ปลายเดือน พ.ค. สภาเปิด ทีน้ีแหละท้ัง

การเมืองและดวงเมืองอีนุงตุงนังกันไปหมด ดาว

สำาคัญๆ ขยับเขย้ือนเคลื่อนตัวปะทะกันแรงท้ัง

ภายนอกและภายใน และก็มีเรื่องใหญ่ๆ ในสภา

ถึงข้ันแตกหักจะอยู่หรือไปก็อยู่ในช่วงน้ันเหมาะ

เจาะกับการโคจรของดวงดาวพอดีต้นเดือน มิ.ย. 

2565 พ.ร.บ.งบประมาณจะเข้าสภาน่ีก็เรื่องใหญ่ 

ถ้าไม่ผ่านรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้วก็จะตามมาด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าย่ืนเม่ือไรห้ามยุบสภา 

ขืนให้ยื่นก็เส่ียงเป็นเส่ียงตายหนักเข้าไปอีก และ

ก็เคยมีบทเรียนท่ีเจ็บปวดมาแล้ว ใครจะยอมให้

เกิดเหตุการณ์แบบเก่าล่ะ ก็ยุบเสียก่อนไม่ดีกว่า

หรือ นอกจากน้ี ญัตติแก้ไข รธน.ห้าม ส.ว.โหวต

นายกฯ จ่อคอหอยตามเข้ามา น่ีก็เรื่องใหญ่อีก

เรื่องหน่ึงของท้ังสภาล่างและสภาบน พรรคร่วม

รัฐบาลก็จะป่ันป่วน คงจะไม่แทงก๊ักแบบเก่า

แน่นอน จะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวแตกหักกัน                 

ก็ตอนน้ี” นายวันชัยวิเคราะห์. 

ปชป.ไม่ขว�ง

ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, อันดับ 5 ร้อยละ  

8.08 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

(พรรคก้าวไกล) 

อันดับ 6 ร้อยละ 6.72 ระบุว่าไปลง

คะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO), อันดับ 7 ร้อย

ละ 5.59 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 8 ร้อยละ 

3.55 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล, อันดับ 

9 ร้อยละ 1.96 ระบุว่าจะไม่ไปลงคะแนนเสียง

เลือกต้ัง,  อันดับ 10 ร้อยละ 1.81 ระบุว่าเป็น

นายสกลธี ภัททิยกุล, อันดับ 11 ร้อยละ 1.51 

ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้า, อันดับ 12 ร้อย

ละ 1.28 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคพลังประชา                                  

รัฐ และร้อยละ 0.83 ระบุว่าอื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัคร

จากพรรคไทยภักดี ดร.ประยูร ครองยศ (พรรค

ไทยศรีวิไลย์) ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำารวจอยากได้

ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. คร้ังท่ี 9 เดือน ม.ค.2565 พบ

ว่า ผู้ท่ีระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ดร.สุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสด์ิ (พรรคประชาธิปัตย์) ยังไม่ตัดสิน

ใจ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง นายสกลธี 

ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 

มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ท่ีระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย ไปลง

คะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) น.ส.รสนา โต

สิตระกูล และผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วน

เพ่ิมข้ึนสำาหรับบุคคลท่ีประชาชนจะเลือกให้เป็น

ผู้ว่าฯ กทม. 

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความ

เรื่อง “First time voter กทม. พวกเขาอยากได้

ผู้ว่าฯ กทม. แบบไหน?” ว่า คนท่ีจะได้เลือกต้ัง

ผู้ว่าฯ เป็นคร้ังแรกมีจำานวนรวมกว่า 700,000 

คน เป็นกลุ่มคนท่ีเรียกว่า First Time Voter ท่ี

มีอายุ 18-27 ปี จากประชากรท้ังหมดท่ีมีสิทธิ

เลือกต้ังใน กทม.ราว 4,479,208 คน ความน่า

สนใจคือคนส่วนใหญ่ใน กทม.เป็นคน Gen Y ท่ี

มีอายุระหว่าง 28-40 ปี และ Baby Boomer วัย 

60 ปีข้ึนไป ท่ีมีจำานวนใกล้เคียงกันอย่างมาก ส่ิง

ท่ีพวกเขาต้ังความหวังไว้กับผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่

น่าประกอบไปด้วย 1.มีนโยบายในการแก้ปัญหา 

เชิงโครงสร้างท่ีเร้ือรังมานานอย่างชัดเจน 2.ต้อง

เป็นคนท่ีเข้าถึงง่ายสำาหรับคนทุกกลุ่ม และเป็น

นักบริหารท่ีทำางานคล่องพร้อมปรับตัวกับความ

เปล่ียนแปลงเสมอ 3.การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

หาเสียงต่างๆ ของผู้สมัครไม่ควรเป็นการสร้าง

ภาพในช่วงหาเสียงเท่าน้ัน 

“ในห้วงท่ีมีความขัดแย้งทางการเมืองเช่น

น้ีสนามเลือกต้ัง กทม. จึงเป็นท่ีน่าจับตามองย่ิง

นักว่าท้ังผู้สมัครฯ จะเลือกกำาหนดยุทธศาสตร์

การหาเสียง กำาหนดนโยบายอย่างไร และผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังช่วงวัยต่างๆ จะเลือกใคร เพราะสนาม 

กทม.ก็อาจสะท้อนภาพการเมืองของประเทศได้ 

และแม้คนรุ่นใหม่อาจไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของ 

กทม. แต่ก็เป็นอีกหน่ึงพลังสำาคัญท่ีมิอาจละเลย

ได้เช่นกัน” นายพนิตระบุ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีท่ี ส.ส.พรรคก้าว

ไกล ท่ีทำาหน้าท่ีโฆษกคณะกรรมาธิการการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงนาย

สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสด์ิ ว่าท่ีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ของพรรค ปชป.ว่า ในส่วนของพรรคยินดีให้มี

การตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา และเชื่อว่า

นายสุชัชวีร์สามารถช้ีแจงรายละเอียดได้ คนท่ี

เป็น ส.ส.จะทราบดีว่า กมธ.ของสภามีอำานาจ

หน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญและข้อบังคับกำาหนด คือ

การพิจารณาศึกษาเรื่องใดๆ และให้

รายงานต่อสภาทราบ แต่รัฐธรรมนูญ

ระบุไว้ว่าต้องเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอำานาจ

หน้าท่ีของสภา นอกเหนืออำานาจ

ไม่สามารถกระทำาการได้ กรณีนาย                                                    

สุชัชวีร์ อดีตเคยดำารงตำาแหน่ง

อธิการบดี ซ่ึงกฎหมายกำาหนดให้

ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน ซ่ึง

อำานาจในการตรวจสอบในเรื่องของ

บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมถึง

กรณีการร่ำารวยผิดปกติรัฐธรรมนูญ

กำาหนดไว้ชัดในมาตรา 234 (2) ได้

กำาหนดไว้ให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

“การจะดำาเนินการตรวจสอบ

โดยมุ่งประเด็นไปท่ีกรณีร่ำารวยผิด

ปกติ รวมถึงทรัพย์สิน ถือว่าเป็นการ

ก้าวล่วงอำานาจของ ป.ป.ช. กระทำาการ

ท้ังๆ ท่ีตนไม่มีอำานาจหน้าท่ี ขัดแย้ง

กับหลักการของรัฐธรรมนูญชัดเจน 

การจงใจปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อำานาจ

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงต้องระมัดระวัง 

ต้องดำาเนินการคิดให้รอบคอบ อย่า

คิดเพื่อหวังผลในทางการเมืองอย่าง

เดียว ท่ีบอกว่าเป็นพรรคการเมือง 

นักการเมืองรุ่นใหม่ แต่ส่ิงท่ีทำาอย่าง

ตรงกันข้าม เพราะหากคิดใช้เรื่องน้ี

เพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง ขอ

ให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ จับตาดู

ให้ดีว่าพรรคการเมืองบางพรรคไม่ได้

คิดถึงประชาชนอย่างแท้จริง ทำาอะไร

ฉาบฉวย ฉกฉวยประโยชน์ทางการ

เมือง” นายราเมศกล่าว 

นายเชาว์ มีขวด ทนายความ

อาสา อดีตรองโฆษกพรรค ปชป. 

โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง หยุดใช้กรรมาธิการ 

ป.ป.ช. พร่ำาเพรื่อ มีเน้ือหาว่า ช่วงปลาย

สัปดาห์ท่ีผ่านมา มีข่าวครึกโครมเก่ียว

กับ กมธ.ป.ป.ช.ทำาการสอบปมนาย              

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ ฐานร่ำารวยผิด

ปกติ จนเกิดคำาถามว่ามีวาระซ่อน

เร้นอะไรหรือไม่ เพราะช่วงเวลาจะ 

“เป๊ะ” กับในห้วงท่ีป่ีกลองเลือกต้ังผู้

ว่าฯ กทม.กระห่ึมพอดีว่าจะมีการเลือก

ต้ังในเดือนพฤษภาคม ส่วนตัวเห็นด้วย

ท่ีผู้อาสามาเป็นผู้แทนไม่ว่าจะระดับ

ชาติ หรือระดับท้องถ่ิน ต้องพร้อม

ถูกตรวจสอบ แต่ท่ีอยากติงไว้เพื่อไม่

ให้มีการนำา กมธ.ไปใช้ประโยชน์ใน

ทางการเมือง เพราะอำานาจหน้าท่ีของ 

กมธ.ป.ป.ช.ตามข้อบังคับการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ท่ีกำาหนด

ไว้ใน (22) ระบุว่า กมธ.ป.ป.ช.มีหน้า

ท่ีและอำานาจกระทำากิจการ พิจารณา

สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ 

ท่ีเก่ียวกับกระบวนการและมาตรการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ไม่ใช่สอบสวนว่าใคร

ผิดใครถูกตามท่ี กมธ.ป.ป.ช.กระทำา

ต่อ ดร.สุชัชวีร์ เพราะอำานาจหน้าท่ีดัง

กล่าวเป็นของ ป.ป.ช.โดยตรงอยู่แล้ว 

มิเช่นน้ันจะมี ป.ป.ช.ไว้ทำาไม จึงมอง

ว่ากรรมาธิการฯ กำาลังทำาหน้าท่ีซ้อน

กับองค์กรอิสระ

“จึงขอเตือนให้ กมธ.ป.ป.ช.ได้

เข้าใจในกระบวนการและบทบาท

อำานาจหน้าท่ีของตนเองให้ถูกต้อง 

อย่าใช้ตำาแหน่งกมธ.พร่ำาเพรื่อ หรือ

ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการเมืองส่วน

ตัวและพวกพ้อง เพราะจะนำาไปสู่

ความเสื่อมและความถดถอยของสภา

ผู้แทนราษฎร ว่าท่ีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ไม่ว่าจะชื่ออะไร ถูกตรวจสอบได้ แต่

คนทำาหน้าท่ีตรวจสอบก็ต้องให้ถูกฝา 

ถูกตัว อย่าอ้างการตรวจสอบมาเป็น

เครื่องมือในการทำาลายคนอื่น” นายเชาว์ระบุ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธาน

พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า  พรรคไทยสร้างไทย

ต้ังใจท่ีจะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ซ่ึงอยู่ระหว่าง

การพูดคุยเจรจา มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 

70-80% ยืนยันว่าไม่ปิดบัง บุคคลท่ีจะมาทำา

หน้าท่ีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในส่วนของพรรค แต่

ขอให้การพูดคุยประสานงานเป็นท่ีเรียบร้อยจะ

รีบเปิดเผย ยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าไปบ้าง 

เนื่องจากพรรคไทยสร้างไทยเป็นพรรคใหม่ และ

ต้องดำาเนินการหลายเรื่อง ท้ังการเตรียมผู้สมัคร 

ส.ส. 400 เขต การเตรียมผู้สมัคร ส.ก. รวมถึง

การเตรียมส่งผู้ว่าฯ กทม. แต่ท้ังหมดยืนยันว่า

พรรคไทยสร้างไทยจะสู้ทุกสนามภายใต้เวลาท่ี

จำากัด ลงตัวเมื่อใดจะบอกทันที.


